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กลุม608สังเวยโควิดพรึ่บ!

อนุทินย้ําปลดล็อกกัญชา

ขอชาวบานอดใจรอ1มิ.ย.
ขอนแกน • “อนุทิน” ลงพื้นที่ จ.ขอน 

แกน ย้ําความสําเร็จนโยบายกัญชา หลัง

ปลดล็อก ถอดจากความเปนยาเสพติด 

กําหนดบังคับใชเดือนมิถุนาฯ 65 ขอโทษ

ประชาชน ปมปลูก 1 ตนรักษาตัวเองแต

ถูกจับ แจงเปนความสับสนกฎหมายชวง

เปลี่ยนผาน ขอชาวบานอดใจรออีกนิด 

1 เมษายน 2565 ณ ศูนยประ                       

ชุมและแสดงสินคานานาชาติขอนแกน  

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมน 

ตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณ 

สุข พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวง 

ตัวแทนฝายปกครองในพื้นที่ บุคลากร

ทางการแพทย อสม. พอคา ประชาชน 

ไดเขารวมงานประชุมวิชาการกัญชาทาง 

การแพทยเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งในงานดัง

กลาว เพ� อมอบนโยบายในการสนับสนุน

ใหประชาชนปลูกและใชกัญชาถูกกฎ 

หมาย มีการจําหน�ายสินคาที่มีสวนผสม

ของกัญชาและกัญชง รวมถึงสาธิตการ

ใชกัญชา กัญชง เพ� อปรุงอาหาร ไปจน 

ถึงการบําบัดอาการจากความเจ็บปวย 

นายอนุทินกลาววา นโยบายกัญ                                                       

ชาทางการแพทย เร่ิมตนมาต้ังแตท่ีพรรค

ภูมิใจไทยใชประกาศไวกับประชาชน เปน

คําสัญญาวา ถาเรามีโอกาสทํางาน

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปดลงพื้นที่ถี่ชวยผู

สมัครผูวาฯ กทม. “อนุพงษ” ปองแคไป

รับฟงปญหาประชาชน “ชัยวุฒิ” เยยฝาย

โจมตี อยาขี้กลัวนัก หาเสียงผูวาฯ กทม.-

ส.ก.คึกคัก “เด็กอัศวิน” โวยมีผูสมัครบาง

คนเตี๊ยมกันจับเบอร ของใจไมอิสระจริง จี้

กกต.สอบ 

เม� อวันท่ี 1 เม.ย. นายขจิต ชัชวานิชย 

ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผูอํานวยการ

การเลือกตั้งประจําทองถิ่นกรุงเทพมหานคร 

แจงผลการรับสมัครเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) วันที่ 2 ของการรับสมัคร 

โดยในชวงบายปรากฏวามีผูสมัครรับเลือก

ตั้งผูวาฯ กทม.เพิ่มเติม จํานวน 5 คน ไดแก 

หมายเลข 21 นายนิพัทธพนธ สุวรรณ

ชนะ, หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชค

ชนะ, หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน, 

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต และ

หมายเลข 25 นายประพัฒน บรรจงศิริ

เจริญ รวมผูสมัครทั้งสิ้น 25 คน สวนของ

การรับสมัครเลือกตั้ง ส.ก. ทั้ง 50 เขต มีผู

สมัครเพิ่มเติม 9 เขต รวม 13 คน 

สําหรับบรรยากาศการหาเสียงผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปนไปอยางคึกคัก

เม� อวันศุกร บรรดาผูสมัครผูวาฯ กทม.และ

ผูสมัคร ส.ก. ตางลงพื้นที่หาเสียงกันตลอด

ทั้งวัน โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครผู

วาฯ กทม. ในนามอิสระ เบอร  8 ไดลงพื้นที่

หาเสียงที่ซอยจริญสนิทวงศ 57 ตลาดและ

ชุมชนรอบวัดรวกบางบําหรุ เขตบางพลัด 

พรอมกับระบุวา จากการพูดคุยกับชุมชน ยัง

เจอปญหาดานการเดินทางเขา-ออกซอย

ยอย เน� องจากซอยมีขนาดแคบ รถยนต

ขับสวนทางกันยากลําบาก กทม.ตองเขามา 

บริหารจัดการ เพ� อสรางความเทาเทียม

กรุงเทพฯ • ไทยพบผูติดเชื้อใหม  28,379 

ราย ตายทํานิวไฮอีกรอบ 92 ราย สธ.ชี้

เปนกลุม 608 มากถึง 93% รัฐบาลย้ําพบ

ติดเช้ือสงตัวไปรับรักษาทันที ไมตองรอรักษา

ตามอาการ 

เม� อวันที่ 1 เม.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดในประเทศวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 28,379 ราย ทําใหมียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

3,656,726 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 23,843 

ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสมต้ังแตป 2563 

จํานวน 3,380,290 ราย อยูระหวางรักษา 

251,214 ราย ผูปวยปอดอักเสบ 1,828 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 712 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

92 ราย เปนชาย 50 ราย หญิง 42 ราย 

เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 68 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 18 ราย ทําใหมียอดผูเสียชีวิต

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 25,222 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อสูงสุด 

ประกอบดวย กทม. 3,350 ราย, ชลบุรี 1,352                                           

ราย, นครศรีธรรมราช 1,259 ราย, 

ไทยโพสต • “แมธนาธร” โวยลั่น! ที่ดินซื้อมา 

30 ปไมเคยมีปญหา จนกระทั่งลูกชายมาทํางาน

การเมือง ลูกก็โดนยัดคดีรายแรงใหสารพัด ตัว

เองก็โดนรองเรียนวารุกปา กินปา อางซื้อที่เพราะ 

“สมัคร” แนะใหซื้อจึงดูน�าเช� อถือ ทั้งที่บันทึกคํา

ใหการรูแตแรกแลววาท่ีดินอยูในเขตปาสงวนแหง

ชาติ หรืออาจจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

เม� อวันที่ 1 เมษายน 2565 นางสมพร จึง

รุงเรืองกิจ ชี้แจงกรณีกรมที่ดินมีคําสั่งเพิกถอน

หนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3 ก.) 59 

ฉบับ เนื้อที่รวม 2,111-1-69 ไร เน� องจากอยู

ในเขตปาไมถาวร ปาฝงซายแมน้ําภาชี ที่ตอมา

ไดประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงเปนของ                  

นางสมพร และบุตรอีก 2 คน คือ น.ส.ชนาพรรณ 

จึงรุงเรืองกิจ และนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประ 

ธานคณะกาวหนาวา รูสึกเสียใจอยางมากที่สังคม

และส� อตางๆ ไปพาดหัววาตระกูลจึงรุงเรืองกิจรุก

ที่ปา กินปา เพราะนี่เปนขอหาที่รายแรงสําหรับ

ตนเองและครอบครัวท่ีทํามาหากินสุจริตและต้ังใจ

ชวยเหลือสังคมอยางเต็มกําลังมาโดยตลอด  และ

ขอโอกาสชี้แจง เพ� อใหสังคมใหความเปนธรรม

นางสมพรกลาวดวยวา ตนไมใชผูซื้อมือ

แรก โดยเอกสารสิทธิที่ดินออกตั้งแตป 2521 

ชีวิตแขวนบนเสนดาย

ณ สมรภูมิกรุงเคียฟ

‘คลัง’ ปลื้ม

กระตุนซื้อคึกคัก

‘นายพลคนดัง’ กินแหว!

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะประชุม

บอรดดีอีครั้งแรก ชี้ ไทยใชอินเทอรเน็ตสูง

กวา 80% มากกวาเกณฑเฉลี่ยโลก  แนะ

ใชเพ� อใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น ไมใชใชไปทาง

ไมสรางสรรค พรอมเคาะ 9 โครงการตอ 

ยอด 5 จี

เม� อวันศุกรท่ี 1 เม.ย. ท่ีตึกภักดีบดินทร 

ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา                                                          

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะกรรม 

การดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ไทยโพสต • “แมแตงโม” นําผลชันสูตร

ศพลูกสาวรอบ 2 สง พงส. บอกพอใจแลว 

ไมมีอะไรตางจากผาครั้งแรก “ทนายเดชา” 

คาด ตร.จะมีการแจงขอหาเพิ่มเติมอีก “อัจ 

ฉริยะ” หอบหลักฐานภาพวิดีโอ-ภาพน่ิง รอง

กองปราบฯ เอาผิด “แซน” ใหการเท็จ 

เม� อวันที่ 1 เม.ย. นางภนิดา ศิระ

ยุทธโยธิน มารดาของ น.ส.ภัทรธิดา (นิดา)  

พัชรวีระพงษ หรือแตงโม ดารานักแสดงที่

ตกเรือเสียชีวิตกลางแมน้ําเจาพระยา เดิน

ทางมาพรอมนายเดชา กิตติวิทยานันท ทนาย                                                              

ความ นําผลชันสูตรพลิกศพรอบ 2 ของแตงโม 

มามอบใหพนักงานสอบสวน สภ.นนทบุรี

นายเดชากลาววา นําผลการชันสูตร

พลิกศพรอบ 2 มาย� นใหกับพนักงานสอบ 

สวน เพ� อประกอบการดําเนินคดีตอไป โดย

ผลการชันสูตรครั้งนี้เทาที่ดูอยางละเอียด

แลว พบมีความคลายคลึงกันกับผลการชัน 

สูตรรอบแรก ไมมีอะไรที่แตกตางหรือเปน

นัยสําคัญซึ่งจะทําใหผลของคดีเปลี่ยนไป 

ถามวาผลการชันสูตรรอบ 2 สามารถ

นําไปสูการดําเนินคดีบุคคลบนเรือเพิ่มเติม                                                           

ไดหรือไม นายเดชากลาววา ตองใหพนัก 

งานสอบสวนเปนคนตัดสินใจ แตคาดวาจะ

มีการแจงขอหาเพิ่มอยูแลว 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
 ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ดวยเกลาดวยกระหมอม 
 ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

วันเสารที่  2  เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น  1  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 15 อานตอหนา 15อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9271

อิสรภาพแหงความคิด

ถก‘บอรดดิจิทัล’

โอคนไทยใชเน็ต

ทะลุเกณฑเฉล่ีย

‘สมพร’โยนบาป‘สมัคร-มิตรผล’
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หนา...

หนา...

หนา...

นายกฯล่ันไมเก่ียวเลือกต้ัง

ผูสมัครผูวาฯแหลุยขายฝน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

รวมทําอาหารในเมนูเอาะปูนาผสมใบกัญชา ในระหวางเปดประชุมวิชาการกัญชา

ทางการแพทยเขตสุขภาพที่ 7 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

แมแตงโมพอใจผารอบ2

อัจฉริยะจี้บก.ป.ฟนแซน

ไมอยากให กทม.กลับไปที่เดิม 

ไรระเบียบรกรุงรัง ซึ่งมันดีขึ้น

มาตั้งเยอะแลวไมใชหรือ 

ทํากันตอไป ใครจะทําก็ทําเถอะ 

ทําใหไดจริงแลวกัน

พลาน!บิ๊กตูลงพื้นที่
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3บทความ-ในประเทศ

หมือนไปสะกิดต่อม เหมือนไปกระตุ้นให้จับตาการแต่งต้ัง “ผบ.ตร.” ปี

น้ี ท่ีจะมาแทน “ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ท่ีจะเกษียณอายุ

ราชการวันท่ี 30 ก.ย.65 

ด้วยการเขียนถึงเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” คนใหม่ 2-3 สัปดาห์ติดกัน ท้ังเรื่อง 

“แคนดิเดต ผบ.ตร.” และ “สเปก ผบ.ตร.คนใหม่” แถมยังท้ิงท้ายบอกหากจะ

ดูว่า “รอง ผบ.ตร.” คนไหนจะได้ข้ึนแทน “ผบ.ป๊ัด” มีเรื่องของการข้ึน “รอง 

ผบ.ตร.” ของ “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” เป็นปัจจัยเก่ียวข้อง หลายคนก็เลยสงสัย หลาย

คนก็เลยมีคำาถาม แล้ว “ผู้ช่วย ผบ.ตร.”  คนไหนจะได้ข้ึน “รอง ผบ.ตร.” 

ปลายปีน้ีบ้าง

ก็ต้องตอบเหมือนเดิม...ไม่รู้ (ไม่ได้กวน ไม่ได้ก๊ัก)

เพราะผู้ท่ีมีอำานาจแต่งต้ังระดับ “นายพล” ก็จะเป็น นายกฯ ประยุทธ์ 

ในฐานะประธาน ก.ตร. และ “ผบ.ป๊ัด” ในฐานะผู้เสนอบัญชีแต่งต้ัง เพียง

แต่ให้ข้อมูลเอาไว้ “ลุ้น” เอาไว้ “ติดตาม” การแต่งต้ัง “ตำารวจ” ช่วงปลายปี

เท่าน้ัน ซ่ึงสามารถบอกได้เต็มปาก เต็มคำา นอกจากศึกชิงเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” จะสู้

กันสุดต่ิงกระด่ิงแมวแล้ว 

ศึกชิงเก้าอ้ี “รอง ผบ.ตร.” ก็มันหยดต๋ิงไม่แพ้กัน

เก้าอ้ี “รอง ผบ.ตร.” ปีน้ี ว่าง 4 ตำาแหน่ง ไม่ใช่ 5  ตำาแหน่งเหมือน

ท่ีเคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ตำาแหน่ง รอง ผบ.ตร. ของ พล.ต.อ.วิระชัย 

ทรงเมตตา ท่ีถูกสำารองราชการ เป็นตำาแหน่งเฉพาะตัว เมื่อ พล.ต.อ.วิระชัย

เกษียณอายุราชการวันท่ี 30 ก.ย.65 ก็จะเกษียณไปตามตัว ยกเว้นมีการขอ

ตำาแหน่งดังกล่าวเอาไว้ แต่ ณ ตอนน้ี ถือว่าปลายปี 2565 เก้าอ้ีน้ีเกษียณตาม

เจ้าตัว

เลยเหลือแค่เก้าอ้ี “รอง ผบ.ตร.” ของ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสด์ิ, 

พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย และ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง เป็น 3 เก้าอ้ี บวกกับ รอง 

ผบ.ตร.ท่ีข้ึนไปเป็น ผบ.ตร.  แทน “ผบ.ป๊ัด” อีก 1 ราย ทำาให้รวมเป็น “รอง 

ผบ.ตร.” ว่าง  4 ตำาแหน่ง

ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งต้ังตำารวจ กำาหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง ผู้

ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนตำาแหน่งสูงข้ึนต้องดำารงตำาแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี และการ

คัดเลือกต้ังแต่ระดับจเรตำารวจแห่งชาติ และรอง ผบ.ตร.ลงมาถึงระดับ ผบก. 

ให้พิจารณาเรียงตามอาวุโส 33% 

น่ันหมายถึง “ผู้ช่วย ผบ.ตร.” ท่ีอาวุโสสูงสุดได้โควตาข้ึน รอง ผบ.ตร. 

1 เก้าอ้ี คือ พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน  (เกษียณปี 2566) เหลืออีก 3 เก้าอ้ีต้อง

ช่วงชิงกัน

โดยมี ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำารงตำาแหน่งมา 1 ปี ตามกฎ ก.ตร. ท่ีสามารถ

ข้ึน รอง ผบ.ตร. เป็นแคนดิเดตชิงโควตาความรู้ ความสามารถ ท้ังหมด 9 ราย 

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง (เกษียณปี 2568),  พล.ต.ท.สราวุฒิ การ

พานิช (เกษียณปี 2567), พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล (เกษียณปี 2574), 

พล.ต.ท.สมพงษ์  ชิงดวง (เกษียณปี 2566), พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ (เกษียณ

ปี  2569), พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข (เกษียณปี 2568), พล.ต.ท.กิตต์ิรัฐ พันธ์ุ

เพ็ชร์ (เกษียณปี 2569), พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ (เกษียณปี 2568) และ 

พล.ต.ท.ต่อศักด์ิ  สุขวิมล (เกษียณปี 2567)

ใครจะคว้า 3 เก้าอ้ี “พล.ต.อ.” ตำาแหน่ง “รอง ผบ.ตร.”  ต้องลุ้น ต้อง

ติดตาม

แว่วๆ นายพลคนดัง ท่ีกำาลังข้ึนหม้อตอนน้ีจะรับประทานแห้ว จริงเท็จ

ประการใด...รอดูกัน.

เ

จ่อคิวเชือดเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์
ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ

การได้เข้าทำาการตรวจสอบ

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีการ

เก็บรักษาไว้ในสำานักงาน ว่า

เป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลของ

จริงหรือไม่ อยู่ในโควตาการ

จัดสรรให้ผู้แก่ค้ารายย่อยโดย

ถูกต้องหรือไม่ และเป็นของผู้

ได้รับจัดสรรโควตารายใด และ

ตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาล

ที่ได้สแกนเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

ว่ามีการเสนอขายสลากเกิน

ราคาหรือไม่ สลากที่สแกนนั้น

มีสลากกินแบ่งตัวจริงรองรับ

ไว้ด้วยหรือไม่ ตลอดจนมี

การนำาสลากฉบับเดียวกันมา

วนขายซ้ำาหรือไม่ เพื่อพิสูจน์

ทราบความผิดเพิ่มเติมตาม

กฎหมายต่อไป

“โดยในวันนี้ ได้ เข้ า

ตรวจสอบเป้ าหมายผู้ ค้ า

คนกลางที่มีพฤติการณ์ขาย

สลากเกินราคา ตรวจพบสลาก

กินแบ่งรัฐบาลนับหมื่นฉบับ

ซึ่งนำามาเสนอขายในเว็บไซต์

และแอปพลิเคชันของเสือแดง

ลอตเตอรี่ ในราคาเริ่มต้นฉบับ

ละ 100 บาท ซึ่งเกินกว่าที่

กฎหมายกำาหนด จากการตรวจ

สอบเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียน

อยู่ในระบบดังกล่าวกว่าหลาย

ล้านบาทต่องวด หากพบว่าผู้

ได้รับการจัดสรรโควตามีส่วน

ร่วมในแพลตฟอร์มดังกล่าว 

จะต้องถูกเพิกถอนโควตา”  

พล.ต.ท.ประจวบระบุ.

ลงดาบ2ตำารวจไซเบอร์

เอี่ยวอุ้มรีดเงินนักพนัน
ปทมุวัน • เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ  

รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวถึงความคืบ

หน้ากรณีมีผู้เสียหายเล่นพนัน

ออนไลน์ ได้เงิน 2 ล้าน แต่

ถูกกลุ่มคนอ้างว่าเป็นตำารวจ

ไซเบอร์เข้าตรวจค้นอุ้มรีดเงิน 

4 แสนบาทว่า ได้รับรายงาน

เพิ่มเติมจากกองบัญชาการ

ตำ า รวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

(บช.สอท.) ว่าได้ทำาการพิสูจน์

ทราบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น 

พบว่าผู้กระทำาความผิดเป็น 

กลุ่มบุคคลประมาณ 15 ราย 

โดยทางการข่าวมี 2 ราย

เป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจในสังกัด 

บช.สอท.จริง ซึ่งเพิ่งได้รับการ

แต่งตั้งให้เข้ามาดำารงตำาแหน่ง

ในคำาสั่งล่าสุดที่ผ่านมา และ 

บช.สอท.ได้ตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่อง

ดังกล่าวแล้ว 

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า 

หากพบว่ามีพยานหลักฐาน

เชื่อมโยงกับการกระทำาความ

ผิด จะพิจารณาตั้ งคณะ

กรรมการสอบสวนวินัยร้าย

แรงและดำาเนินการทางวินัย

และทางอาญาอย่างถึงที่สุด 

จนถึงขั้นไล่ออกจากราชการ

หรือให้ออกจากราชการไว้

ก่อนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

ต่อไป นอกจากนี้ผู้เสียหายจะ

เข้าให้ปากคำาเพิ่มเติมกับคณะ

กรรมการเพื่อประกอบการ

พิจารณาดำาเนินการทางวินัย

ต่อไป

พ.ต.อ.กฤษณะกล่าว

ด้วยว่า สำาหรับผู้ร่วมกระทำา

ความผิดรายอื่นที่มีข่าวว่า

อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ในสั ง กั ด กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาล (บช.น.) นั้น 

ในเบื้องต้นทราบว่าเป็นเพียง

การนำาชื่อไปกล่าวอ้างในการ                     

กระทำาความผิดร่วมกันเท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน

ต้นสังกัดจะได้มีการตั้งคณะ

กรรมการสอบข้อเท็จจริงคู่

ขนานกันไปอีกทางหนึ่ง เพื่อ

ทำาความจริงให้ปรากฏ หาก

พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจใน

สังกัด บช.น.จริงก็จะดำาเนิน

การทางอาญาและวินัยถึง

ขั้นถึงที่สุดเช่นกัน ขึ้นอยู่

กับพยานหลักฐานที่ปรากฏ 

สำาหรับการดำาเนินคดีอาญา

กับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกระทำา

ความผิดในกรณีนั้น พนักงาน

สอบสวน สน.บางนาจะได้

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน

เร่งพิสูจน์ทราบผู้ร่วมกระทำา

ความผิดในส่วนที่เหลือเพื่อ

ติดตามตัวมาดำาเนินคดี และ

จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตาม

กรอบระยะเวลาที่กฎหมาย

กำาหนดไว้ต่อไป

ในประเด็นดังกล่าว 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

ได้กำาชับให้ผู้บังคับบัญชา            

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในหน่วย

งานที่ถูกพาดพิงพิจารณา

ดำาเนินการไปตามอำานาจ

หน้าที่ และเร่งทำาความจริงให้

ปรากฏแก่สังคม หากพบว่ามี

ความเกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมให้ดำาเนินการทั้ง

ทางวินัยและอาญาอย่างเด็ด

ขาดทุกราย ไม่มีข้อยกเว้น เพื่อ

ให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป.

เมื่อวันศุกร์ ที่ศาลอาญา 

ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า กระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี

เอส) ได้ส่งตัวเเทนยื่นคำาร้อง

ขอให้ศาลอาญามีคำาสั่งระงับ

การเผยแพร่หรือลบเว็บไซต์

มังกรฟ้าและเว็บลักษณะ

เดียวกันรวม 5 เว็บไซต์ โดย

คำาร้องระบุโดยสรุปว่า เมื่อ

วันที่ 29 มี.ค.65 รับแจ้งจาก 

สภ.ชัยพฤกษ์ ขอให้ลบข้อมูล

คอมพิวเตอร์ โดยสืบทราบ

ว่าบริษัทมังกรฟ้าฯ และเว็บ

อื่นอีก 5 เว็บ มีพฤติการณ์

รวบรวมสลากกินแบ่งจาก

ตัวแทนจำาหน่ายมาไว้บน

แพลตฟอร์มของตนเอง

 โดยมีการเรียกค่า

บริการเพิ่มฉบับละ 20-30 บาท  

ทำาให้ราคาสลากที่ยังไม่ได้ออก

รางวัลมีราคาสูงเกินจริง ทำาให้

ประชาชนเดือดร้อน นอกจาก

นี้ยังได้ดัดแปลงรูปสลากปกปิด

ด้วยการทำาโลโก้บริษัทบดบัง

ในสาระสำาคัญของสลาก ทั้งนี้

เพื่อให้เข้าใจว่าบริษัทดังกล่าว

เป็นตัวแทนทั้งที่ ไม่ ได้เป็น

ตัวแทนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน

กับกองสลาก ทำาให้เกิดความ

เสียหายในวงกว้าง จึงขอให้

ศาลมีคำาสั่งปิดเว็บจากระบบ

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยศาล

รับคำาร้องไว้และนัดไต่สวนวัน

ที่ 7 เม.ย.

ด้าน พล.ต.ท.ประจวบ 

วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ใน

ฐานะรองประธานคณะทำางาน

เฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเสนอขายหรือ

ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใน

ราคาเกินกว่าที่กำาหนด กล่าว

ว่า จากการสืบสวนเบื้องต้น

ทราบว่าได้มีแอปพลิเคชันและ

เว็บไซต์ของเสือแดงลอตเตอรี่ 

ซึ่งเชื่อว่าดำาเนินการโดยบริษัท 

เสือแดงลอตเตอรี่ ออนไลน์ 

จำากัด ประกอบกิจการโดยนำา

สลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกน

เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และ

มีการเปิดรับตัวแทนผู้ค้าราย

ย่อย ทั้งผู้ที่มีโควตาสลากอยู่

แล้ว นำาสลากมาสแกนเข้า

ระบบ และผู้ที่ ไม่มี โควตา

กรุงเทพฯ • ศาลอาญานัดไต่สวนปิดเว็บมังกรฟ้ากับพวก 7 

เม.ย.นี้หลังดีอีเอสยื่นขอปิด ขณะที่ตำารวจจ่อคิวเชือดเสือแดง

ลอตเตอรี่ออนไลน์ กว้านซื้อสลากขายเกินราคา

บรรยากาศการตักบาตรบนรถม้าหน่ึงเดียวในไทย หน่ึงเดียวในโลกของ จ.ลำาปาง โดยมีประชาชน

ร่วมทำาบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนป๋ีใหม่เมืองของล้านนา และรำาลึกถึงวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้า

ครบรอบ 106 ปี 

สลาก มาซื้อสลากเพื่อขายต่อ

ให้ลูกค้า

พล.ต.ท.ประจวบกล่าว

ว่า เมื่อกดซื้อสลากระบบจะ

นำาไปที่หน้าร้านของตัวแทน 

ซึ่งจะมีการเสนอขายสลาก

เกินราคา โดยเริ่มต้นที่ ใบ

ละ 100 บาท ซึ่งสลากที่มี

การเสนอขายในระบบนั้น

จะมีการปิดบังบาร์ โค้ดของ

สลาก ทำาให้ไม่สามารถตรวจ

สอบได้ว่าเป็นสลากกินแบ่ง

รัฐบาลของจริงหรือไม่ อีกทั้ง

รูปแบบการเสนอขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวไม่ใช่

การจำาหน่ายแบบปลีกโดยตรง

ให้ประชาชน จึงไม่ตรงตาม

เงื่อนไขในการจำาหน่ายสลาก 

ทำาให้สลากมีราคาสูงกว่าที่

กำาหนด 

พล.ต.ท.ประจวบกล่าว

ว่า วันนี้จึงได้มีการปฏิบัติการ

เข้าตรวจค้นตามหมายค้น

ของศาลจังหวัดนนทบุรี ลง

วันที่  1 เมษายน 2565 ณ 

บริษัท เสือแดงลอตเตอรี่ 

ออนไลน์  จำากัด เลขที่ 1 ถนน

สนามบินน้ำา ตำาบลท่าทราย 

อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี โดยการเข้าตรวจค้น

ถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดจากความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วง 10 วันก่อน

เข้าสู่ เดือนรอมฎอน ก็มีการ ก่อเหตุร้าย 2 

ครั้งที่ต้อง จับตามอง  เพราะเป็นการ ก่อเหตุ ที่ 

แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น หวัง

ผล ที่จะให้มีความ สูญเสีย ของ  เจ้าหน้าที่รัฐ 

เหตุการณ์แรก คือการใช้ระเบิดแสวงเครื่อง

และโจมตีด้วยอาวุธสงครามต่อเจ้าหน้าที่ทหาร ที่ 

ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ขณะเดินทาง

กลับ ฐานปฏิบัติการ หลังจากการไปปฏิบัติงาน

ด้าน มวลชน ซึ่งทำาให้เจ้าหน้าที่ ทหารพรานบาด

เจ็บถึง 4 นาย และเหตุการณ์ที่ 2 คือ  การวางกับ

ดัก ระเบิดแสวงเครื่อง รถยนต์เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

สภ.บันนังสตา จ.ยะลา ขณะเดินทางไปส่ง หมาย

เรียก ให้ประชาชนในพื้นที่ 

ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.บันนังสตา 

ทั้ง 4 นายไม่โชคดีเหมือนกับเจ้าหน้าที่ ทหาร 

ทั้ง 4 นาย ที่ อ.ศรีสาคร  จ.นราธิวาส เพราะ อานุภาพ ของ 

ระเบิดแสวงเครื่อง ได้ทำาให้ ตำารวจ เสียชีวิต 2 นาย และบาดเจ็บ

สาหัสอีก 2 นาย และการ โจมตี เจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้เกิดในพื้นที่  

ต.บาเจาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ของ อ.บันนังสตา ที่มีเหตุ รุนแรง 

เกิดขึ้นโดยตลอด 

 และก่อนที่จะ ไปต่อ บรรทัดนี้ขอแสดงความ เสียใจ กับ

ครอบครัวของตำารวจทั้ง 2 นายที่ต้อง พลีชีพ ให้กับสถานการณ์

ของการ สู้รบ ระหว่าง กองกำาลังติดอาวุธ  ของขบวนการแบ่ง

แยกดินแดน บีอาร์เอ็น ที่ยังคงประกาศ เจตนารมณ ์ในการ แบ่ง

แยกดินแดน และแสดงความ เสียใจ กับ พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ 

ผบก.ภ.จว.ยะลา ที่ต้อง สูญเสีย กำาลังพลจากการ ปฏิบัติการ  

ก่อน 10 วันของเดือนรอมฎอน 

ปฏิบัติการ เพื่อ ลอบสังหาร เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น  ทหาร-

ตำารวจ ไม่ได้จบลงแค่ 2 เหตุการณ์นี้ แม้ว่า พล.ท.เกรียงไกร 

ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 และ พล.ท.ธิรา 

แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4/ผอ.ศูนย์สันติสุข จะออกมา ยืนยัน ด้วย

การให้ สัมภาษณ์สื่อ  ว่า ในช่วง 1 เดือนของเดือน รอมฎอน ที่

เป็นช่วงเวลาการ ถือศีลอด ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้าจะ ยุต ิการใช้ กฎหมาย ในการเข้า  ปิดล้อม-

ตรวจค้น กลุ่ม เป้าหมาย ที่เป็น แนวร่วม ซึ่งเดินทางกลับมาใน

พื้นที่เพื่อปฏิบัติ ศาสนกิจ ในเดือน รอมฎอน 

ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นไปได้ยากที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

จะปฏิบัติตามอย่างที่ให้ สัมภาษณ ์กับ สื่อ ในเมื่อ บีอาร์เอ็น ไม่ได้

หยุด ปฏิบัติการ ต่อ เป้าหมาย ที่เป็น เจ้าหน้าที่รัฐ และ สายข่าว 

ของ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เป็น ประชาชน และ ส่วนใหญ่เป็นคนมลาย ู

ในพื้นที่ เพราะ บีอาร์เอ็น ต้องการใช้ช่วงเวลา 50 วัน ทั้งในช่วง

ของเดือน รอมฎอน กับอีก 20 วันก่อนและหลังเดือน รอมฎอน 

เพื่อ ทดสอบ ว่าการ บ่มเพาะ ให้ แนวร่วม ใช้ช่วงเวลาของเดือน 

รอมฎอน ในการ ฆ่าศัตร ูเพื่อที่จะได้ บุญ 10 เท่า ประสบความ

สำาเร็จ เป็นไปตาม เป้าหมาย ที่ต้องการหรือไม่ 

และ ระเบิดแสวงเครื่อง ที่ถูก นำาเข้ามาจากประเทศ

มาเลเซีย จำานวน 100 ชุด เพื่อการก่อเหตุในพื้นที่ 3 จังหวัด 

และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา ที่ บีอาร์เอ็นตั้งเป้า ไว้ที่ ปฏิบัติการ 

ให้ ลุล่วง เพียง 30% ก็ทำาให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายากที่จะ 

หยุด การบังคับใช้กฎหมายกับ กองกำาลังติดอาวุธ ในช่วง 50 วัน

ที่อยู่ในแผนการของ บีอาร์เอ็น เพราะสุดท้ายแล้วการที่ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า หยุด การบังคับใช้ กฎหมาย ในช่วงเวลาดังกล่าว 

จะยิ่งทำาให้ ทหาร-ตำารวจ และประชาชนที่เป็น สายข่าว เสียชีวิต

มากขึ้น 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าต้อง กล้า ที่จะยอมรับความจริง

ว่า สถานการณ์ที่ผ่านมานอกจาก ทหาร-ตำารวจ ที่ตกเป็น เป้า

หมาย โดยตรงของ กองกำาลังติดอาวุธ บีอาร์เอ็นแล้ว ยังมีคน 

มลาย ูในพื้นที่ถูก แนวร่วม ของขบวนการบีอาร์เอ็น สังหาร เป็น

จำานวนมาก ซึ่งคน มลาย ูเหล่านี้เป็น สายข่าว ให้เจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานของรัฐ เพียงแต่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าไม่มีการเปิด

เผยข้อเท็จจริง ต้องการ ปกปิด ความจริง เพราะ ความจริง ที่เกิด

ขึ้นอาจจะทำาให้ สายข่าว และประชาชนที่ ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่

รัฐ ถอดใจ ไม่กล้าให้ความ ร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่รัฐ และที่สำาคัญ

ถ้ามีการเปิดเผย ความจริง ออกไป  จะ

เป็นการ ขัดแย้ง กับ รายงาน ของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่รายงานต่อ 

ส่วนกลาง ว่า สถานการณ์ของ ไฟใต้ ดี

ขึ้น การก่อเหตุและการสูญเสียลดน้อยลง 

ดังนั้นการ ตาย ของ สายข่าว หรือการ 

ตาย ของคน มลาย ูในพื้นที่ ซึ่งเป็น เป้า

หมาย ของ บีอาร์เอ็น จึงถูก ปกปิด แต่

คนในพื้นที่กลับ รับรู้ และ หวาดกลัว ไม่

กล้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และ

หน่วยงานของรัฐ 

ข้อเท็จจริงอีกประการคือ แม้แต่

กลุ่ม มวลชน ที่ จัดตั้ง โดย กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้าใน รูปแบบ ต่างๆ ที่เป็น

งานด้าน การเมือง ซึ่งมีอยู่ มากมาย ก็

ตกอยู่ในความ หวาดกลัว ต่อ กองกำาลัง

ติดอาวุธ และ แนวร่วม  ของ บีอาร์

เอ็น เพราะทุกกลุ่ม ทุกคน อยู่ภายใต้การ ติดตาม ความเคลื่อนไหว

จาก แนวร่วม ใน หมู่บ้าน ใน  ตำาบล ซึ่ง มวลชน ที่ถูก จัดตั้ง จึง

ไม่ได้ทำาให้ สถานการณ ์ของพื้นที่ดีขึ้น ไม่ได้ให้ความ ร่วมมือ กับ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในการแจ้งข่าวความ เคลื่อนไหว ของ 

แนวร่วม ในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ หน้าที ่ของ มวลชน จัดตั้งเป็นได้

เพียงการออกมาแสดง พลัง ของการไม่เห็นด้วยกับ ความรุนแรง 

และการร่วม ละหมาด เพื่อขอให้เกิด สันติสุข ในพื้นที่ตามที่ 

หน่วยทหาร ต้องการ เท่านั้น ซึ่งวิธีการอย่างนี้ ไม่ใช่ หนทาง ของ

การแก้ปัญหาเพื่อการดับ ไฟใต้ ที่ถูกต้องแต่อย่างใด 

จะเห็นได้ชัดว่าความ สูญเสีย ทั้งที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา และที่ ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  เป็นความ สูญ

เสีย ที่มาจาก กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น รู้ถึงความ

เคลื่อนไหวของ เจ้าหน้าที ่ดังนั้น เป้าหมาย จึง ชัดเจน เพราะ

ความ แม่นยำา ในเรื่องของ การข่าว เพราะ แนวร่วม ในพื้นที่

ซึ่ง เกาะติด ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ ทั้งใน โรงพัก และ

ใน ฐานปฏิบัติการ ของ ทหาร ของ บีอาร์เอ็น มีการ กระจาย อยู่

ทั่วไป นี่คือการ ได้เปรียบ ในงาน การข่าว ที่นำาไปสู่การ ปฏิบัติ

การ ที่ได้ผลอย่างที่เห็น  

ในขณะที่งาน การข่าว ของเรา ล้มเหลว การแจ้งเตือนจาก 

การข่าว ต่อกองกำาลังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นการแจ้งเตือนแบบ 

กว้างๆ ที่ยากต่อการ ป้องกัน และป้องกันไม่ได้ เพราะต้องใช้กำาลัง

เป็นจำานวนมากในการป้องกันพื้นที่ ซึ่งถูกระบุจาก การข่าว ว่าคือ 

เป้าหมาย ที่ จะมีการก่อเหตุ 

 ที่สำาคัญ ในอดีต ระเบิดแสวงเครื่อง ที่ กองกำาลังติด

อาวุธ ใช้ในการ สังหาร และ ทำาร้าย เจ้าหน้าที่รัฐ  อุปกรณ์

ต่างๆ ที่ใช้เพื่อประกอบเป็น ระเบิดแสวงเครื่อง มีการ ซื้อหา 

หรือ ขโมย จากในพื้นที่ เช่น ถังแก๊ส และ อุปกรณ์อื่นๆ รวม

ทั้ง ไดนาไมต์ ที่ได้จากการทำา เหมืองหิน ในพื้นที่ ทำาให้เจ้าหน้าที่

สามารถ จับกุม แหล่งที่มาของ อุปกรณ์ในการประกอบระเบิด

แสวงเครื่อง ได้ 

แต่วันนี้ ระเบิดแสวงเครื่อง ที่ กองกำาลังติดอาวุธ  ใช้ใน

การ โจมตี เจ้าหน้าที่รัฐมาจากประเทศ มาเลเซีย  เกือบทั้งหมด 

และ จุดบอด ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า คือไม่มี แหล่งข่าว 

และ คนที่เข้าไปทำาหน้าที่งานการข่าว ในประเทศมาเลเซียที่มี 

ฝีมือ รวมทั้งไม่มีการ พูดคุย กับรัฐบาล มาเลเซีย ถึงความ ร่วม

มือ เพื่อการ  ตรวจค้น พื้นที่แนวชายแดนในมาเลเซียติดกับแนว

ชายแดนไทย ที่เป็นหมู่บ้าน จัดตั้ง ของ บีอาร์เอ็น ที่ จ่อคอหอย 

อยู่ในขณะนี้ 

ยุทธวิธีของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ บีอาร์เอ็น ในการ ซุ่ม

โจมตี เจ้าหน้าที่รัฐไม่มี อะไรใหม่ ระเบิดแสวงเครื่องก็เป็นแบบ

เดิม ทั้งไม่ใช่เป็นแบบ ตั้งเวลา ก็เป็นแบบ ลากสาย และใช้วิธี 

กด เพื่อการ จุดชนวน และเมื่อระเบิดทำางานได้ผลก็ ยิงซ้ำา ซึ่งทำา

กันมาเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ก็ยัง ใช้ได้ และยังสร้างความ สูญ

เสีย ให้เจ้าหน้าที่  ทหาร ตำารวจ มาโดยตลอด สิ่งที่ทำาให้การ 

โจมตี ของ  กองกำาลังติดอาวุธ ของบีอาร์เอ็น ประสบความสำาเร็จ

อยู่ที่ความแม่นยำา ของ การข่าว ปฏิบัติการของพวกเขาทุกครั้งจึง

เหมือน เซี่ยวลี้ปวยตอ ที่ไม่ พลาดเป้า ยกเว้น ระเบิดด้าน หรือผู้ 

ปฏิบัติการ เป็นคน รุ่นใหม่ ที่ขาดความ ชำานาญ ในการใช้ระเบิด

เท่านั้น 

จึงสรุปได้ว่า ที่เจ้าหน้าที่รัฐยังต้อง สูญเสีย แบบ ซ้ำาซาก ใน 

18 ปีที่ผ่ามา เป็นเพราะเราสู้กับ ยุทธวิธีเก่าๆ ของบีอาร์เอ็น

โดยที่ไม่มีอะไรที่ ใหม่ๆ ที่ ก้าวหน้า กว่าที่ บีอาร์เอ็น ทำาอยู่ และ

ในเดือน รอมฎอน ครั้งนี้ก็เช่นกันที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

ประกาศที่จะ หยุด การ บังคับใช้กฎหมาย เพื่อที่จะให้เดือน รอม

ฎอน ไม่มีความรุนแรง ก็เป็นการ ประกาศ ฝ่ายเดียวของ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า ที่บีอาร์เอ็นไม่ได้ รับรู้ และ คณะพูดคุยสันติสุข 

ก็ไม่ได้มีการ ทำาข้อตกลง กับ บีอาร์เอ็น ว่าในเดือน รอมฎอน ของ

ปีนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายจะ ยุติความรุนแรง ร่วมกัน 

ที่สำาคัญคือ คลิปเสียง ของ โฆษกบีอาร์เอ็น ที่ สื่อ กับชาว 

มลาย ูในพื้นที่ ในโอกาสการเข้าสู่เดือน รอมฎอน มีความชัดเจน

ว่าไม่มี มิตรภาพ ในเดือน รอมฎอน เพราะ เนื้อหา ของการ 

สื่อสาร ระหว่างขบวนการ  บีอาร์เอ็น กับชาว มลาย ูคือการ ปลุก

ระดม ด้วยการ โจมตี รัฐไทย ทั้งในเรื่องการ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ 

เรื่องการ ทุจริต และการแสวงหาผลประโยชน์ของ รัฐบาล และ 

กองทัพ ทั้งหมด ไม่มีข้อความตรงไหนเลยว่าบีอาร์เอ็นต้องการให้

เกิด สันติสุข ในเดือน รอมฎอน 

และถ้า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะแสดงให้เห็นว่า

ต้องการเห็น สันติสุข เกิดขึ้นในเดือน รอมฎอน ก็อาจจะได้เห็น

สถานการณ์ของเดือน รอมฎอน ปีนี้ ที่อาจจะมีความ สูญเสีย ชีวิต

ของ ตำารวจ-ทหาร และคน มลาย ูที่เป็น สายข่าว มากกว่าทุก

ปี ซึ่งถือว่าเป็นการสร้าง หนทาง สู่ สันติสุข แบบ ชั่วคราว โดยมี 

ชีวิต ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเครื่อง สังเวย อย่างนั้นหรือ. 

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘นายพลคนดัง’ กินแห้ว!

อย่าเอาชีวิต ‘ทหาร-ตำารวจ’ มาเพื่อ ‘สังเวย’

แนวทางสร้าง ‘สันติสุข’ ชั่วคราวในเดือน ‘รอมฎอน’

ส
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4 บทความ

ส
เลิกสงสัย  

ปมวาระ 8 ปของ “บิ๊กตู”-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี เปนประเด็นที่สังคมยังสงสัยวาจะเปนตอไดหรือไม

แตปญหาของ “บิ๊กตู” ไมรูวาจะใชมาตรฐานไหนมาตัดสิน 

เพราะเปนชวงรอยตอของหลายกฎหมาย 

จะเริ่มนับการดํารงตําแหน�งตั้งแตป 57, 

60 หรือ 62 และคงตองไปจบที่ศาล รธน. 

ดังนั้น หากมีจังหวะ ส� อมวลชนก็จะถาม 

อาจารยวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กฎ 

หมายมือหนึ่งของรัฐบาล 

ลาสุดกระจอกถามวา ใกลเดือน                                                      

ส.ค.ที่จะครบเดือน 8 ปของนายกฯ สม 

ควรจะมีการย� นตีความหรือไม อาจารยวิษ 

ณุ บอกวา “รัฐบาลสงสัยจนเลิกสงสัยแลว”

ทําใหส� อตาลุกวาว เพราะนึกไปวารัฐบาลคงมีคําตอบเร� อง

นี้แลว... แตที่ไหนได อาจารยวิษณุ แจงตอวา “สาเหตุที่หายสง 

สัยเพราะจะมีคนอ� นสงสัย และชวยจัดการแทน ผมไมสงสัย และ

ถึงอยางไรผมก็ตองไปอยูดี” 

 แหะๆ สรุปคือใครจะไปตอ รองวิษณุก็ไมสนใจ เพราะหมด

วาระ รบ.ชุดนี้ จะเลิกไปเลี้ยงหลานแลวใชไหมคาบ 555  

                      

กักตัวแตไมกักใจ

ไมรอดซีซั่นนี้อีกคน สําหรับ “แดก” ธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ลาสุดกําลังรักษาตัวจาก                                                                                         

โรคโควิด-19 ซึ่งตอนนี้กักตัวและรักษาตามอาการไปเกือบ 1 สัป 

ดาหแลว โดยไมมีอาการหนักใหน�ากังวลแตอยางใด แถมสุขภาพ

ใจก็ยังแข็งแรงดี 

ซึ่งเจาตัวบอกวา “กักตัวแตไมกักใจ” เพราะไดรับกําลังใจ

จากทั้ง พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นา

ยกฯ และบรรดารัฐมนตรี และพ่ีๆ นองๆ 

ทุกคนท่ีสงความหวงใยมาใหพรอมขอบคุณ

ในความหวงใยของทุกคน และบอกดวย                                                        

วา “ไมมีอะไรตองกังวล อาการเหมือน                                                    

ไขหวัดปกติ ใชการรักษาตามอาการ 

 สัปดาหหนาคงกลับไปทํางานได”

สวนตอนน้ีขอลุยทํางานผานระบบ

ออนไลนไปกอน ยังสงขาวผลประชุมและ

ภารกิจตางๆ ของนายกรัฐมนตรีไดตาม

ปกติ รวมถึงยังเปดสายโทรศัพทตอบคํา 

ถามส� อมวลชนเชนเดิมทุกวัน พรอมบอกทิ้งทายดวยวา “ชวงนี้ทํา 

งานทางออนไลน ไปกอน แบบไมขาดตกบกพรอง”

แหม..ไดรับแรงใจดีแบบนี้ อีกไมนานก็หายวันหายคืนแลว

จา อิอิ

อินฟนิตี้

ผานพนไปแลว การรับสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(กทม.) ผูสมัครทั้งจากสังกัดพรรค ไมสังกัดพรรค ทยอยเดินทาง

มาสมัครกันอยางคึกคัก 

หนึ่งในนั้นที่ ไดรับการจับตามอง 

ถูกยกใหเปนเต็งหนึ่งอยาง เสี่ยทริป-

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูสมัครไรสังกัด 

โชวฟตปนจักรยานมาถึง ศาลาวาการ 

กทม. 2 ที่ใชเปนสถานที่รับสมัครลง

เลือกตั้งกอนใครเพ� อน

พลันจับหมายเลขประจําตัวออก

มาใหสัมภาษณส� ออีกรอบ เม� อถูกถามถึง

หมายเลข 8 ที่จะตองใชในการหาเสียง 

เจาตัวบอกอยางอารมณดี “ไมซีเรียสจะจับไดเบอรอะไร เลข 8 

เหมือนสัญลักษณ Infinity หรือไมมีสิ้นสุด เหมือนการทํางาน

แบบไมมีที่สิ้นสุด ทุกเลขเปนเลขที่มีความมงคลหมด”

แหะๆ เลข 8 จะไดเขาไปทํางานอยางไมมีที่สิ้นสุดดั่งใจหวัง

หรือเปลา วันหยอนบัตร 22 พ.ค. ไดรูแน�นอน อิอิ 

              

ไมชวยผมบางหรือ 

ควันหลงระดมทุนพรรคประชาธิปตย (ปชป.) เม� อสัปดาห

ที่แลว หลายคนสงสัยทําไมจัดงานเร็วจัง แวววาจัดงานไวกอน 

เพราะไมมีใครทราบวาจะมียุบสภาหรือไม เม� อไหร ซ่ึงหากยังไมยุบ 

ใกลๆ เลือกตั้งอาจมีจัดระดมทุนครั้งใหญอีกรอบ 

อยางไรก็ตาม บรรยากาศงานเย็นวันนั้นเปนไปดวยความ

คึกคัก มีผูมารวมงานเนืองแน�น และแน�นอนบรรดา ส.ส. อดีต ส.ส. 

ตลอดจนรัฐมนตรีของพรรค ก็เดินทางเขางานเชนกัน

ปะหนา เส่ียไก-จุติ ไกรฤกษ รมว.

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยและอดีตเลขาธิการ ปชป. จึงมีโอกาส                                                        

ถามไถสารทุกขสุกดิบ “เส่ียไก” บอกวา “มี

ความสุขดี เปนรัฐมนตรีไดชวยเหลือผูคน 

ผมชอบอยูแลว ไดชวยแมเล้ียงเด่ียวดวย” 

เม� อแหยถามอีกวา หลายคนใน

พรรคลาออกไปอยูพรรคอ� น ไมมีใครมา

ชวนไปอยูบางหรือ เจาตัวเผยวา “ผม

ก็ไปถามแกนนําพรรคคนหนึ่งนะวา ชวยแตคนอ� น ไมชวยผมบาง

หรือ เขาตอบกลับมาวา รูอยูแลวยูเลือดประชาธิปตย!@” 

อืม... เลือด ปชป.เขมขน ตองอยูรอจนพรรคขาขึ้นอีกรอบ

ดีกวาเนาะ หุ หุ

วิษณุ เครืองาม

ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ธนกร 

วังบุญคงชนะ

จุติ ไกรฤกษ

งครามยูเครนที่จุดไฟและกระพือโหมโดยไบเดน สหรัฐฯ 

โดยที่สหรัฐฯ ไมกลาลงสนาม ผลักใหคนอ� นออกหนาไป

ตายแทน จุดมุงหมายก็เพ� อตองการโจมตีรัสเซียใหพินาศ

ฉิบหาย มันเปนเกมกับดักที่ ไบเดนเปนผูกําหนดขึ้น มันเปนแผน

กดดันรัสเซียดวยการรุกคืบทางทหารไปทางตะวันออกจนติดหนา

บานรัสเซียเหมือนตัวไหมเล็มกินใบหมอนจนสิบกวาประเทศที่แตก

ตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตเม� อป 1991 ที่สหรัฐฯ สัญญาวาจะ

ไมรุกคืบแมแตกระเบียดนิ้วเดียวเขาไปอยูในนาโตหมด เหลือแต

ยูเครนกับจอรเจีย ซ่ึงปูตินประกาศชัดวา ยูเครนเปนเสนตาย เหยียบ

เสนตายนี้เม� อไรก็จะไดเห็นดีกัน เพราะหากนาโตตั้งขีปนาวุธไวใน

ยูเครนยิงไปยังมอสโก 10 นาทีก็ถึง มันเปนภาวะที่สุดแสนจะทน

ได จึงใชแผนซอนแผน โดยหวังจะทําลายกําลังรบยูเครนและขจัด

พวกนาซีใหมกับพวกชาตินิยมสุดโตง แลวใหยูเครนวางตัวเปน 

กลาง เปนกันชนระหวางตะวันตกกับรัสเซีย

แผนปฏิบัติการพิเศษทางทหารคร้ังน้ี จึงมุงทําลายโครงสราง

พ้ืนฐานทางทหารและกําลังรบ หลีกเล่ียงเปาหมายทางพลเรือน เปด

ทางมนุษยธรรมใหประชาชนทยอยกันอพยพหลีกภัยสงคราม และ

ดําเนินการเจรจาเพ� อใหบรรลุตามเปาหมาย  แตการเจรจามากวาเดือน                                                                                            

ผานการคุยกันหลายรอบก็ยังไมสามารถบรรลุขอตกลงหลักๆ ได เพราะ

เซเลนสกีไมใชผูมีอํานาจในการตัดสินใจ มันคือสหรัฐฯ ผูวางแผน 

การเจรจาจึงกลับไปกลับมาไมไดอะไร ขณะท่ีประชามติโลกเรียกรอง

ใหผานการเจรจายุติสงคราม แตก็ไมไดผล เพราะสหรัฐฯ และนาโต 

ท่ีมีสหรัฐฯ เปนหัวโจก สงอาวุธเติมเช้ือเพลิงไมหยุดหยอน ก็มีแตโหม

ไฟสงครามใหลุกโชนย่ิงข้ึน เซเลนสกี ประธานาธิบดีตัวตลก ถึงกับ

เรียกรองใหนาโตท่ีมีอาวุธยุทโธปกรณมากมายสงไปใหยูเครนเพียงแค 

1% ก็เพียงพอแลว ท้ังน้ีรวมรถถังและเคร� องบินดวย สหรัฐฯ และนา

โตก็ไมกลาตอบตกลง เพราะเกรงจะกลายเปนสงครามเต็มรูปแบบท่ี

ชาวยุโรปไมตองการ  และสหรัฐฯ ก็ไมกลาลอง

ทันทีที่สงครามยูเครนเริ่มขึ้น สหรัฐฯ กับพวกในนาโตก็ประ 

กาศคว่ําบาตรรัสเซียอยางขนานใหญ ครอบคลุมขอบเขตกวางขวาง 

ตั้งแตเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การเงิน ปดประตูระบบการโอน

เงิน SWIFT และอ� นๆ อีกทุกประตู  หมายจะบีบใหรัสเซียตายคามือ 

แตปูตินผูเคยเผชิญการคว่ําบาตรของสหรัฐฯ และตะวันตกมาแลว

เม� อป 2014 มีหรือจะเกรงกลัว การคว่ําบาตรป 2014 แมปแรกๆ 

GDP ของรัสเซียจะติดลบ ประสบความยากลําบาก แตเม� อเวลา

ผานพนไป เศรษฐกิจรัสเซียก็คอยๆ ดีขึ้น GDP เติบโตเปนบวก ทั้ง

ไดพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

มาในครั้งนี้ ปูตินไดเตรียมตัวมาอยางดี เริ่มตนจากการ De-

Dollarization อยางมีแผน ขายดอลลารซ้ือทองคํา  มีดอลลารไวเทาท่ี

จําเปน ขณะเดียวกันก็ไดทําขอตกลงกับจีนในการกอต้ังระบบการเงิน

เฉพาะสองฝายข้ึนต้ังแตปกลาย  และลาสุดก็ไดทําขอตกลงความรวม

มือหุนสวนยุทธศาสตรท่ีอยูเหนือลํ้าพันธมิตรทางทหารและทางการ

เมืองในยุคสงครามเย็นท่ีความรวมมือไมมีเขตหวงหาม ไมมีขอบเขต ไม                                                                                          

มีกําหนดเวลา หลังชนหลัง สูยิบตา กอนท่ีปูตินจะดําเนินการบุกยูเครน

การคว่ําบาตรของสหรัฐฯ กับพวกตอรัสเซียโหดเหี้ยมทารุณ

เอาการ แตรัสเซียก็ตอบโตอยางแข็งขัน รัสเซียเปนประเทศใหญ

ที่มีพื้นที่กวางที่สุด มีทรัพยากรมากมาย โดยเฉพาะน้ํามันและกาซ 

ถือไดวาเปนเงินตราแข็ง และยังเปนแหลงสงออกธัญญาหารสูโลก 

ซึ่งยุโรปก็ตองพึ่งพา เชน ขาวสาลี และปุยโปแตส  ยุโรปตองอาศัย

กาซรอยละ 40 และน้ํามันราวรอยละ 30 จากรัสเซีย พอสงคราม

ยูเครนระเบิด ราคาพลังงานก็ขึ้นพรวดพราด เกิดเงินเฟอขนาดหนัก 

สงผลกระทบอยางหนักตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน เม� อไบ

เดนเรียกรองใหยุโรปรวมกันคว่ําบาตรเร� องพลังงาน ชาติยุโรปสวน

โดย ไกร เชี่ยวปรีชา

เม� อดาราตลก คริส ร็อก (Chris Rock) พูดลอเลียน 

จาดา (Jada) ภรรยาของ วิล สมิธ (Will Smith) ผูซึ่งรับรางวัล

ออสการ เม� อ 28 มี.ค.65 วา เขาจะรอชมเธอในภาพยนตรเร� อง 

G.I. Jane ภาค 2  ซึ่งตัวละครเอกของเร� องนั้นโกนผมเหมือน

จาดา โดยในวงการฮอลลีวูดรับรูกันดีวา ที่จาดาโกนผมนั้น 

เพราะเธอเปนโรคผมรวง (Alopecia)

คนทั่วโลกไดเห็นภาพวิล สมิธ เดินขึ้นไปบนเวที ตรงดิ่ง

เขาไปที่คริส ร็อก เงื้อแขนไปขางขวาสุดแขนแลวตบเปรี้ยงเขา

ที่ใบหนาของดาวตลก ทามกลางความตกตลึงของผูคนที่เฝาดู

อยูทั้งหนาเวที และผานการถายทอดสดไปทั่วโลก

วิล สมิธพูดกับคริส ร็อก วา “เอาช� อของเมียฉันไปให

พนจากปากโสมมของแก” (Keep my wife’s name out of 

yourf***ing mouth.)

นี่คือความรุนแรงทั้งดวยคําพูดและการกระทําที่ปรากฏ

ตอสาธารณะ 

ทําไม วิล สมิธตองตอบโตคริส ร็อก ดวยความรุนแรง

แบบคาดไมถึง

ขอเขียนของ Anontawong’s Musings  29 มี.ค.65 

ถายทอดประวัติของสมิธจากหนังสือ “WILL” ซึ่ง Will Smith 

กับ Mark Manson รวมกันเขียน ชี้ใหเห็นวา

เม� อวิล สมิธ อายุ 9 ขวบ ในหองนอนคืนหนึ่ง เขายืนมอง

พอของเขาตอยแมอยางรุนแรงจนแมลมไปกองกับพื้น และแม

ถมนํ้าลายออกมาเปนเลือด โดยเขาไมไดทําอะไรเลยท่ีจะชวยแม                                                                                

พี่นองทุกคนจดจําเหตุการณคืนนั้นได นองของวิล ช� อ แฮรี 

พยายามแข็งขืนและตะโกนใสพอวา “ถาอยากใหผมหยุด พอ

ตองขามศพผมไปกอน” พี่สาวของวิลวิ่งไปซอนตัว เอานิ้วอุดหู

และรองไห กลับถูกพอตวาดวา “รองหาพระแสงอะไร” ในเวลา

ตอมาพี่สาวของวิล สมิธ ก็กินเหลาสูบบุหรี่ และหายสาบสูญไป

จากบาน

วิล สมิธเขียนวา “ในคืนวันนั้น ผมยืนอยูตรงทางเดิน

เห็นกําปนพอกระแทกใบหนาของผูหญิงที่ผมรักที่สุดในโลก ผม

เห็นแมลมลงไปกองกับพื้นและแมชวยเหลือตัวเองไมได ผมได

แตยืนแข็งท� อ..... ผมตระหนักถึงการไมทําอะไรเลยของตัวเอง 

ทั้งๆ ที่ผมเปนบุตรชายคนโต ยืนหางตรงนั้นไมถึง 10 เมตร 

ผมเปนคนเดียวที่จะชวยแมได นั่นคือจุดอัตลักษณที่ฝงแน�น

อยูในใจ เขาไปในชั้นลางสุดของตัวตน เปนความรูสึกที่ ไมอาจ

สลัดทิ้ง.....

ในเสี้ยววินาทีนั้นเอง ผมใหคําสัญญาอันเงียบงันกับแม 

กับคนในครอบครัว และกับตัวผมเองวา

สักวันหนึ่ง ผมจะเปนคนคุมเกม (One day I would be in 

charge.) 

และผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเด็ดขาด 

(And this would never, ever happen again.)”

สืบเน� องจากเหตุการณนี้

พิภพ ธงไชย ผูกอตั้งโรงเรียนหมูบานเด็กที่ จ.กาญจนบุรี 

และเปนอดีตแกนนํา พันธมิตรประชาชนเพ� อประชาธิปไตย เขียน

บันทึกในกลุมไลนกลุมหนึ่งวา

“บุคลิกภาพในวัยผู ใหญ ถูกสรางมาจากการเลี้ยงดูและสิ่ง

แวดลอมในวัยเด็ก ซ่ึงเปนพ้ืนฐานความคิดของโรงเรียนหมูบานเด็ก 

และเม� อผมไดใชชีวิตอยูในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ผมได

คุยกับนักโทษ ทําใหยืนยันไดในสัจธรรมขอนี้ ไมมีเด็กคนไหนอยาก

เปนคนเลว อยากเปนอาชญากร แตมันเปนผลมาจากการเลี้ยงดู

และสิ่งแวดลอมในวัยเด็ก ผสมกับ DNA ในตัวเด็ก”

เปนขอคิดสําคัญที่สังคมควรตระหนักรูและเขาใจ และนี่เอง

เปนเหตุให โรงเรียนหมูบานเด็ก นําเอาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ประ 

สบปญหาในครอบครัว เด็กที่ไรพอแม และเด็กที่ไมมีใครดูแล มา

อยูในการดูแล ดวยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเติบ                                                                                    

โตของเด็กอยางมีเมตตาและสามารถทําไดอยางเปนผล

อยางไรก็ตาม วิล สมิธไดใช โซเชียลมีเดียออกมาขอโทษทัน 

ทีวา

“ความรุนแรงในทุกรูปแบบเปนพิษและเปนอันตราย พฤติ 

กรรมของผมในงาน Academy Awards เม� อคืนนี้เปนสิ่งที่ยอมรับ

ไมไดและใหอภัยไมได

เร� องตลกแมวาจะเปนสวนหนึ่งของงาน แตเร� องตลกเกี่ยว

กับอาการปวยของจาดานั้น มากเกินกวาที่ผมจะทนได และผม

ก็มีการใชอารมณตอบโต

ดังนั้น ผมอยากจะขอโทษคุณอยางเปดเผย ‘คริส’ ผม

ทําตัวไมดี และผมผิด ผมรูสึกละอายตอการกระทําของตัวเอง 

มันไมไดสะทอนถึงผูชายที่ตัวผมอยากเปน ผูชายที่ ไมใชสําหรับ

ความรุนแรงในโลกแหงความรักและความเมตตา

ผมอยากจะขอโทษตออคาเดมี โปรดิวเซอรของรายการ 

ผูเขารวมและทุกคนที่ดูทั่วโลก ผมอยากจะขอโทษตอครอบครัว

วิลเลียมส และครอบครัวคิง ริชารด ของผม ผมเสียใจอยางสุด

ซึ้งตอพฤติกรรมของผม ที่ทําใหการเดินทางที่แสนวิเศษสําหรับ

พวกเราทุกคนตองมัวหมอง”

ขณะเดียวกันคริส ร็อก ก็โพสตขอโทษทันทีเชนกันวา

“ในฐานะนักแสดงตลก มันอาจเปนเร� องยากที่จะเขาใจ

ไดวาระหวางถูกกับผิดนั้นมีเสนแบงอยูตรงไหน

เม� อคืนนี้ ผมไดกาวขามเสนแบงนั้นอยางรายกาจ และ

ตองจายดวยช� อเสียงของผมเอง

เร� องตลกไมใชการหยิบเอาเร� องที่ดูเหมือนเล็กนอย แตมี

ความเจ็บปวดของคนอ� นมาทําใหเกิดความขบขันตอสาธารณะ

ผมตองขอโทษอยางยิ่งตอจาดา และสมิธ เพ� อนของผม 

รวมทั้งครอบครัวของสมิธ ที่ผมขาดความใสใจ และขาดความ

เคารพในการแสดงที่ปรากฏไปทั่วโลก ทายสุดผมหวังวาการขอ 

อภัยของผมจะทําใหสถานการณดีขึ้น และทําใหเกิดความเห็น

อกเห็นใจในความรูสึกของคนอ� น”

นี่เปนบทเรียนสาธารณะที่น�าจะเรียนรูรวมกัน

1.แมเปนเร� องเขาใจไดวา ประสบการณตรงของวิล สมิธ 

ที่เห็นพอกระทําตอแม ฝงในจิตใจเบื้องลึก ทําใหเขาแปรความขี้

ขลาดในคืนนั้น กลายเปนความกลาที่จะตบหนาดาราตลก เพ� อ

แสดงออกถึงการเปนผูคุมเกมในยามนั้น เปนอารมณประหนึ่งคํา

โคลงพระราชนิพนธของ ลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 ที่วา“...ดวงใจ

มอบเมียขวัญและแม เกียรติศักด์ิรักขา มอบไวแกตัว” (ดุสิตสมิต) 

แตส่ิงท่ีสามารถชวยไดคือสติ ดังท่ี Denzel Washington เพ� อน

ดาราของเขาเขามากระซิบขางหู และเขานําไปพูดบนเวทีออสการ

วา “ในจุดท่ีสูงสุด จงระวัง น่ันคือเวลาท่ีปศาจจะเขาสิงคุณ”

2.สภาพ “ขิงก็รา ขาก็แรง” ที่แสดงออกไปแลวจะเรียก

คืนก็ไมได แตทั้งสองฝายตางแสดงการขอโทษตอกันและกัน ขอ 

โทษไปถึงเจาภาพ ครอบครัว และผูชมทั่วโลก

นี่ยอมสะทอนใหเห็นถึงสภาวะจิตใจดานบวกที่แตละคน

ตางมีอยูในเนื้อในตัว จึงลดอหังการ (ความอวดดื้อถือดี) และ

มมังการ (ความถือสําคัญวาเปนตัวเรา) ลงไป โดยตระหนัก

คาวาความถูกตองเหมาะสมมีความสําคัญยิ่งกวาการสําแดง

อํานาจ

เม� อจิตสํานึกแหงความรูผิดรูชอบคืนกลับ และแสดงออก

อยางกลาหาญ โลกก็สดสวยขึ้นมาทันที.

เครมลิน เปนคําท่ีใชเรียกบริเวณหมูตึกและปอมปรา 

การบริเวณใจกลางกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ทางใตเริ่ม

ต้ังแตบริเวณแมนํ้ามอสโก ทางตะวันออกเร่ิมต้ังแตมหาวิหาร                                                                       

เซนตเบซิลและจัตุรัสแดง ทางตะวันตกเร่ิมต้ังแตสวนอะเล็ก 

ซานเดอร เครมลินแหงมอสโกไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดก

โลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเม� อ ค.ศ.1990 เครมลินยัง

เปนที่ตั้งของหน�วยงานรัฐบาลหลายแหง รวมทั้งที่พํานักของ

ผูนํารัสเซีย ดังนั้นแลว คําวาเครมลินมักถูกใช โดยส� อตะวัน

ตกเพ� อส� อถึงรัฐบาลโซเวียตหรือรัฐบาลรัสเซีย เหมือนกับที่

ใชคําวาทําเนียบขาวแทนรัฐบาลกลางสหรัฐ.

เครมลิน

ใหญจึงไมเห็นดวย ประชาชนหลายประเทศออกเดินขบวนคัดคาน

การเขาพัวพันสงครามในยูเครน ฮังการี และบัลแกเรีย ประกาศ

หามสงอาวุธชวยยูเครนผานประเทศตน ประเทศสวนใหญยังคงยืน 

ยันที่จะนําเขาพลังงานจากรัสเซียตอไป   

ไบเดนจําตองรับปากจะสงเชลลกาซจากสหรัฐฯ ที่มีราคาสูง

กวาของรัสเซียเกินรอยละ 20 ในปริมาณ 15,000 ลานลูกบาศก

เมตรใหยุโรปภายในปนี้ แตส� อสหรัฐฯ ชี้วา สหรัฐฯ ไมสามารถ

ทําไดในชั่วเวลาอันสั้น รัสเซียตอบโตการคว่ําบาตรดวยการใหยุโรป

ซื้อพลังงานจายเปนเงินรูเบิลของรัสเซีย ทําใหคาเงินรูเบิลขยับขึ้น

ทันที หรือใชทองคําแลกรูเบิลในอัตราทองคํา 1 กรัมตอ 5,000 รู

เบิล ไบเดนสั่งให โอเปกเพิ่มปริมาณการผลิต โอเปกก็ปฏิเสธเพราะ

จะเพิ่มพลังการผลิตในชั่วขามคืนเปนเร� องที่เปนไปไมได

ปูตินไดตอบโตการคว่ําบาตรของบรรดาธุรกิจตะวันตกที่ถอน

ออกจากรัสเซีย โดยประกาศโอนธุรกิจเหลานี้ที่อยูในเกณฑเขาเปน

ของรัฐ เพ� อใหดําเนินการตอไปและไมเกิดปญหาคนตกงาน ทันทีที่

สหรัฐฯ ประกาศคว่ําบาตรเร� อง SWIFT ปูตินก็ประกาศใชเงินหยวน

แทน ทั้งใชเปนทุนสํารองแหงชาติอีกดวย ประกาศใหใชเงินหยวน

เปนส� อกลางในการแลกเปลี่ยนทั่วไป ระบบการโอนเงินก็หันมาใช

ระบบ CIPS ของจีน ระบบเครือขายไซเบอรก็เปลี่ยนไปใชของจีน

หมด บัตรเครดิตวีซา และมาสเตอร ถูกแทนที่ดวยบัตรเครดิตของ

จีน เชน China Union Pay เปนตน สินคาอุปโภคบริโภคทุกอยาง

สั่งจากจีน เพราะจีนเปนผูสงออกรายใหญสุดของโลก  มีสินคาทุก

อยางที่ตะวันตกมี ทั้งระดับทั่วไปและไฮเทค เสนทางลําเลียงสินคา

จากจีน เดิมตองผานยุโรป กินเวลากวา 50 วัน แตมาบัดนี้ เปลี่ยน

เสนทางใหม เริ่มจากเซินเจิ้น ขึ้นเหนือผานซูโจว ไปทางภาคอีสาน

ผานเฉิ่นหยาง เขาสูแดนรัสเซีย ใชเวลาสั้นกวา มั่นคงที่สุด

สวนระบบนํารองทางดาวเทียมซ่ึงมีความสําคัญมากในดาน

เทคโนโลยีและการทหาร รัสเซียไดตกลงกับจีนมากอนหนาน้ีแลว ประ 

สานระบบ GLONASS ของตนเขากับระบบเปยโตวของจีน ก็สามารถ

เปล่ียนมาใชระบบนํารองของเปยโตวของจีนซ่ึงมีความทันสมัยกวาและ

ชัดเจนย่ิงกวา ตัดปญหาท่ีสหรัฐฯ ควํ่าบาตรโดยขับรัสเซียออกจากระบบ GPS

ไบเดนรูอยูแกใจดีวา ถาไมมีจีนรวมสนับสนุน สหรัฐฯ จะ

ดําเนินการคว่ําบาตรรัสเซียไมสําเร็จแน� จึงพยายามเสนอจะขอคุย

กับจีนทั้งระดับเจาหนาที่ชั้นสูงและระดับผูนํา แตสันดานยโสโอหัง

ของอเมริกา แมจะขอใหจีนชวยเหลือก็ยังไปเบงทับจีน ขูจีนวาถาไม

รวมมือระวังเจอดี ฝายจีนชี้ คุณเปนใครมาจากไหน จึงบังอาจมาชี้

ไมชี้มือ สี จิ้นผิงบอกไบเดนวาจีนไมเห็นดวยที่ใชการคว่ําบาตรโดย

ฝายเดียวที่ไมชอบดวยกฎหมาย  จีนเคารพอธิปไตยและบูรณภาพ

เหนือดินแดนของทุกประเทศ  และสงเสริมใหแกปญหาความขัดแยง

ดวยการเจรจา จีนยังคงสัมพันธกับทั้งรัสเซียและยูเครนอยางปกติ 

คาขายไปมาหาสูตามปกติ แลวสี จิ้นผิง ก็สอนไบเดนดวยคําพังเพย

จีน 2 คําวา “ปรบมือขางเดียวไมดัง” และ “เรียนผูกก็ตองเรียน

แก” จีนกับรัสเซียตางแสดงบทบาทของตนไปตามปกติ

มีผูสงสัยวา สหรัฐฯ จะดําเนินการคว่ําบาตรตอจีนอยางที่ทํา

กับรัสเซียไหม? คิดวาสหรัฐฯ เคยคิดหนักมาแลว ยังไมกลาตัดสิน

ใจ ประสบการณในการทําสงครามการคากับจีนมารวม 4 ป จีนไม

ไดรับผลเสียหาย แตผูรับผลเสียคือฝายสหรัฐฯ และชาวอเมริกัน 

สหรัฐฯ ทําสงครามการคาหวังแกผลการคาสหรัฐฯ ขาดดุล แตผล

ปรากฏวายิ่งทําสงครามการคา สหรัฐฯ ยิ่งขาดดุลการคาใหจีนมาก

ขึ้น แสดงวาสหรัฐฯ ตองพึ่งพาจีน ขาดจีนไมได เทานี้ก็พอนึกออก

วาสหรัฐฯ จะกลาคว่ําบาตรจีนแบบทํากับรัสเซียหรือไม

กลาวไดวา สหรัฐฯ ไดประโยชนมหาศาลจากวิกฤตยูเครนไป 

โดยเฉพาะพวกทุนผูกขาดขายอาวุธกอบโกยเงินไปมาก  สงครามทํา                                                                                        

ใหใบสั่งซื้อไหลมาเทมาสูนายทุนอาวุธ ขณะเดียวกัน ไบเดนก็ประ 

สบผลในการแยกยุโรปกับรัสเซียตามแผน แตผูท่ีไดรับความเสียหาย

มากที่สุดคือยูเครนและประชาชน การไปรวมประชุม 3 วงในยุโรป

ครั้งนี้ ทั้งประชุมนาโต ประชุมอียู และประชุม จี 7 แลวไบเดนก็

ตองย้ําแลวย้ําอีกวา ไมมีครั้งใดที่สหรัฐฯ กับยุโรปมีความสามัคคี

ขนาดนี้ แตการย้ํามากเทาไรก็หมายถึงไมมีความสามัคคีมากเทานั้น 

เพราะสิ่งที่สหรัฐฯ ไดไป ก็คือสิ่งที่ยุโรปสูญเสีย

รัสเซียไดประกาศหลังปฏิบัติการพิเศษทางทหารครบ 1 เดือน

วา ปฏิบัติการข้ันแรกท่ีทําลายโครงสรางพ้ืนฐานทางทหาร และการ

ทําลายกําลังรบ พวกนาซีใหมและพวกชาตินิยมสุดโตงในยูเครนไดบรรลุ

ผลตามเปาหมายแลว ตอไปเปาหมายสําคัญก็คือปลดปลอยเขตดอน

บาสซ่ึงอยูทางตะวันออกของยูเครนท้ังหมด มุงแบงยูเครนออกเปนสอง

สวน ขณะท่ีฝายยูเครนก็ประกาศจะสูดวยสงครามจรยุทธ หากฝาย

ยูเครนภายใตการหนุนหลังของสหรัฐฯ ดําเนินการเตะถวงการเจรจา

พรอมกับสหรัฐฯ ก็สงอาวุธยุทโธปกรณเขายูเครนอยางไมขาด

สาย รัสเซียคงตองทวีการโจมตีหนักหน�วงมากขึ้นเพ� อบีบใหสามารถ

ลงนามในขอตกลงหยุดยิงตามเปาหมายของรัสเซียได    ซ่ึงยอมจะเกิด                                                                                           

ความสูญเสียใหญหลวงแน�นอน

ขณะนี้สหรัฐฯ อยากใหรบกันไปเร� อยจนรัสเซียประสบความ

พายแพ ขัดกับเจตนารมณของทั้งรัสเซียและประชาคมโลก ตลอด

จนชาวยุโรปโดยรวม ภายใตการบีบคั้นของสหรัฐฯ ประเทศในยุโรป                                                                                         

คิดไปตางๆ นานาตามผลประโยชนของตนเอง  บางชาติตองการ

หาความคุมครองของสหรัฐฯ หนุนใหสงอาวุธเขาไปยูเครน โปแลนด

ถึงกับเสนอสงกองกําลังรักษาสันติภาพเขายูเครน แตถูกหลายประ 

เทศคัดคาน หลายประเทศประกาศไมขอเกี่ยวเร� องการทําสงคราม

ในยูเครน และไมอนุญาตใหสงอาวุธเขายูเครนผานประเทศตน หลาย

ประเทศไมเห็นดวยที่จะคว่ําบาตรพลังงานรัสเซีย เพราะเทากับฆา

ตัวตาย หลายประเทศเรียกรองใหผลักดันการเจรจาแกปญหาเพ� อ

ยุติสงคราม  กลาวโดยรวมชาวยุโรปยังไมลืมภัยพิบัติที่เกิดแกตนใน

สงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง สําหรับรัสเซียแลวตองบรรลุเปาหมายตาม

ขอเรียกรองใหจงได ยูเครนตองเปนกลาง

นักวิจารณรัสเซียช� อดังคนหนึ่งช� อ Lukyanov เขียนบทความ

ลงในส� อโซเชียลระบุชัด ปฏิบัติการพิเศษทางทหารของปูติน ตอง 

การบรรลุ 3 ขอ คือ 1.ทําลายกําลังทหารยูเครน ทําลายนาซีใหม

และพวกชาตินิยมสุดโตง 2.บ่ันทอนกําลังของนาโตไมใหทําอะไรตาม 

อําเภอใจได และ 3.ทําลายระบอบครองความเปนเจา ทั้งหมดนี้เทา 

กับเปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงโลกครั้งใหญ

อยางไรก็ดี หลังวิกฤตยูเครนคร้ังน้ี จะมีการเปล่ียนแปลงโครง 

สรางของโลกใหม ระเบียบของโลกจะถูกจัดข้ึนใหม เปนแนวโนมของโลก                                                                                                

ท่ีไมมีลัทธิครองความเปนเจาท่ีเท่ียวย� นมือยาวๆ ไปท่ัวทุกแหงหน อิทธิ 

พลของสหรัฐฯ จะถูกบ่ันทอนลง ประเทศตางๆ จะอยูรวมกันอยางสันติ 

ดวยความเสมอภาค เคารพซ่ึงกันและกัน และอํานวยประโยชนแกกัน.  

เม� อวิล สมิธ ตบหนาคริส ร็อก กลางงานออสการ



ลังจากท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)  

วันที่ 21 มี.ค. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก แสวง บุญ

มี รองเลขาธิการ กกต. เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่ 

จากที่มีผู้เข้าแข่งขัน 2 ราย คือ นายแสวง กับ พล.ต.ท.ชย

พล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ โดยเมื่อวัน

ที่ 31  มีนาคมที่ผ่านมา นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน 

กกต. ได้ลงนามคำาสั่งแต่งตั้ง นายแสวง เป็นเลขาธิการ กกต. 

อย่างเป็นทางการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง

วันที่ 31 มีนาคม 2570

นายแสวงถือเป็นลูกหม้ออีกคนที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหาร

สูงสุดของสำานักงาน เฉกเช่นเดียวกัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุม

มา อดีตเลขาฯ กกต. จะว่าไปในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา นาย

แสวงก็ทำาหน้าที่นี้มาแล้ว ในฐานะรักษาการตั้งแต่ 1 ธ.ค.64 

เนื่องจาก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ลา

ออกไปรับตำาแหน่งสมาชิก

วุฒิสภา ตอนนี้จึงถือว่าเข้า

รับหน้าที่อย่างเต็มตัว

สำาหรับนโยบายการ                                      

ทำางานของนายแสวง เคย                                         

ระบุเอาก่อนหน้านี้ว่า ส่ง                                             

เสริมสนับสนุนให้พรรคการ 

เมืองเข้มแข็งตามกฎหมาย 

ทำางานกับพรรคการเมือง

เหมือนกับครอบครัว ซึ่งใน                                 

ตัวกฎหมายได้กำาหนดวิธีที่

พรรคจะดำาเนินกิจการทาง                                                                         

การเมืองไว้หลายอย่าง เช่น การจัดตั้ง การแจ้ง การเปลี่ยน 

แปลงเรื่องงบการเงิน การรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการ

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง โดยพรรคการเมืองคือ 

ประชาชน ชาวบ้าน มีความเสียสละ มีอุดมการณ์ที่จะมา

ทำางานเพื่อส่วนรวม แต่กฎหมายมีหลักเกณฑ์ที่ละเอียดมาก 

กกต.จะต้องเข้ามาดูตรงนี้ 

“ตัวอย่างเมื่อการเลือกต้ังปี 2562 เราทำางานกับพรรค 

การเมืองหลังจากมีการประกาศให้มีการเลือกต้ัง ซ่ึงพรรคต้อง

ทำาไพรมารีโหวต เราอยู่กับเขาตลอด 2 เดือน  เพื่อให้สามารถ

ลงสมัครรับเลือกต้ังได้ หรือว่าพรรคมีการเปล่ียนแปลงทำาบัญชี

เราก็จะดูแลอย่างใกล้ชิด การเมืองดีจะเป็นเป้าหมายสุดท้าย

ของคนในชาติ เนื่องจากการเมืองดีก็ต้องดีด้วยคนในชาติร่วม

กัน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้เล่นดี คือพรรคการเมืองท่ีส่ง

สมัครรับเลือกต้ัง 2.ผู้เลือกดี ประชาชนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง โดย                                                                         

ใช้ดุลยพินิจ ไม่อยู่กับการครอบงำาหรือได้รับสินจ้างใดๆ 3.กรรม 

การดี คือ กกต. ถ้า  3 อย่างดี น่าจะไปถึงหรือใกล้เคียงกับท่ีเรา

ต้ังเป้าหมายเอาไว้ ซ่ึงท้ัง 3 ฝ่ายต้องเห็นเป้าหมายร่วมกันก่อน

จึงจะไปตรงน้ันได้ น่ันคือการเมืองท่ีดี”

ส่วนผลงานเด่นๆ ของนายแสวง อาทิ การออกเสียง                                                                              

ประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559, การประชาสัมพันธ์ 

ในฐานะประธานกรรมการสื่อสารองค์กรและโฆษกของสำานัก 

งานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, การเตรียมพรรคการเมืองและ

เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไปครั้งแรก ภาย

หลังรัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้บังคับ เป็นต้น ในช่วง 5 

ปีต่อจากนี้ต้องรอดูฝีมือพ่อบ้านสำานักงาน กกต.คนใหม่ จะ

ทำาให้การเมืองดีอย่างที่เจ้าตัวหวังไว้หรือไม่ โดยเฉพาะการ

เลือกตั้งใหญ่ทั่วไปที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายหลังยุบสภาปลายปี

นี้หรือปีหน้า.

เช้าแม่หุงข้าวในครัวหลังแพ ผมเอาใบตองมากรีดน้ำาเล่นอย่าง

ที่บ้านบางปะหัน น้ำากำาลังไหลเอ่อ ก้มลงเขี่ยน้ำาหกคะเมนตก

แม่น้ำาอีกครั้ง โชคดีที่แม่อยู่ในครัวท้ายน้ำาริมฝั่งตลิ่งโดดลงน้ำา

อุ้มเอาไว้ได้แต่สำาลักแทบตาย 

ตกคร้ังท่ี ๓ ตอนน้ีอายุ ๘ ขวบ ว่ายน้ำาพอได้แต่ไม่แข็ง 

เหตุเกิดริมแม่น้ำาเจ้าพระยา อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง บ้านพักตำารวจ

อยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาเป็นเวลาเช้า ตำารวจออกมาฟันหญ้ารกริม

ฝ่ังหลายคน ผมว่ายน้ำาเล่นกับพ่ีชายเขาว่ายน้ำาออกไปลึกจนหย่ัง

ไม่ถึงเลยจมน้ำา น้ำาหัวน้ำาข้ึนกำาลังไหลแรง พ่ีชายตะโกนเรียกให้

ช่วยตำารวจคนหน่ึงชื่อ นายป้วน (สิบโท) กระโดดลงว่ายไปคว้า

ผมเปียผมไว้ได้รอดตาย เอาตัวมาพาดท้องกระทะหุงข้าวใบใหญ่

ของตำารวจเอาน้ำาออกจากท้องรอดตายไป

จากนั้นก็ไม่จมน้ำาอีกเพราะว่ายน้ำาเก่งและแข็งแรงเลย

รอดตายว่ายน้ำาได้คล่อง จนโตมาเป็นพ่อคนและทำางานเกี่ยว

กับการเดินทางไปทำางานในที่กันดาร จำาได้ว่าไปทำาที่ แควน้อย 

กาญจนบุรี ช่วงเวลาหนึ่งหน้าฝนมีฝนตกน้ำาไหลแรงในแม่น้ำา

แควน้อย เด็กชาวเขาลื่นตกน้ำาผมช่วยไว้ได้ ที่โชคดีเพราะอยู่

ไม่ถึงกลางน้ำา ถ้าไกลบางทีผมอาจจะไม่รอดก็ได้

น้ำามีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ จึงต้องเรียนรู้น้ำาและ

สู้กับน้ำาให้ดี จำาไว้ว่าตัวเองและลูกหลานต้องหัดว่ายน้ำาให้เป็น 

เพราะคนที่ว่ายน้ำาไม่เป็นตกน้ำามีแต่ตายลูกเดียว การหัดว่าย

น้ำาไม่ใช่ของยาก ใช้ลูกมะพร้าวแห้งคู่ผูกคาดไว้ท่ีลำาตัวว่ายทวน   

น้ำาไปบ่อยๆ ไม่นานก็ว่ายเป็นไม่ต้องใช้ลูกมะพร้าว ปล่อยตัว                                                                             

ลอยวาดแขนทุกวันไม่นานก็เป็น ที่สำาคัญถ้ายังไม่เก่งอย่าอวด 

ดีทำาโก้จะตายไม่รู้ตัว

สุดท้าย ขอสรุปเรื่อง “แตงโม” อีกสักนิดหนึ่ง

ใครจะพิจารณาว่า “แตงโม” ว่ายน้ำาไม่เป็นจึงช่วยตัว

เองไว้ก่อนในตอนตกลงไปครั้งแรกไม่ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงแจ้งแล้ว

ว่ามีคนทำาให้เธอตกลงไปในน้ำา เพราะมีเหตุเบื้องหลังที่เกิดได้

-มีคนผลักหรือจับตัวเธอโยนลงน้ำา 

-แม้จะว่ายน้ำาได้แต่เสื้อผ้าก็ช่วยถ่วง ทั้งแม่น้ำาเจ้าพระยา

ไหลแรงในช่วงกลางคืนที่เป็น “น้ำาลง” (แม่น้ำาเจ้าพระยาไหล

ขึ้นจากปากอ่าวไปถึงอยุธยา สระบุรี ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ไม่ลด

ระดับ กลับมาทาง กทม.ในช่วงค่ำา ๑๘.๐๐ น. ผมเคยสัมผัสมา

ตั้งแต่เด็กว่ายน้ำาเล่นใน แม่น้ำาลพบุรี และป่าสัก) 

5บทความ

เห็น ก้าวไกล ก้าวหน้า ออกแคมเปญ “ทวงคืน” กัน

สารพัด 

ทวงคืนพัทยา

ทวงคืนสนามหลวง

พอถูก “ทวงคืนผืนป่า” บ้าง โวยกันลั่น หาว่ากลั่นแกล้ง

ทางการเมือง 

วานนี้ (๑ เมษายน) เจ๊สมพร แม่ธนาธร โอดครวญว่า

เสียใจอย่างมากท่ีสังคมและสื่อต่างๆ ไปพาดหัวว่าตระกูลจึงรุ่ง 

เรืองกิจรุกที่ป่า กินป่า 

ว่ากันตามจริง หากไม่มีพฤติกรรมที่จะทำาผิดกฎหมาย ก็

น่าเสียใจอยู่ครับ กับการตั้งข้อกล่าวหา รุกที่ป่า กินป่า 

แต่เมื่อของที่ได้มาถูกพิสูจน์ว่าผิดกฎหมาย มันก็ต้องมี

ความรับผิดชอบต่อกฎหมาย 

เท่าที่ “เจ๊สมพร” ชี้แจงว่า ไม่ใช่ผู้ซื้อมือแรก 

เอกสารสิทธิที่ดินออกตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ โดยกรมที่ดิน มีเจ้า

หน้าที่เซ็นรับรองถูกต้องทุกอย่าง 

ต่อมาในปี ๒๕๓๓ ได้รับการแนะนำาจาก สมัคร สุนทร

เวช ให้ซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผล ที่เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่ง  กมล 

ว่องกุศลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรผล ก็เป็นนักธุรกิจ

ใหญ่ รู้จักกันดี 

เมื่อทั้งเจ้าของและผู้แนะนำาให้ซื้อเป็นคนที่น่าเชื่อถือ จึง

ไม่คิดเลยว่าที่ดินดังกล่าวจะผิดกฎหมาย

“เจ๊สมพร” ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การออกเอกสารสิทธิ น.ส.๓ ก ไม่มีอำานาจบารมีไปบังคับ ข่มขู่ 

ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิให้ 

“ดิฉันมีท่ีดินผืนน้ีมา ๓๐ ปีไม่เคยมีปัญหาอะไร จนกระท่ัง

ลูกชายมาทำางานการเมือง ลูกก็โดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัด 

ส่วนตัวฉันเองก็โดนร้องเรียนว่ารุกป่า กินป่า เป็นเรื่องเป็น

ราวเป็นคดีใหญ่โต ฉันยืนยันตรงนี้ว่าที่ผืนนี้ ถึงจะซื้อมาถูก

กฎหมายทุกประการ มีเอกสารสิทธิเรียบร้อย แต่อยู่มาวันหนึ่ง

รัฐบอกว่าผิด จะเพิกถอน ฉันไม่มีปัญหา แต่ต้องไปพิสูจน์ถูก

ผิดกันตามกฎหมาย ถ้าออกมาว่าเป็นป่าจริง ฉันยินดีคืนที่ให้ 

แต่อย่ามากล่าวหาว่าครอบครัวฉันโกงบ้านโกงเมืองเด็ดขาด” 

ครับ...อย่างที่บอก ฟังแล้วก็น่าเห็นใจ เพียงแต่ “เจ๊สม

ทวงคืนที่ดิน ‘เจ๊สมพร’

พร” ต้องยอมรับความจริงในบางประการ 

ในทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ป่าอยู่ตรงไหน รุกป่า

หรือไม่ มีการใช้รูปถ่ายทางอากาศ การรังวัดที่ละเอียด 

ที่ดินที่ จึงรุ่งเรืองกิจ ถือครองเป็นแปลงใหญ่ 

เป็นที่ดิน น.ส.๓ ก. รวม ๖๐ ฉบับ ในพื้นที่ ต.รางบัว ต.ด่าน

ทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

แบ่งตามนี้ 

๑.น.ส.๓ ก. ในชื่อ สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำานวน ๕๓ ฉบับ 

เนื้อที่ ๑,๙๔๐-๓-๙๓ ไร่

๒.น.ส.๓ ก. ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ พี่สาวนายธนาธร  

จำานวน ๕ ฉบับ เนื้อที่ ๑๓๒-๐-๒๒ ไร่

๓.น.ส.๓ ก. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำานวน ๒ ฉบับ  เนื้อที่ 

๘๑-๓-๖๗ ไร่

ชาวสามนิ้วที่ชอบโอดครวญว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อม

ล้ำาสูง นายทุน นักการเมือง มักกว้านซื้อที่ดินไว้ในครอบครอง

จำานวนมาก นี่ก็หนึ่งตัวอย่าง 

แต่ระบบทุนนิยม นายทุนซื้อที่ดินไม่ใช่เรื่องผิด หากที่ดิน

นั้นพิสูจน์แล้วว่าถูกกฎหมาย 

อีกสิ่งที่ “เจ๊สมพร” ต้องยอมรับ จะมองว่ากลั่นแกล้งทาง 

การเมืองก็ได้ แต่แท้จริงแล้วมันคือการตรวจสอบบุคลท่ีเข้าสู่การเมือง

ไม่ใช่มีเพียง “ธนาธร” ที่โดนเรื่องนี้ 

นักการเมืองชั้นเอกที่หนึ่งถูกตรวจสอบมาแล้วหลายคน 

ต่อให้เป็นเรื่องเมื่อ ๓๐ หรือ ๕๐ ปีที่แล้ว หากเป็นประเด็น

ที่ส่อผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม ถูกขุดมาตรวจสอบกันนับไม่ถ้วน 

การตรวจสอบนักการเมืองมีความจำาเป็นครับ เพราะคน

พวกนี้คือผู้ที่จะเข้าไปใช้อำานาจรัฐ หากมีประวัติไม่โปร่งใส ก็ต้อง

ตัดไฟแต่ต้นลม 

ดูกรณีใกล้เคียงเป็นตัวอย่าง นั่นคือกรณี ปารีณา ไกรคุปต์ 

ที่ป่าและที่ ส.ป.ก.๔-๐๑ เรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวาน

“ทวี ไกรคุปต์” บอกว่ามีนายหน้านำามาเสนอขายให้ แยก

เป็น ๓ แปลง

แปลงแรก ซื้อเมื่อปี ๒๕๑๖ 

ต่อมา ปี ๒๕๑๙ ซื้ออีก ๓ แปลง 

“เจ๊สมพร” ซื้อมา ๓๐ ปี 

แต่ “ทวี” ซื้อเมื่อ ๔๙ ปีที่แล้ว 

ฉะนั้นมันไม่เกี่ยวครับ ถ้าเป็นความผิด ผ่านมาแล้วกี่ปีมันก็

ผิดวันยังค่ำา

ถ้าอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง แล้วคดีของ “ปารีณา” 

ที่เป็น ส.ส.พรรครัฐบาล จะอ้างว่าอะไรดี

ยัดคดี?

มันไม่สมเหตุสมผลครับ 

วันนี้ “ปารีณา” ถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ถามว่าถูกกลั่น

แกล้งหรือเปล่า

หรืออย่างกรณีที่ดินเขายายเที่ยง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็

ถูกตรวจสอบเมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ที่ดินซื้อขายกันมาหลายทอด กระทั่งปี ๒๕๔๕ มีหลักฐาน

ว่าผู้ยื่นเสียภาษีบำารุงท้องที่ ในที่ดินดังกล่าว คือภรรยาของ พล.อ.  

สุรยุทธ์ 

ปี ๒๕๕๒ อัยการมีคำาสั่งไม่ฟ้อง พล.อ.สุรยุทธ์ เนื่องจากไม่มี

เจตนากระทำาผิดกฎหมาย 

นำาไปสู่การรื้อถอนทรัพย์สินออกทั้งหมด 

พล.อ.สุรยุทธ์ ยังต้องถูกตรวจสอบ

แล้ว “ธนาธร” เป็นใครมาจากไหน ถึงตรวจสอบไม่ได้ 

ที่ “เจ๊สมพร” โวยว่าลูกโดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัด มันก็

เกินไป 

คดียุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิทางการเมือง เพราะ

พฤติกรรมของ “ธนาธร” น่าสงสัย ไม่ตรงไปตรงมาในหลาย

ประเด็น 

กรณีท่ีดิน จังหวัดราชบุรี “เจ๊สมพร” แกก็รู้แต่แรกแล้วว่า 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออาจจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

สำานักข่าวอิศรา เคยนำาบันทึกถ้อยคำาของ “เจ๊สมพร”  

มาเผยแพร่ 

“ตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นคำาขอจดทะเบียนและ

นิติกรรม ขาย ท่ีดิน แปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างบนน้ี ข้าพเจ้า

ท้ังสองฝ่ายทราบแล้วว่าท่ีดินแปลงน้ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

หรืออาจจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหนังสือกรมที่ดินที่ 

มท.๐๗๐๐/ว.๒๐๖๔  ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ เรื่องการจด

ทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยังมีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิ

ในที่ดินนั้นจะออกไปโดยไม่ชอบ ข้อ ๒ ความว่า ‘ถ้าเป็นกรณี

ที่ยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

นั้นได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้

มีอำานาจในการสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน

ยังพิจารณาไม่ยุติ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมใดๆ ต่อไปได้ แต่ก่อนจดทะเบียนให้พนักงานเจ้า

หน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบถึงเหตุที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินน้ัน

อาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอน หากคู่กรณีทราบแล้วแต่ยังประสงค์

จะจดทะเบียนก็ให้บันทึกถ้อยคำาไว้แล้วจดทะเบียนต่อไปได้’

พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ข้าพเจ้าท้ังสองฝ่ายทราบข้อ 

ความข้างต้นแล้ว และท่ีดินแปลงดังกล่าวน้ีอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงอาจจะถูก

แก้ไขหรือเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าท้ังสองฝ่ายมีความประสงค์ขอให้

พนักงานเจ้าหน้าท่ีทำาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่

ข้าพเจ้าด้วย หากมีการแก้ไขหรือเพิกถอนหรือเกิดการเสียหาย

ไม่ว่ากรณีใดๆ เก่ียวกับท่ีดินแปลงน้ี ข้าพเจ้าท้ังสองฝ่ายขอรับผิด

ชอบเองทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนสิทธิ

และนิติกรรมและทางราชการท่ีจะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด” 

ครับ...มันมีปัญหามาตั้งแต่ตอนที่ซื้อแล้ว  

และ “เจ๊สมพร” ก็รู้ดี แต่ยังซื้อ

แบบนี้มันหมายความว่าไง?

นี่แหละใช่เลย

หยุดโกงแล้วได้อะไรบ้าง

บีทีเอสตลอดทาง20ถ้วน

แจกยาไทยฟรีเรื่องที่ควร

บำานาญสามพันด่วน กทม.

กระจายงบส่งคืนคนพื้นที่

ขุดคลองท่องวิถีเวนิสหนอ

หลังคา ไฟโซลาร์ มิน่ารอ

ศูนย์อนามัยมีหมอ 24 ชม.

แตงโม

เรียน ท่าน บ.ก.เปลว-บ.ก.อัตถ์ ที่รักและนับถือยิ่ง

ฟ้ากรุงเทพฯ เปลี่ยนสีอย่างกะทันหันจากสีคล้ำาของกลุ่ม

เมฆสีดำาแฝงด้วยสีควันขาวคล้ำาของสปีดโบตที่เร่งความเร็วจน

เกือบจะนับตัวเลขไม่ทัน มุ่งจากท่าน้ำาพิบูลสงครามไปนนทบุรี 

ในเรือมีคนโดยสารหญิง ๓ คน ชาย ๓ คน

เวลา ๕ ทุ่มมีรายงานข่าวว่ามีอุบัติเหตุผู้หญิง ๑ คน

ตกจากเรือหายจมน้ำา เขต สภ.นนทบุรี (วันเวลาเกิดเหตุ ๒๔ 

กุมภาพันธ์) คนในเรือยืนยันว่าว่ายน้ำาไม่เป็นและไม่ได้สวมเสื้อ

ชูชีพ ตามกฎหมายหลังจากข่าวกระจายออกไปจากการเข้า

แจ้งความที่ สภ.นนทบุรี ฝ่ายกู้ชีพทางน้ำาของราชการ หน่วยกู้

ชีพเอกชนทางน้ำาหลายหน่วย หน่วยทหารเรือ หน่วยตำารวจน้ำา                                                                          

และผู้หวังดีที่มีความสามารถในการกู้ชีพทางน้ำาก็ดาหน้าทำา 

การช่วยเหลือกันนับไม่ถ้วน

ผมกำานันถึกเองก็พลอยติดตามข่าวนี้จาก บ.ก.เปลว และ 

บ.ก.อัตถ์ อย่างใกล้ชิด เพราะ บ.ก.เปลว และ บ.ก.อัตถ์ ท่าน

กล่าวนามของผู้เสียชีวิตว่าชื่อ “แตงโม” ทั้งยังตั้งข้อสังเกต

อุบัติเหตุเรื่องนี้ ไว้อย่างน่าสนใจมาก ที่สนใจก็เพราะเธอเป็น 

“ดาราชื่อดัง” ซึ่งพอย่างเข้าในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ฝ่ายผู้ช่วย

เหลือก็พบศพเธอลอยขึ้นเหนือผิวน้ำาพร้อมกับเรื่องราวอันอื้อ

ฉาวเซ็งแซ่ถึงอุบัติเหตุ (และมิใช่อุบัติเหตุ) ซึ่งกำานันถึกได้รับรู้

จาก ท่าน บ.ก.เปลวมาแต่ตอนแรกๆ แล้ว จะว่าไปก็น่าเสียใจ

และเสียดายที่เธอเป็นนักแสดงชื่อดัง ซึ่งกำานันถึกอ่านเรื่องราว

ของเธอหลายเรื่องจากคอลัมน์ของ ท่านสันต์ สะตอแมน 

เรื่องน้ีกลายเป็นประเด็นร้อน จนแม้กระท่ังแม่ของเธอก็ยัง

หล่ังน้ำาตาสะอ้ืนพร้อมกับรำาพันว่า “ต่อไปน้ีชื่อเสียงสกุลเราก็คง

ส้ินไปหมดแล้ว” ในเหตุการณ์น้ีมีหลายเรื่องท่ีนำามาวิจารณ์กัน

ในหมู่นักพูดท่ีชอบใช้สำานวนชวนตบกะโหลก ท่ีผมฟังแล้วทนไม่

ไหวก็คือ ระหว่างค้นหา “แตงโม” มี “ไอ้ปากสุนัข” (ตัวหน่ึง) คิด

เรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องตลกไม่ทันมีใครหัวเราะฟังมันว่า (ใส่

ในไลน์) “พบแล้ว แตงโม อยู่ในตู้เย็น” ไอ้ระยำาปากตำาแยอย่างน้ี

ต้องเอา “ครก” อุดปากแล้วตามด้วยสากกับส้นตีน

กำานันถึกขอแสดงความเสียใจและเสียดายต่อชีวิตเศร้า

ของแตงโม ขอให้วิญญาณของเธอไปสู่สวรรค์ 

กำานันถึกอยากเล่าชีวิตที่เคยตกน้ำาเกือบตาย ๓ ครั้ง ให้

ฟังพอเป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างที่ดี เหตุเกิดในสมัยยังเด็กยังซน 

อายุ ๓ ขวบ หน้าน้ำาที่บ้านตายาย อ.บางปะหัน น้าตัดใบตอง

รูดก้านออกแล้วให้ถือเล่นแกว่งน้ำาบนเรือน ก้มตัวมากไปหน่อย

หล่นตูมลงน้ำาที่กำาลังไหลออกไปทางหลังบ้าน น้าตกใจโดดลง

น้ำาว่ายตามจับหัวไว้ได้สำาลักน้ำาแทบตาย 

ตกน้ำาครั้งที่ ๒ อายุ ๕ ขวบ บ้านอยู่ในแพริมน้ำาเจ้า 

พระยา จังหวัดอ่างทอง พ่อเป็นตำารวจอยู่ที่อำาเภอเมือง ตอน

ทำาหน้าที่เลขาฯ กกต.เต็มตัว

-แม้จะมีแรงว่ายแต่ก็หมดแรง เพราะแม้เห็นแล้วไม่ช่วย

ก็หมดแรงจมน้ำาตาย

ขอขอบคุณทั้งสองท่าน บ.ก.ที่กรุณาอนุญาตให้ที่เขียน.

กำานันถึก

 

เรื่องน้ำาท่าต้องระวังให้มากเข้าไว้ ลงเรือต้องใส่เส้ือชูชีพถึง

จะว่ายน้ำาเป็นก็ตามที อะไรมันก็เกิดข้ึนได้ครับ ดูอย่างเรือไททา

นิค คนสร้างคุยโม้โอ้อวดว่าไม่มีทางจม จึงลดจำานวนเรือชูชีพลง                                                                              

ไปเป็นคร่ึงๆ ทำาเหมือนกับว่า หากเรือไททานิคมีเครื่องชูชีพ เท่า 

กับเป็นการเหยียดหยาม สุดท้ายไททานิคชนกับภูเขาน้ำาแข็งจน

ทำาให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง ๑,๕๐๐ คน  มีผู้รอดชีวิตราวๆ ๗๐๐  คน.

                          

พรรคทักษิณ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

เห็นพรรคเพื่อไทยเขาประกาศให้ลูกสาวนายทักษิณ เป็น

ผู้นำาพรรค ผมรู้สึกอายแทนครับ ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเก่งๆ 

หลายคนยอมให้คุณอุ๊งอิ๊งลัดคิวได้อย่างไรครับ ผมคิดว่าคนที่

เลือกพรรคเพื่อไทยจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ว่าพรรคเพื่อไทย

เป็นของประชาชน หรือเป็นของทักษิณกันแน่ 

คุณอัตถ์ครับ ผมมองว่าการเมืองไทยยังย่ำาอยู่กับที่ คุณ 

ภาพนักการเมืองยังต่ำากว่าที่ควรจะเป็น ทั้งความรับผิดชอบ 

จริยธรรม ถูกตั้งคำาถามอยู่ตลอดเวลา น่าจะถึงเวลาปฏิรูปการ

เมืองจริงๆ เสียทีครับ.

นับถือ

เลือดสุพรรณ

 

นั่นซิครับ ส.ส.เพื่อไทยเก่งๆ ทั้งนั้น ทำาไมให้ “อุ๊งอิ๊ง” มา

แซงคิว เป็นผมไม่ยอมนะครับ จัดม็อบประท้วงแน่ ฮ่าๆๆๆ

ก็อย่างที่คุณเลือดสุพรรณว่ามา ลัดคิวแบบนี้ คนที่ทำาได้

ต้องเป็นคนในตระกูลชินวัตรเท่านั้น เพราะพรรคเพื่อไทย เป็น

ของตระกูลชินวัตร.

ส.ส.ไทยสมัยนี้

   * สักวา “ส.ส.” ไทยสมัยนี้

ช่างไม่มีสัมมาคารวะ

อภิปรายแต่ละครั้งยัง “กักขฬะ”

ใช้วาทะ “สถุล-เถื่อน” เกลื่อนกลาดไป

   * โดยเฉพาะ “ฝ่ายค้าน” ในสภา

บางคนนั้นพูดจาภาษา “ไพร่”

การศึกษาไม่มีบ้างหรืออย่างไร

จึง “จัญไร-สามานย์” (ไอ้) สันขวานเอย.

สมโชค พลรักษ์

แสวง บุญมี

ก็

ห



‘คลัง’ปลื้มกระตุ้นซื้อคึกคัก

ประชุมผู้ถือหุ้นแบบ‘Online’

ความท้าทายในยุคโควิด-19
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6 เศรษฐกิจ

โควิด-19สุดป่วนเข็นหนี้ครัวเรือนปี64พุ่งปรี๊ด90.1%

พรชัย ฐีระเวช

ไทยโพสต์ • “คลัง” โชว์ยอดใช้จ่ายผ่าน 3 โครงการกระตุ้นกำาลัง

ซื้อ สะพัดแล้ว 6.44 หมื่นล้านบาท คนละครึ่ง เฟส 4 บูมสุด ใช้

จ่ายกระฉูด 5.87 หมื่นล้านบาท พร้อมต้อน 1.2 แสนคนเร่งใช้

สิทธิก่อนสิ้นสุดโครงการ 30 เม.ย.65 ด้าน “กสิกร” ชี้ โควิด-19 

ยืดเยื้อกระทบฐานะการเงินภาคครัวเรือนอ่อนแอ กระทุ้งสัดส่วน

หนี้ครัวเรือนปี 2564 ปูดแตะ 90.1% ลุ้นปีนี้ชะลอตัวลงมาอยู่ใน

กรอบ 86.5-88.5% ต่อจีดีพี ระบุเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างกดดัน

เศรษฐกิจ

ลไกการกำากับดูแลกิจการสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายช่อง

ทาง ยิ่งกิจการที่มีโครงสร้าง และ/หรือขนาดที่ซับซ้อน

มากขึ้น มีการเติบโตมากขึ้น การกำากับดูแลจึงต้องมีความ

เข้มข้นมากขึ้นตามมา “บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ที่มี

โครงสร้างการแบ่งแยกระหว่างความเป็นเจ้าของ คือ ผู้ถือหุ้น ออก

จากผู้มีอำานาจควบคุมและบริหารจัดการ ซ่ึงก็คือ ผู้บริหารของบริษัท                                     

ทำาให้ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นได้แก่คณะกรรมการ

บริษัท ที่ต้องมีหน้าที่และบทบาทในการกำากับดูแลบริษัทเพื่อผลประ 

โยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นนั่นเอง

การส่งผ่านข้อมูล การได้รับข้อมูลสำาคัญ ช่องทางการได้ใช้

สิทธิของผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร กรรมการบริษัท ที่เกิดขึ้นเป็นประจำา ปี

ละอย่างน้อย 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกลไกนี้จัด

เป็นช่องทางสำาคัญที่ผู้ถือหุ้นจะมีโอกาสได้สอบถาม สอบทาน และ

ยังสามารถแสดงถึงสิ่งที่ตัวเองสนใจและให้ความสำาคัญได้ด้วยตัว

เอง ไม่ต้องผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เป็นตัวแทนของตน

ทั้งนี้ จากการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบ

ระหว่างก่อนและหลังการเกิดโควิด-19 พบสถิติที่น่าสนใจดังนี้ ปี  

2562: มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 189,477 ราย หรือ 3.73% (จำานวนผู้ถือ

หุ้น 5,076,905 ราย) ส่วนปี 2563: มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม  134,071 

ราย หรือ 2.59%  (จำานวนผู้ถือหุ้น 5,170,204   ราย) และปี 2564: มี

ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม 170,552 ราย หรือ 2.48% (จำานวนผู้ถือ หุ้น 

 6,887,670 ราย)

จากสถานการณ์ โควิด-19 ทำาให้ โฉมหน้าของการจัดประชุม

สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นต้องปรับรูปแบบตามไปด้วย จากที่มีโอกาส

เจอกันตามสถานที่ซึ่งเป็นที่จัดประชุมปีละครั้ง ระหว่างกรรมการ 

ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ได้ปรับไปเป็นการเจอกันทาง “ออนไลน์ 

(Online)” ซึ่งตาม

ที่ทุกคนเข้าใจว่าน่า

จะอำานวยความสะ                      

ดวกในการร่วมประ             

ชุมได้ดีกว่าการต้อง           

เดินทางไปร่วมประชุม

แบบ Onsite

ผ ล ป ร า ก ฏ

ว่า การเข้าประชุม

แบบ Online ที่ผ่าน

มาพบว่ามีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมเพียงจำานวน  

55,986 ราย หรือ

คิดเป็น 0.81% และ

        

เมื่อเจาะลึกลงไปอีกยังพบว่าผู้ถือหุ้นได้เข้าประชุมด้วยตัวเองแม้

ทาง Online เพียง 4,816 ราย ที่เหลือเป็นการมอบฉันทะให้ผู้อื่น

จึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญ/วิสามัญ

ผู้ถือหุ้นน้อยลง แม้การประชุมแบบ Online ที่ทุกฝ่ายเชื่อว่าเป็นการ

จัดประชุมท่ีมีความสะดวก ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดเวลา และสามารถ

เอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้ด้วยจำานวนบริษัทที่มากขึ้น 

ซึ่งท้ายที่สุดน่าจะนำามาซึ่งรูปแบบการประชุมที่เข้าถึงได้ง่าย และ

สามารถส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดการสอบทานการ 

ทำางานของฝ่ายบริหาร อันนับเป็นหัวใจสำาคัญต่อการกำากับดูแลกิจ 

การที่ดี และส่งผลให้เกิดการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น

ด้วยเหตุน้ี สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำาเนิน “โครง 

การการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น” ต่อ

เนื่องเป็นปีที่ 17 จึงทำาการศึกษาเพื่อค้นหา ถอดบทเรียน นำาสู่แนว

ปฏิบัติ หรือมาตรฐานที่ควรมีในการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือ

นอกจากนี้ยังได้มีข้อเสนอแนะและแนวปฏิบัติที่ผู้ถือหุ้น

ต้องการเพิ่มเติม ได้แก่ 1.การเข้าถึงการประชุมแบบ Online ได้

ในทุกๆ ช่องทางการสื่อสาร Online-On Any Device เช่น มือ

ถือ โน้ตบุ๊ก PC ฯลฯ 2.การจัดประชุมแบบ Online ควรมีการจัด

เตรียมสายด่วน หรือ Call Center ให้คำาแนะนำากระบวนการ และ                                                                    

คอยช่วยเหลือในกรณีท่ีต้องเรียนรู้ระบบ หรือเมื่อเกิดการข้อขัดข้อง                                                                                        

3.การจัดประชุมแบบ Online ไม่ควรเป็นระบบที่ก้าวล่วงข้อมูล 

ส่วนบุคคล เช่น ต้องไม่ใช้เลขหลังบัตรประชาชน ซึ่งทำาให้เป็น                                                                                 

ข้อกังวลต่อการร่ัวไหลของข้อมูล และ 4.การจัดประชุมแบบ Online  

ควรเปิดโอกาสให้มีการซักถาม ตอบคำาถาม และเปิดเผยทุกคำา                                                                                     

ถามของผู้ถือหุ้นทุกคนทาง Online เช่นเดียวกับการประชุมแบบ  

 Onsite

“การประชุมบนโลก Online คือ การสร้างการประชุมใน

โลกเสมือนจริง ซึ่งผู้ถือหุ้นยอมรับสภาพ และมีการปรับตัวได้ 

แต่ประเด็นสุดท้ายได้แก่ การมีข้อเสนอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

แบบลูกผสม คือ จัดทั้ง Onsite และ Online ตามมาตรการเข้มข้น                                                                                      

เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องผสมข้อดีของการได้มี โอกาสเจอ

กันของผู้ถือหุ้นกับบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง กับการยังเปิด                                                                                    

โอกาสให้เจอกันแบบ Online ที่สะดวก เข้าถึงง่าย เป็นการ

สะท้อนการปรับตัว เนื่องจากพวกเรายังคงต้องอยู่กับโควิด-19 นี้

ไปอีกนาน”

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำานวน 777 บริษัท ในจำานวนนี้มีการประ 

กาศจัดประชุมแบบ Online แล้ว จำานวน 260 บริษัท หรือ 33%  

ไและยังไม่มีบริษัทใดจัดแบบลูกผสม.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก                                     

กระทรวงการคลัง เปิดเผยความ                                            

คืบหน้ามาตรการรักษาระดับ

การบริโภคภายในประเทศ ปี                                              

2565 ซึ่งประกอบด้วย โครง 

การเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4, 

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า 

จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 31 

มี.ค.2565 ณ เวลา 23.00 น. มี

ผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 40.9 

ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวม

ทั้งหมด 64,471.08 ล้านบาท

โดยโครงการเพิ่มกำาลัง

ซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิ 13.36 

ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 

5,282.76 ล้านบาท ขณะที่

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่                                     

ต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 

1.28 ล้านราย มียอดการใช้จ่าย

รวม 473.12 ล้านบาท ส่วน

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

มีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 26.26 ล้าน

ราย และยอดการใช้จ่ายรวม 

58,715.2 ล้านบาท

“ทั้ง 3 โครงการดังกล่าว

ข้างต้นจะสิ้นสุดโครงการในวัน

ที่ 30 เม.ย.2565 โดยในส่วน

ของโครงการคนละครึ่ง ระยะ

ที่ 4 ขณะนี้มีจำานวนผู้ใช้สิทธิ

ครบ 1,200 บาท กว่า 11.54 

ล้านราย และมีจำานวนผู้ได้รับ

สิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิกว่า 

1.2 แสนราย จึงขอเชิญชวน

ให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลือ

ใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ

ด้วย” นายพรชัยกล่าว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยราย 

งานว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือน 

ไทยในปี 2564 เติบโต 3.9% 

ใกล้เคียงกับ 4.0% ในปี 2563 

แต่เมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจ

ที่ยังเติบโตช้า ทำาให้สัดส่วนหนี้                              

ครัวเรือนต่อจีดีพียังคงขยับสูง                                               

ข้ึนมาท่ีระดับ 90.1% ในปี 2564 

จากระดับ 89.7% ในปี 2563

นอกจากนี้ ข้ อมู ลสถิ ติ

ในระดับครัวเรือน พบว่า การ

ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ

ส่ งผลกระทบต่อเนื่ องทำ าให้

ฐานะทางการเงินของภาคครัว

เรือนอ่อนแอลง ขณะที่ยังมีครัว

เรือนบางกลุ่มที่ยังอยู่ภายใต้

มาตรการช่วยเหลือของสถาบัน

การเงิน ซึ่งสะท้อนว่าภาคครัว

เรือนไทยยังคงมีประเด็นกดดัน

กำาลังซื้อและความสามารถใน

การชำาระหนี้ ซึ่งล้วนอ่อนไหว

ต่อสภาวะที่ ไม่แน่นอนของเส้น

ทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

และจังหวะดอกเบี้ยขาขึ้นใน

ระยะข้างหน้า

สำาหรับในปี 2565 คาด

ว่ายอดคงค้างหนี้ครัวเรือนไทย

จะยังคงขยับขึ้นต่อเนื่อง แต่

เมื่อเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจที่

วัดจาก Nominal GDP ที่เติบโต

สูงตามภาวะเงินเฟ้อ ทำาให้ศูนย์                    

วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า สัด 

ส่วนหนี้ครัวเรือนอาจชะลอลง

มาอยู่ที่กรอบ 86.5-88.5% ต่อ

จีดีพี อย่างไรก็ดีสัดส่วนหนี้ครัว

เรือนดังกล่าวยังคงสูงกว่าระดับ

ก่อนเกิดวิกฤตโควิด และเป็น

หนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างที่

กดดันเศรษฐกิจ.

‘ทรีนีตี้’ประเมินตลาดแกว่งตัว

แนะลงทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก

พาณิชย์ค้านUSAเปิดไต่สวนAC

ลุยป้องผู้ส่งออกโซลาร์เซลล์ ไทย

ก

‘‘

‘‘

ถอนใบอนุญาตฯ ‘อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย’

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผย

ว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.คลัง มีคำาสั่งกระทรวงการคลังที่ 670/2565 และคำาสั่ง

กระทรวงการคลังท่ี 671/2565 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2565 ให้เพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บมจ.อาคเนย์

ประกันภัย และ บมจ.ไทยประกันภัย โดยอาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา 59 (1) (2) (4) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มีผลตั้งแต่วัน

ที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็น

มาตรการที่จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ประชาชน โดยสำานักงาน คปภ.ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนและ                                                                         

กระบวนการต่างๆ ภายใต้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อคุ้ม 

ครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัยเป็นสำาคัญ 

พร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุประกอบที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับมิให้ผู้

เอาประกันภัยและประชาชนเดือดร้อน

‘ออริจิ้น’ ลุย 8 โครงการ 1.3 หมื่นล้าน

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เปิดเผยว่า สำาหรับสถานการณ์

ในไตรมาส 2/2565 นั้น บริษัทยังคงมองเห็นปัจจัยบวกในประ 

เทศจากการกลับมาดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติของ

ผู้บริโภค โดยประชาชนจำานวนมากฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่า 

3 เข็ม ส่งผลให้มีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ซึ่ง

ในไตรมาส 1/65 บริษัทมียอดขายรวม 8,000 ล้านบาท พร้อม

ทั้งเดินหน้าเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมอีก 8 โครงการ 

มูลค่าโครงการรวมกว่า 13,000 ล้านบาท 

ราชาเฟอร์รี่พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ท่าเรือ

ราชาเฟอร์ร่ี หรือ RP เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อม                                                                                

ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ที่คาดว่าจะมีประชาชนเดิน

ทางทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวและการเดินทางกลับบ้านของ

คนในพื้นที่เกาะสมุย-เกาะพะงัน ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 

2565 มาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเท่าตัว ขณะนี้มียอดจอง

ตั๋วล่วงหน้าแล้วกว่า 70-80% 

SKE ปรับเป้ารายได้ปีนี้เหลือโต 12%

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.สากล เอนเนอยี (SKE) เปิดเผยว่า บริษัทปรับลดเป้าหมาย

รายได้ปีนี้เหลือโต 12% มาอยู่ที่ 562 ล้านบาท จากเดิมที่คาด

โตได้ราว 16% จากปีก่อนทำาได้ 501.46 ล้านบาท เนื่องด้วยมี

การทบทวนแผนการดำาเนินงานใหม่อีกครั้ง และได้เตรียมค่าใช้

จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ (M&A) เพิ่มเติม.

68,941.19

1/4/65

1,701.31
+6.07

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,947.89 5,094.85 853.04
 6,008.77 6,329.53 -320.75
 28,526.77 26,651.64 1,875.12
 28,457.76 30,865.17 -2,407.41

หุ้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็น Online มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของ

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายผู้จัด-ฝ่ายบริหาร และฝ่ายผู้เข้าร่วม

ประชุม-ผู้ถือหุ้น

โดยเป็นการถอดบทเรียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ  

Online ที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมแบบ 

Online มากถึง 287 บริษัท หรือ 39% เป็นการศึกษาจากการปฏิบัติ 

งานภาคสนาม-Field Practice จากกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้อง อาทิ 

กลุ่มเลขานุการบริษัท, ผู้ถือหุ้น/อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และผู้ให้                                                           

บริการจัดประชุมแบบ Online ด้วยการสัมภาษณ์แบบ Focus 

Group ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนา Routine to Research                                              

(R&R) ที่ใช้เวลาดำาเนินการระหว่างเดือน มี.ค.-พ.ย.2564 จนได้ข้อ 

สรุปผลงานวิจัยโดยสังเขป 4 มิติ ดังนี้

1.มิติการเข้าถึง: พบว่าการจัดประชุมแบบ Online มีข้อดี

คือ เป็นการง่ายต่อการเข้าถึง แต่ยังมีความท้าทายคือความยุ่งยาก

ในกระบวนการยืนยันตัวตน 2.มิติคุณประโยชน์: ชัดเจนคือ การ                                                           

จัดประชุมแบบ Online อำานวยความความสะดวก และการประ 

หยัดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

ได้จริง 3.มิติความน่า

เชื่อถือ: การจัดประ 

ชุมแบบ Online มี

ความน่าเชื่อถืออยู่ใน                                

ร ะดั บที่ ย อมรั บ ได้                           

โดยเฉพาะในด้ าน

ของระบบการลงมติ

ที่ ได้ รับการรับรอง

จากสำานักงานพัฒนา                            

ธุ รกรรมทางอิ เล็ ก                             

ทรอนิกส์  (องค์การ

มหาชน) หรือ ETDA                                   

และ 4.มิติการเผย 

แพร่: การจัดประชุม

แบบ Online ที่ดีควร

มีคุณลักษณะที่สำาคัญ 

คือ การเปิดกล้องเพื่อ

การสื่อสารสองทาง 

และจะเป็นการดียิ่ง

ขึ้นถ้าทำาให้ผู้ร่วมประ

ชุมอื่นๆ เห็นคำาถาม

ของผู้ถือหุ้นด้วย

การประชุมบนโลก Online คือ การสร้าง

การประชุมในโลกเสมือนจริง ซึ่งผู้ถือหุ้น

ยอมรับสภาพ และมีการปรับตัวได้ แต่

ประเด็นสุดท้ายได้แก่ การมีข้อเสนอให้จัดการ

ประชุมผู้ถือหุ้นแบบลูกผสม คือ จัดทั้ง 

Onsite และ Online ตามมาตรการเข้มข้น        

เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องผสมข้อดีของ

การได้มีโอกาสเจอกันของผู้ถือหุ้นกับบริษัท 

และผู้ถือหุ้นด้วยกันเอง กับการยังเปิดโอกาส

ให้เจอกันแบบ Online ที่สะดวก เข้าถึงง่าย 

เป็นการสะท้อนการปรับตัว เนื่องจากพวกเรา

ยังคงต้องอยู่กับโควิด-19 นี้ ไปอีกนาน

ไทยโพสต์ • กรมการค้าต่าง

ประเทศเดินหน้าช่วยเหลือผู้

ส่งออก “เซลล์แสงอาทิตย์” 

ไทย หลังถูกสหรัฐเปิดไต่สวน

การหลบเลี่ยงมาตรการตอบ 

โต้การทุ่มตลาดและการอุด                         

หนุน พร้อมเตรียมช่วยแก้

ต่าง ตอบแบบสอบถาม ช้ีแจง

ข้อเท็จจริง ระบุสหรัฐจะประ                                 

กาศผลไต่สวนเบื้องต้นภาย 

ใน 150 วัน และขั้นสุดท้าย

ใน 300 วัน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัย                                

วัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่าง

ประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวัน

ที่ 28 มี.ค.2565 กระทรวง

พาณิชย์สหรัฐได้ลงประกาศ

ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แจ้งการเปิดไต่สวนการหลบ

เลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่ม

ตลาดและการอุดหนุน (Anti-

Circumvention: AC) สินค้า

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจาก 

4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 

เวียดนาม กัมพูชา และไทย 

เป็นการนำาเข้าชิ้นส่วนจากจีน

มาประกอบเป็นสินค้าสำาเร็จรูป

เพื่อส่งออกไปสหรัฐ เพื่อหลบ

เลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่ม

ตลาด (Anti-Dumping: AD) และ

มาตรการตอบโต้การอุดหนุน 

(Countervailing Duty: CVD) ที่

สหรัฐใช้บังคับกับสินค้าเซลล์

แสงอาทิตย์ที่ส่งออกจากจีน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.

2565 กรมฯ ได้มีหนังสือถึง Ms. 

Marisa Lago, Under Secretary 

of Commerce for International 

Trade กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ 

ยื่นคัดค้านการเปิดไต่สวนดัง

กล่าวแล้ว โดยให้เหตุผลว่า สิน                          

ค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยมี

กระบวนการผลิตที่มีการแปร                                         

สภาพอย่างเพียงพอ มิใช่กระ 

บวนการผลิตเพียงเล็กน้อย จึง                                     

ไม่เข้าข่ายการหลบเลี่ยงมาตร 

การ AD/CVD ดังกล่าว พร้อม

เรียกร้องให้ยกเว้นสินค้าดัง

กล่าวที่ส่งออกจากไทยออกจาก

ขอบเขตการไต่สวน และต่อมา

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2565 นาย    

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้มี                                             

หนังสือถึง Ms. Gina M. 

Raimondo รมว.พาณิชย์สหรัฐ 

คัดค้านการเปิดไต่สวนกรณีดัง

กล่าวอีกฉบับด้วย

“กระทรวงพาณิชย์

เตรียมที่จะแก้ต่างและตอบ

แบบสอบถาม ชี้แจงข้อเท็จ

จริง โดยกระทรวงพาณิชย์

สหรัฐจะมีประกาศผลการไต่   

สวนเบื้องต้นภายใน 150 วัน 

และจะต้องมีประกาศผลการ

ไต่สวนชั้นที่สุดภายใน 300 

วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

เปิดไต่สวนลงใน Federal 

Register โดยหากผลการไต่   

สวนพบว่าผู้ส่งออกรายใดมี

การหลบเลี่ยงจริง สหรัฐจะ

ขยายการเรียกเก็บอากร AD/

CVD กับผู้ส่งออกรายนั้นที่

ส่งสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐ 

ตามอัตราอากร AD/CVD ที่

เรียกเก็บจากจีน” นายพิทักษ์

กล่าว.

ไทยโพสต์ • นายณัฐชาต เมฆ

มาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท

หลักทรัพย์ (บล.) ทรีนีต้ี จำากัด 

เปิดเผยว่า ทิศทางการลงทุนเดือน                                            

เม.ย.2565 เดือนแรกงวดไตรมาส 

2 ปี 2565 ดัชนีมีแนวโน้มแกว่ง

ตัวจากการขาดปัจจัยใหม่เข้ามา 

กระตุ้นตลาด รวมถึงต้องติดตาม

ประเด็นสำาคัญที่จะส่งผลต่อการ                                     

ลงทุนในเดือนน้ี แนะนำาใช้กลยุทธ์ 

“ตั้งรับ” มองจุดเพิ่มน้ำาหนักที่น่า

สนใจที่ 1,630 จุด โดยให้ลงทุน

หุ้นเติบโตขนาดกลาง-เล็กที่ยังได้                                         

ประโยชน์ทางอ้อมจากการระมัด 

ระวังการใช้จ่ายของผู้คนมากขึ้น 

และคาดว่าจะสามารถปรับตัวได้

มากกว่าตลาดและหุ้นขนาดใหญ่

ได้ในช่วง 3 เดือนข้างหน้านี้

สำาหรับปัจจัยที่นักลงทุน

ต้องติดตาม ได้แก่ พัฒนาการ

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-

ยูเครน รวมถึงการคว่ำาบาตรทาง

เศรษฐกิจของชาติตะวันตกที่จะ

ส่งผลต่อคาดการณ์เงินเฟ้อใน

อนาคต, พัฒนาการของความชัน

ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาล, รายงานตัวเลข PMI 

ภาคการผลิตทั่วโลกประจำาเดือน 

มี.ค. ที่น่าจะออกมาอ่อนแอ โดย

เฉพาะจีน ที่ล่าสุดประกาศออก

มาต่ำากว่าระดับ 50 จุดเป็นครั้ง                               

แรกในรอบ 5 เดือนแล้ว, ราย 

งานตัวเลขเงินเฟ้อของไทยและ

สหรัฐประจำาเดือน มี.ค. ที่มีแนว

โน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างสำาคัญ จาก

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกที่สูง                                       

ขึ้นซึ่งจะส่งผลให้การจับจ่ายใช้                                         

สอยของผู้คนปรับตัวลดลงใน

ช่วงถัดไป และการเผยแพร่ราย 

งานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) รอบที่ผ่านมา.
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ารเลือกอาหารสำาหรับผู้ป่วยโรคเก๊าต์  หรือ

โรคข้ออักเสบ (Arthritis) ชนิดหนึ่งที่เกิดจาก

การที่ร่างกายมีระดับกรดยูริกในเลือดสะสม

สูง ทำาให้เกิดเป็นผลึกที่มีลักษณะแหลมตามข้อ

ต่างๆ และเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง ซึ่งภาวะดัง

กล่าวจะส่งผลให้ผู้ที่ป่วยมีอาการปวด บวม แดง

อย่างรุนแรงและฉับพลันบริเวณข้อต่อต่างๆ โดย

เฉพาะบริเวณข้อต่อนิ้วหัวแม่เท้านั้น ควรเลือก

อาหารที่มีสารพิวรีนต่ำา เช่น นมสูตรไขมันต่ำา        

เชอร์รี่ เนยถั่ว ไข่ รวมถึงผักชนิดต่างๆ เช่น ผัก

คะน้า ผักโขม ถั่วงอก และดอกกะหล่ำา อย่างไร

ก็ตาม กลไกการตอบสนองต่ออาหารของร่างกายใน

แต่ละคนจะทำางานแตกต่างกัน แม้การรับประทาน

อาหารบางชนิดที่ไม่ใช่อาหารที่ให้สารพิวรีนสูงก็

อาจส่งผลให้บางคนมีอาการปวดข้อจากโรคเก๊าต์

ได้เช่นกัน

นอกจากปัจจัยในด้านการบริโภคอาหารหรือ

เครื่องดื่มแล้ว ภาวะอ้วนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจ

ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคเก๊าต์ได้เช่นกัน เนื่องจาก

ภาวะอ้วนอาจส่งผลให้ร่างกายผลิตกรดยูริกออก

มามากขึ้น และยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการ

กำาจัดกรดยูริกของไตอีกด้วย ดังน้ัน ผู้ป่วยโรคเก๊าต์

ควรหมั่นออกกำาลังกายเพื่อควบคุมน้ำาหนักด้วยเช่น

กัน ในเบื้องต้นควรเลือกกีฬาหรือกิจกรรมที่ไม่หนัก

จนเกินไปเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพข้อต่อใน

ร่างกาย เช่น การเดิน การปั่นจักรยาน หรือการ

ว่ายน้ำา 

ทั้งนี้ การควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม หรือ

การออกกำาลังกายในข้างต้น เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วย

ควบคุมและบรรเทาอาการจากโรคเก๊าต์ด้วยตัวเอง

เท่านั้น ไม่สามารถทดแทนการรักษาได้ ผู้ป่วยโรค

เก๊าต์ควรเข้ารับการดูแลจากแพทย์เพื่อรับการรักษา

ที่เหมาะสม และปฏิบัติตามคำาแนะนำาอื่นๆ ของ

แพทย์ผู้รักษาร่วมด้วย.

ก

สร้างคุณภาพชีวิต..ผู้ป่วยโรคเก๊าต์

เปิดศูนย์รวมงานพิมพ์เพื่อธุรกิจ

โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำากัด และ มาซา

อากิ ยานากิย่า ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) เปิดตัวโปร

เจ็กต์ยักษ์ “FUJIFILM ASIA PACIFIC DEMO CENTER” ศูนย์รวมงานพิมพ์เพื่อธุรกิจ

เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ภายใต้แนวคิด จากโซลูชั่น

เครื่องพิมพ์สำานักงานอัจฉริยะสู่นวัตกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์และบรรจุภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์

ความต้องการของทุกอุตสาหกรรม ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำาปี 2565 (NSTDA Annual Conference: 

NAC2022) ภายใต้แนวคิด “พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG” 

(Revitalizing Thai Economy through BCG Research and Innovation) ซ่ึงปีน้ีจัดข้ึนเป็นปีท่ี 17 ระหว่าง

วันท่ี 28-31 มีนาคม 2565 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac โดยมี 

ผวจ.ปทุมธานี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ผู้

บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 11 ผู้บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารกระทรวง อว. นัก

วิจัยและพนักงาน สวทช. ร่วมรับเสด็จ ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

เมื่อเร็วๆ น้ี

แสดงความยินดี 

พยงค์ คชาลัย ที่ปรึกษาสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ นำาคณะที่ปรึกษา

สมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม แสดงความยินดีกับ ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการ

ผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ที่ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคม

วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 หลังจบการประชุมสามัญสมาชิกสมาคม

วารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2565 เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงภาพยนตร์ บริษัท กันตนา 

กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

ส่งต่อน้ำาใจเด็กพิการทางสายตา

ศิรินทิพย์ จริยคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด และคณะ เป็นตัวแทนของ BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) เดินหน้า

สานต่อโครงการ “BEST (เบสท์) ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 ร่วมมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วย

เหลือเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำาซ้อน ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อ

เนื่องที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมี ทัศนีย์ รัตนะ ผู้อำานวยการสำานักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคน

ตาบอดในประเทศไทยฯ สาขากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 

(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำาซ้อน) มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยฯ เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ เมื่อวันก่อน

ชวนสวมใส่ชุดผ้าไทยร่วมงาน ‘ตลาดนัดสานใจ’ 

ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ

ชมรมสานใจ สายใยผ้าซิ่น เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ผ้า

ไทย สวมใส่ชุดผ้าไทยเยี่ยมชม และอุดหนุนสินค้าผ้าทอไทยในราคาที่เหมาะสม

ที่ส่งตรงจากผู้ทอผ้าทั่วประเทศในงาน “ตลาดนัดสานใจ ครั้งที่ 7” ซึ่งภายใน

งานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแฟชั่น

โชว์ผ้าไทยหลากหลายชุด การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย การเปิดตัว

หนังสือ ‘มหัศจรรย์แห่งผ้าไทใหญ่-พม่า-ไทเขิน’ ชมผ้าไทยโบราณหายากที่มี

คุณค่าในการเก็บสะสม พร้อมพบปะกับบุคคลสำาคัญแห่งวงการผ้าไทย อีกทั้ง

ลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย ในวันที่ 6-10 เมษายน 2565 เวลา 10.00-

22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา โดยมีพิธีเปิด

ในวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

10 ปี C-vitt เคียงข้างสร้างความสุข

โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำากัด และ วรรณิภา 

ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) จัดงาน “10 ปี  ซี-

วิท (C-vitt) เคียงข้างสร้างความสุขให้คนไทย” ฉลองความสำาเร็จผู้นำาตลาดเครื่องดื่มวิตามิน

ซี พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสุขและส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีท้ังกายและใจ และเปิดตัว

ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ โดยมีพรีเซนเตอร์คนล่าสุด เบลล่า ราณี แคมเปน และ ณัฏฐณิชา 

ดังวัธนาวณิชย์ ร่วมงาน ณ ลานกิจกรรม พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้า สยามพารากอน

ม้ว่าวันเชงเม้งจะยึดถือวันที่ 5 เมษายนของทุกปี เป็น

สรณะ แต่ด้วยวิถีชีวิตของลูกหลานที่ต้องปรับตัวไปตาม

สภาพแวดล้อม ทำาให้คนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่เลือก “ฤกษ์

สะดวก” ในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบต่อกันมานาน ฉะน้ัน

เชื่อว่าเสาร์-อาทิตย์ 2-3 เมษายนน้ีแหละ ท่ีการจราจรในเส้นทางท่ีมี

สุสานของบรรพบุรุษลูกหลานจีนสถิตอยู่น้ัน จะแออัดกันพอสมควร

เทศกาล..เยี่ยมเยียนบรรพบุรุษ

รถติด..แค่พอสมควร ไม่ติดมากๆ เหมือนอดีตก่อนไวรัสโควิด-   

19 แพร่ระบาด เพราะเชื่อว่าหลายครอบครัวเลือกรักษาระยะห่าง 

แล้วอธิษฐานจิตส่งใจไปให้บรรพบุรุษ แทนที่จะขับรถไปด้วยตัวเอง 

สำาหรับมนุษย์ป้า ลูกหมวยตัวจริงเสียงจริง ทุกวันนี้ยังสามารถ

พูดเสียงในฟิล์มด้วยภาษาแต้จิ๋วได้นั้น ได้เดินทางไปไหว้สุสานของเตี่ย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโน่น สิ่งที่พบเห็นคือ “คนบางตา” รถราก็แล่นตาม

สบายไม่มีติดขัดเลย แต่เดิมที่เคยใช้เวลาครึ่งวันกว่าจะเสร็จพิธี ปีนี้

ปรากฏว่าใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จภารกิจ 

ที่น่าสังเกตคือ เสียงประทัดที่เคยดังกึกก้อง ประมาณว่าเป็น

ความเชื่อในการปลุกโชคปลุกลาภ ปลุกบรรพบุรุษให้ตื่นข้ึนมาฉลองเทศ 

กาลเชงเม้งนั้น ปีนี้เงียบกริบ ให้รู้สึกเหงาแทนคนที่อาศัยอยู่แถวนั้น

ส่วนที่น่าสนใจแทบทุกครั้งที่ไปเทศกาลเชงเม้งก็เห็นจะเป็น

บรรดากระดาษเงินกระดาษทอง หรือเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่

บรรจงสร้างสรรค์ด้วยกระดาษทั้งหลายนี่แหละ เพราะปีนี้นอกจาก

มีเวอร์ชั่น “หน้ากาก” ป้องกันเชื้อโรคแบบต่างๆ แล้ว ปรากฏว่า     

อินเทรนด์สุดๆ ก็ตรง “รถยนต์ไฟฟ้า”!!

ช่างคิดช่างทำา เหมือนจำาลองโลกแห่งความเป็นจริงลงไป

สู่โลกแห่งความตายได้แบบเนียนกริบ และน่าแปลกที่เป็นของ

เลียนแบบ ของปลอม ของใช้ไม่ได้จริง ก็ยังคงเป็นที่นิยมชมชอบ 

สามารถเรียกเงินจากกระเป๋าบรรดาลูกไทยเชื้อสายจีนได้ทุกครั้ง 

ซึ่งขอบอกว่า สนนราคานั้นไม่ได้น้อยๆ เลย

ต้องเรียกว่า เครื่องเซ่นกระดาษทั้งหลาย เป็นวิถีที่สร้าง

ความสบายใจให้กับคนเป็นเสียมากกว่า เพราะสุดท้ายทุกอย่าง

ก็ต้องใส่เตาเผาเป็นควันเป็นเถ้าถ่าน โดยที่เราเองก็รู้อยู่แก่ใจว่า 

แอคเซสเซอรี่กระดาษทั้งหลายนั้น มันจะถึงมืออากงอาม่า..จริง

หรือ?!?

ฉะนั้น อยากสรุปว่า อยากจะซื้อ อยากจะทำาอะไร เพื่อพ่อ

แม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอา ขอให้ลงมือทำาตอนที่ท่านยังหายใจอยู่ 

จะชัวร์กว่านะจ๊ะ.

   “ป้าเอง” 

 

แ

SAVA (อาซาว่า) นำาโดย หมู-พลพัฒน์                                

อัศวะประภา เปิดตัวคอลเลกชันใหม่

ล่าสุด “ASAVA Spring/Summer 2022 

Collection” ประจำาฤดูร้อนนี้ โดยได้รับแรง

บันดาลใจในการออกแบบคอลเลกชันจากวิถีชีวิต

ของคนในสังคมท่ามกลางการดำาเนินไปที่ทุกอย่าง

ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งในแต่ละ

ช่วงเวลาของชีวิตก็เปรียบเสมือนหนังสือสักหนึ่ง

เรื่อง ในแต่ละบทก็ล้วนแล้วแต่ถ่ายทอดอารมณ์ 

และความรู้สึกที่ไม่ซ้ำากัน เช่นเดียวกันกับบริบท

การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเพียงด้านเดียว 

ด้วยแรงบันดาลใจจากความหลากหลายนี้เอง คอลเลกชันฤดู

ร้อนประจำาปี 2022 ในครั้งนี้จึงเลือกที่จะสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่บ่งบอก

ตัวตนของผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยแง่มุมที่แตกต่าง น่าค้นหา มีชีวิตชีวา 

สนุกสนาน ผ่อนคลาย ทรงพลัง และหรูหรา หลอมรวมเอกลักษณ์และ

ดีเอ็นเอความสง่างามทว่าเรียบง่ายในแบบฉบับอาซาว่า เข้ากับความ

A

สวยท้าหน้าร้อนไปกับอาซาว่า

เสื้อผ้าถ่ายทอดสังคมรอบด้าน

หลากหลายที่ร่วมสมัยไว้ด้วยกัน โดยแบ่งคอลเลก

ชันออกเป็นเสื้อผ้าในมู้ดแอนด์ โทนที่แตกต่าง

กันออกไป หากแต่ในความหลากหลายและ

แตกต่างนั้น เมื่อมองภาพรวมก็จะพบความ

เกี่ยวเนื่องและความชัดเจนในตัวตนของ

อาซาว่า ที่สะท้อนผ่านชิ้นงานทุกๆ ชิ้น

ในคอลเลกชันได้อย่างเด่นชัด

โดยเริ่มด้วยการมาของ

ลวดลายเสือ ลายพิมพ์สำาคัญประ

จำาซีซั่นที่ผสมผสานเข้ากับซิลูเอต

ที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบอาซาว่า ไม่ว่าจะ

เป็นเทรนช์ โค้ต เสื้อไหล่เดียว เคปเบลาส์       

ลายเสือ สำาหรับผู้หญิงที่สนุกกับการ

เลือกผสมผสานเทรนด์ประจำาฤดูกาล

เข้ากับสไตล์ส่วนตัว ตามมาด้วยกรุ๊ป

ที่มีความสนุกสนานมีชีวิตชีวาสำาหรับ

ผู้หญิงที่มีความ

มั่นใจ ด้วยการ

เลือกใช้สี และ

ซิลูเอตที่เพิ่มวอลุ่มมาก

ขึ้น เช่น เดรสไหล่เดียวแต่งดีเทล 

scallop (ดีเทลชายโค้ง) ไปจนถึงกรุ๊ป

ที่เน้นความเรียบง่าย และโมเดิร์น

ด้วยซิลูเอตที่มีความแคชชวลในสีเอิร์ธ

โทน ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับความ 

effortless และเสน่ห์ของความ

เป็นธรรมชาติที่สามารถสวมใส่

ได้ในทุกๆ วัน. 
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8 ท่องเที่ยว

ถึงประโยชน์ โครงการวิจัย

ขณะที่โครงการ “การถอดรหัสภูมิปัญญาวัฒนธรรมและออกแบบ

พื้นที่เกี่ยวเนื่องวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออกเพื่อยก

ระดับสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” นำาทีมโดย อ.อภิรดี อานมณี จาก

สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งลงพื้นที่ศึกษาร่องรอยลักษณะทางกายภาพ ภูมิ

สังคม วิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับการกิน นำามาสู่การอนุรักษ์รูปแบบครัว

โบราณและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมอาหาร รวมถึงส่งเสริม

บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจถึงคุณค่า และกิจกรรมสร้างสรรค์ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถ

นำาองค์ความรู้ด้านงานออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่งบรรยากาศ

โรงแรม ร้านอาหาร เพื่อสะท้อนความเป็นไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา  

คณะวิจัยได้จัดการทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ด้านวัฒนธรรมอาหาร โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำานักงาน

พระนครศรีอยุธยา นำาทีมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและตัวแทน

บริษัทนำาเที่ยวชั้น 10 แห่งร่วมลงพื้นที่ เพื่อจัดทำาโปรแกรมการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร เน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติบนรูป

แบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ โดยคัดเลือกกิจกรรมในพื้นที่ที่มีศักยภาพและ

มีความโดดเด่นเชื่อมโยงกับเรื่องราวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

กิจกรรมที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมที่น่าสนใจก็คือ เดิน

จ่ายตลาด ณ ตลาดหัวรอ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา การเยี่ยม

ชมครัวโบราณบ้านเกาะเรียน และเลือกซื้อขนมตระกูลทองบ้านป้ามะลิ 

การรับประทานอาหารโบราณกรุงศรีอยุธยาที่ร้านครัวท่าหลวง การทำา

ขนมหินฝนทอง และปิดท้ายด้วยการล่องเรือชมความงามรอบเกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยา

การไปเยือน “อยุธยา” ที่แสนจะใกล้กรุงเทพฯ ครั้งต่อไปเราอาจ

จะไม่ได้แค่ไปดื่มด่ำาเมืองในประวัติศาสตร์ที่รำาลึกถึงอดีตรากเหง้าคนไทย

เท่านั้น แต่อาหารการกินของที่นี่ที่มีมาแต่โบราณหลายร้อยปี ก็จะทำาให้

เราได้ซาบซึ้งกับความเป็นไทยได้มากยิ่งขึ้น.

กฟผ.ชวนหนีร้อนไปเที่ยวเขื่อน มอบส่วนลดที่พัก 

50%

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วม

กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง หนุน Workation 

Paradise Throughout Thailand ของ ททท. ร่วมแคมเปญหนี

ร้อนไปนอนเขื่อน มอบส่วนลดค่าที่พัก 50% แก่ผู้ใช้บริการ

บ้านพัก 9 

เขื่อน 1 โรง

ไฟฟ้าของ 

กฟผ. คือ 

เขื่อนภูมิพล 

จ.ตาก 

เขื่อนสิริกิติ์ 

จ.อุตรดิตถ์ 

เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อน

ศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เขื่อน

สิรินธร จ.อุบลราชธานี เขื่อน

อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เขื่อนจุฬา

ภรณ์ จ.ชัยภูมิ เขื่อนรัชชประภา 

จ.สุราษฎร์ธานี เขื่อนบางลาง 

จ.ยะลา และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

จ.ลำาปาง ผู้สนใจติดตามราย

ละเอียดและจองสิทธิ์ได้ผ่านทาง

เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/

workationthailand หรือสอบถาม

เพิ่มเติมโดยตรงที่บ้านพักรับรองเขื่อนที่ร่วมรายการ สามารถจอง

สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565

เทศกาลดนตรี โชคดีมีสุข : Lucky day Music Festival

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัด

ระยอง กำาหนดจัดงาน “เทศกาลดนตรี โชคดีมีสุข : Lucky day 

Music Festival” ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬา

ประจำาจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ตั้งแต่

เวลา 16.00-22.00 น. โดย

กิจกรรมภายในงานเต็มไปด้วย

ความบันเทิงต่างๆ รวมทั้งการ

ประดับไฟสร้างสีสันชวนให้ออก

มาถ่ายรูปเช็กอิน การออกร้าน

ของกิน ของใช้ และการแสดง

ดนตรีจากนักร้องชื่อดังมากมาย 

ร่วมลุ้นโชคกับ 3 

โซนกิจกรรมความ

สุข ..สนุกได้ทุกวัน

พร้อมรับโชคกลับ

บ้าน ตลอดการจัดงาน พบกับนักร้องดัง สนุกไปกับ

การช็อปของดี ชิมของอร่อยขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง

และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 50 บูธ ลุ้นโชค: ได้เที่ยวได้

โชคกลับบ้าน..กับกิจกรรมสอยดาว ทุก 100 บาท จากการใช้จ่าย

ภายในงานต่อครั้ง รับคูปองสอยดาวลุ้นรับมอเตอร์ไซค์และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้า พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมายกว่า 700 รางวัล ติดตาม

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Neekrung To Go และ 

Facebook: เขาเล่าว่า

ยุธยา หรือชื่อเต็มว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวง

ในอดีตของราชอาณาจักรสยาม ซากปรักหักพังที่หลงเหลือใน

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นเครื่องยืนยันและเตือนใจ

ว่าที่นี่เป็นรากฐานของคนไทยในปัจจุบัน เพราะมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาบางอย่างที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้ ได้รับการถ่ายทอดส่งต่อมาจาก

สมัยอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ภาษาพูด องค์ความรู้ต่างๆ 

รวมทั้งอาหารการกิน คนกรุงเก่าหรือคนอยุธยาได้นำาติดตัวมายังสมัย

รัตนโกสินทร์ และสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน

ในแง่การท่องเที่ยว แม้อยุธยาจะมีจุดเด่นของความเป็นอุทยาน

ประวัติศาสตร์มรดกโลก แต่อีกสิ่งหนึ่งที่แฝงตัวในชีวิตประจำาวันคนกรุง

เก่านั้นก็คือ “อาหารการกิน” หรือที่เรียกว่า “อาหารไทยโบราณ” ซึ่ง

กลายเป็นสิ่งหายาก หาไม่ได้ในจังหวัดอื่นในประเทศไทย ยังเป็นเสน่ห์ 

ที่เชิญชวนให้ผู้คนไปสัมผัสลิ้มลอง ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่การสัมผัสแค่สายตา

หรือการมองเห็นเท่านั้น แต่เป็นการลิ้มรสอาหารโบราณเหล่านี้ด้วย

จากมุมมองดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงร่วมกับสถาบัน

อาศรมศิลป์ ได้ทำาโครงการวิจัยพลิกฟื้นการท่องเที่ยวอาหารเชิง

วัฒนธรรม หัวข้อ “อยุธยาเมืองท่าแห่งอุษาคเนย์” เพื่อยกระดับการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่ง

ตะวันออก

รศ.ดร.พรรณี สวนเพลง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บอกเล่าที่มา

ของการวิจัยว่า โครงการวิจัยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

ด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จัก และ

รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องอาหารการกิน โดยนำาอาหารไทย

โบราณหาทานยากมาเป็นจุดขาย ผสมผสานกับการเรียนรู้เรื่องราวเชิง

ประวัติศาสตร์ผ่านการดำาเนินโครงการ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ โครงการ

ค้นหาต้นแบบวัฒนธรรมอาหารและพัฒนาสำารับอาหารอยุธยาเมือง

ท่าแห่งตะวันออก ที่มีตนเป็นหัวหน้าโครงการ โดยลงพื้นที่ศึกษาภูมิ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอาหารอยุธยา ถอดรหัสภูมิปัญญาสำารับอาหาร

อยุธยาและพัฒนาสำารับอาหารกรรมวิธีโบราณดั้งเดิม 5 ชนิด คือ ต้มยำา

น้ำาข้น ทอดมันกุ้ง มัสมั่น ข้าวบุหรี่ (ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ)

มีไฮไลต์สำาคัญที่จะต่อยอดส่งออกขายและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ของฝากชนิดใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ “ขนมหินฝนทอง” 

ซึ่งเป็นขนมหวานหาทานยาก หน้าตาคล้ายกับหินฝนทองที่คนโบราณ

ใช้ทดสอบทองคำาว่าเป็นทองแท้หรือไม่ มีรสหวาน หอม ละมุนลิ้น คน

โบราณนิยมพกติดตัวไปเวลาเดินทางไกลหรือเวลาออกรบ เพราะเก็บไว้

รับประทานได้นาน 1-2 เดือน

และเมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้วิจัยร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จัด

กิจกรรม “The Legendary Food Culture of Ayutthaya” วัฒนธรรม

อาหารในตำานานศรีอโยธยาเมืองท่าแห่งอุษาคเนย์ แผ่นดินทองแห่ง

ความรุ่งเรืองบนรากฐานพหุวัฒนธรรมต้นตำารับสยาม “วิเทศศาสตร์ 

โภชนศิลป์” ซึ่งเป็นผลจากการดำาเนินโครงการวิจัย “การยกระดับการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวัน

ออก” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สังกัดกระทรวง

อ

คลับเมด ภูเก็ต ปรับโฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว

คลับเมด ภูเก็ต ผู้นำาด้านการให้บริการวันหยุดแบบพรีเมียม

ออลอินคลูซีฟ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างเป็นทางการ 

พร้อมเผยโฉมรีสอร์ตที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในพื้นที่เลียบชายหาด

ความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ไร่ พร้อม

ทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม รีสอร์ตสำาหรับครอบครัว

แห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่ได้รับการออกแบบใหม่ 

รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำานวย

ความสะดวกเพื่อความบันเทิง

ให้ดียิ่งขึ้นที่เหมาะสำาหรับทั้ง

ครอบครัว คู่รัก และเพื่อน

ฝูง ทั้งสระว่ายน้ำา พื้นที่

อาบแดด และบาร์ รวมทั้งนำา

เสนอไลฟ์สไตล์คอนเซ็ปต์แบบ                 

ทรอปิคอลอันเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม 

กิจกรรมพูลปาร์ตี้สไตล์ทรอปิคอล เวิร์กช็อปมากมาย บริการอาหาร

และผลไม้ท้องถิ่น ไปจนถึงปาร์ตี้สนุกสนานในช่วงค่ำา ตลอดจน

พื้นที่ประชุมสัมมนาที่ปรับปรุงใหม่ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

คลับเมดสามารถเข้าชมได้ที่ https://bit.ly/PhuketPrTH.

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

‘อยุธยาเมอืงท่าแหง่อุษาคเนย์’

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

นอกจากนี้ ในการทำากิจกรรมได้มีตัวแทนบริษัทนำาเที่ยว อาทิ 

บริษัท เดสทิเนชั่น เอเซีย (ประเทศไทย) จำากัด, บริษัท อยุธยา โบ๊ท 

แอนด์ ทราเวล จำากัด, บริษัท Green Wood Travel จำากัด, Blogger 

Page หมีเป็ด และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมการทำาขนมหิน

ฝนทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมอาหารอยุธยาเมืองท่าแห่งตะวันออก และนำากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารเสนอขายเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว

ใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถนำาไปสู่การสร้าง

กิจกรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศได้

“ผลงานวิจัยนี้นับเป็นองค์ความรู้ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ที่นำาวัฒนธรรมอาหารมาใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดสู่ชุมชน ก่อ

ให้เกิดผลลัพธ์การสร้างงาน สร้างอาชีพของคนในชุมชน และรองรับ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในยุควิถีชีวิตปกติใหม่ รวมถึงนำาไปสู่

การขยายผลและเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ

ชุมชน และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

ไทยสู่การเป็น ASEAN Gastronomy Region” รศ.ดร.พรรณีเน้นย้ำา

ตำ�รับอ�ห�รอยุุธย�ขนมหินฝนทอง ขนมโบร�ณ สืบทอดม�ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย�

ก�รจำ�ลองก�รปรับปรุงตล�ดหัวรอให้เป็นพื้นที่สร้�งสรรค์ด้�นวัฒนธรรมอ�ห�รอยุธย�เมืองท่�ตะวันออก

ก�รจัดกิจกรรมที่ศูนย์อยุธย�ศึกษ� ล่องเรือ ผู้ร่วมกิจกรรมหัดทำ�ขนมหินฝนทอง

เยี่ยมชมตล�ดหัวรอ อ.พรรณี สวนเพลง

ภ�พสเกตช์ก�รพัฒน�พื้นที่ให้รองรับก�รท่องเที่ยว

วัฒนธรรมอ�ห�ร
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9กีฬา

พีพีทีวีถ่ายสด ‘เจ’ ช่วยฟรอนตาเลเสาร์ 2 เม.ย.นี้

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมสาดความมันส์ต้อนรับ

เดือนเมษายนให้แฟนๆ ได้ชุ่มฉ่ำาไปกับบิ๊กแมตช์ระดับ 5 ดาว ที่

มีความหมายในการตัดสินแชมป์ และการช่วงชิงพื้นที่อันแสน

ดุเดือด พร้อมด้วยอีกหลากหลายแมตช์ที่แฟนๆ ไม่ควรพลาด 

ทั้งพรีเมียร์ลีก บุนเดสลีกา ไฮลักซ์รีโว ไทยลีก และเจลีก รวม

กว่า 23 แมตช์ ตลอดเดือน เม.ย.นี้ โดยไฮไลต์ใหญ่ของเดือนนี้

จะประเดิมกันตั้งแต่สัปดาห์แรกกับภารกิจของแฟนบอลชาวไทย 

ในการส่งใจเชียร์ “เจ้าเจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ลุยศึกเจลีก 

หลังแข้งช้างศึกไทยจะพ้นโทษและหวนคืนสนามอีกครั้ง ในการ

ช่วย คาวาซากิ ฟรอนตาเล เปิดบ้านรับ เซเรโซ โอซากา ในวัน

เสาร์ที่ 2 เม.ย.นี้ เวลา 13.00 น. จากนั้นข้ามไปต่ออีกบิ๊กไฮไลต์

ใหญ่สุดของเดือน กับฟากฝั่งพรีเมียร์ลีก “เรือใบสีฟ้า” แมนเชส

เตอร์ ซิตี ทีมจ่าฝูง จะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับ 

2 ซึ่งมีคะแนนห่างกันเพียงแต้มเดียวอย่าง “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล 

แมตช์นี้อาจเป็นหมุดหมายสำาคัญที่จะตัดสินแชมป์พรีเมียร์ลีก

ฤดูกาลนี้ ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกันทางหน้าจอพีพีทีวี วัน

อาทิตย์ที่ 10 เม.ย. เวลา 22.30 น. เท่านั้นยังไม่พอกับศึกเดือด

ของพรีเมียร์ลีก นอกจากจะลุ้นแชมป์แล้วยังมีให้ลุ้นกันต่อกับพื้น

ที่ท็อปโฟร์อันดุเดือด เมื่อ 2 ทีมเต็งที่กำาลังขับเคี่ยว เพื่อคว้าตั๋วใบ

สุดท้ายในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปฤดูกาลหน้า ต้องมาดวลกันเอง “ปืน

ใหญ่” อาร์เซนอล เปิดบ้านพบกับ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด เสาร์ที่ 23 เม.ย.นี้ เวลา 18.30 น. นอกจากนี้ยังมีแมตช์

ระดับบิ๊กๆ และแมตช์เดือดสุดมันส์ที่เหล่าแฟนบอลจะพลาดไม่

ได้ตลอดทั้งเดือนนี้ 

กมธ.กีฬาฯ วุฒิสภา ชื่นชม ส.เพาะกายครบวงจร

กรุงเทพฯ • นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกาย

และฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดคณะกรรมาธิการ

การกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพ

และอุตสาหกรรมกีฬา นำาโดยพลตำารวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญ

บัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 3 ได้เดินทางไปศึกษา

ดูงานและพบปะกับผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของสมาคม

กีฬาเพาะกาย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการต่อยอดนักกีฬา

ของสมาคมให้เป็นนักกีฬาอาชีพ การส่งเสริมให้กีฬาได้รับความ

นิยม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม

กีฬาในอนาคต ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน The Physique ไอที                

สแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายก

สมาคมกีฬาเพาะกาย พร้อมด้วย นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงศ์วริศ 

ประธานสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ SEABPF, ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้การต้อนรับ โดยสมาคม

กีฬาเพาะกายได้ ให้นักกีฬาสาธิตท่าฝึกออกกำาลังกาย พร้อม

กันนี้ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกีฬาว่า กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้หลากหลายอาชีพ โดยพลตำารวจเอก

เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารสมาคมกีฬา

เพาะกายที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านการ

กีฬาของสมาคมให้ได้รับโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อีกทั้งยัง

สามารถนำาความรู้จากการเป็นนักกีฬาเพาะกายไปต่อยอดเสริม

สร้างเป็นอาชีพและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการธุรกิจได้ต่อไป 

ซึ่งเป็นการต่อยอดของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศได้อย่างยั่งยืน

ต่อไป

‘โอเซลมีเดีย’ จับมือ ‘อัสสัมชัญ’ ลุยอเมเจอร์ลีก

กรุงเทพฯ • โอเซล มีเดีย เอฟซี เปิดตัวพันธมิตรลูกหนัง โรง

เรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน ส่งทีมลุยศึก “ไทย

แลนด์ อเมเจอร์ ลีก 2022“ พร้อมใช้ทีมงาน “อินทรีแดง” คุม

ทัพ โดยโอเซล มีเดีย เอฟซี สโมสรฟุตบอลที่เกิดจากการรวมตัว

กันของสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์, ทีวี และออนไลน์ ได้ส่งทีมเข้า

ร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ “ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก 2019” 

เป็นครั้งแรก ก่อนที่ฤดูกาล 2020-21 สมาคมกีฬาฟุตบอลงดจัด

แข่งขัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด

สโมสร “พิราบเหล็ก” ได้ประกาศจับมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ ใน

การร่วมกันพัฒนาเยาวชนก้าวสู่นักเตะอาชีพ ด้วยการส่งทีมลุย

ศึก “ไทยแลนด์ อเมเจอร์ ลีก 2022” ที่สมาคมกลับมาจัดอีกครั้ง 

โดยจะใช้นักเตะอัสสัมชัญรวมกับสื่อมวลชนที่มีฝีเท้าดีลงทำาการ

แข่งขัน นอกจากนี้ โอเซล มีเดีย เอฟซี จะใช้สตาฟฟ์โค้ช “อินทรี

แดง” ทั้งชุด นำาโดย “โค้ชโก้” ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ หัวหน้าผู้

ฝึกสอน และทีมงานอย่าง คฑาวุฒิ บุญอำาพร, สถาพร ใจผ่อง, 

สิทธิศักดิ์ ฆังมณี, ธีระชัย มาสา และทรงวุธ ขำาฟุ้ง.

กรุงเทพฯ • บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำากัด นำาโดย วินิจ เลิศรัตน

ชัย หัวเรือใหญ่แมตช์ฟุตบอลครั้งประวัติศาสตร์ในทวีปเอเชียดึง 2 สุด

ยอดทีมฟุตบอลแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ “ปีศาจแดง” แมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล มาฟาดแข้ง

ศึกแดงเดือดครั้งแรกในทวีปเอเชียที่ประเทศไทย ภายใต้

ชื่อ “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” เพื่อ

ให้แฟนบอลชาวไทย และแฟนบอลทั่วเอเชียได้มี โอกาส

สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ ได้ชมศึกแดงเดือด 

เกมการแข่งขันระดับโลกนอกเกาะอังกฤษติดขอบสนาม

ในประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยใน

ฐานะศูนย์กลางการจัดงานอีเวนต์ระดับโลก โดยการ

ประชาสัมพันธ์ประเทศผ่านฐานแฟนคลับของทั้ง 2 

สโมสรยักษ์ใหญ่กว่าพันล้านคนทั่วโลก สร้างเศรษฐกิจ

หมุนเวียนภายในประเทศราว 6,000 ล้านบาท 

งานนี้ ได้เนรมิตราชมังคลากีฬาสถานโฉมใหม่ที่ได้มาตรฐาน

สากล ซึ่งจะมีการแบ่งครึ่งสนาม สร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับ

สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดและสนามแอนฟิลด์ ประเทศอังกฤษ ที่ไม่

เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้สมบูรณ์ที่สุด สามารถจุผู้ชมได้สูงสุด 59,000 

ที่นั่ง ที่จะสร้างตำานานหน้าใหม่ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 

เวลา 2 ทุ่มตรง โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปใน 100 กว่าประเทศ

ทั่วโลก โดยมีแอนดี โคล ทูตสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ

ฟิล บ๊าบบ์ ตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลร่วมแถลงข่าวอย่างเป็น

ทางการ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ 

เฟสติวัล จำากัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับตัวแทนของ

สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูล ที่บินตรงมาร่วม

งานแถลงข่าว ฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีผู้คนชื่นชอบและติดตามมากที่สุดใน

โลก และเป็นกีฬายอดฮิตที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะการดึง 2 ทีม

ใหญ่ขวัญใจแฟนบอลทั่วโลก ทั้งแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูล 

มาฟาดแข้งกันในบ้านเราไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งทางเฟรชแอร์ได้พิสูจน์แล้ว

ว่าประเทศไทยทำาได้ไม่แพ้ชาติใดในโลก จากผลงานอีเวนต์ขนาดใหญ่

ระดับประเทศ ไปจนถึงระดับเวิลด์คลาสต่างๆ ที่เฟรชแอร์ได้สะสมมา 

สามารถสร้างทอล์กออฟเดอะทาวน์ให้กับประเทศมากมาย ส่งผลให้ทั้ง 2 

สโมสรมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นว่าเฟรชแอร์จะสามารถออร์แกไนซ์งาน

ศึกแดงเดือดได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในระดับเอเชียที่มีความพร้อมครบ

ทุกมิติในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับทั้ง 2 สโมสร และแฟนๆ ที่เดิน

ทางมาจากทั่วโลก ทั้งที่พักโรงแรมระดับเวิลด์คลาส อาหาร

อร่อย ศูนย์การค้าที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์ ตอกย้ำาความเชื่อมั่นให้กับนักท่อง

เที่ยวพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก นำาไปสู่

การกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมมีรายละเอียด

หลายส่วน ทั้งเรื่องสถานที่จัดการแข่งขันที่ต้องผ่าน

มาตรฐานจากทั้ง 2 สโมสร เรียกได้ว่าจะเป็นการ Makeover 

หรือแปลงโฉมราชมังคลากีฬาสถานในรูปแบบใหม่ สร้าง

บรรยากาศตระการตาให้ใกล้เคียงกับประเทศอังกฤษมาก

ที่สุด พร้อมปรับสนามแบบไร้ลู่วิ่งให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดขอบ

สนามมากยิ่งขึ้น สำาหรับพื้นสนามจะมีการเปลี่ยนหญ้าใหม่

ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโลก นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงและ

เตรียมความพร้อมของสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ และสถาน

ที่ฝึกซ้อมอีกด้วย โดยงานโปรดักชั่นต่างๆ จะเข้าเตรียม

การในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ การจัดงานจะอยู่ภาย

ใต้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และ

อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของพรีเมียร์ลีก โดยผู้เข้าชมจะต้อง

สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าชมการแข่งขัน (ตาม

กฎข้อบังคับ ณ ขณะนี้)

แอนดี โคล ทูตสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “ที่ผ่านมาสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากแฟนๆ ใน

ประเทศไทยเสมอ และพวกเราตื่นเต้นกันมากที่จะ

ได้กลับไปเจอแฟนๆ อีกครั้งในฤดูร้อนที่กำาลังจะ

มาถึงนี้ เราได้รับการต้อนรับอย่างล้นหลามเมื่อ

ครั้งเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ.2556 และมั่นใจ

ว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นเคยในเดือน

กรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจอลิ

เวอร์พูลเป็นแมตช์ที่ห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็นแมตช์กระชับ

มิตรหรือไม่ก็ตาม และผมก็มักจะรอคอยที่จะเล่นแมตช์นี้

กรุงเทพฯ • ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับเอเชีย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์                                                                               

ยอดนักเตะหนึ่งเดียวของไทยในศึกเจลีกฤดูกาล 2022 กับสโมสรคา

วาซากิ ฟรอนตาเล เผยความรู้สึกเป็นปลื้มสุดๆ หลังได้รับโอกาสเป็น

พรีเซ็นเตอร์ให้กับรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น All New Click160 รถ

สปอร์ตเอทีรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำาลังเป็นกระแสอยู่ในวงการรถจักรยานยนต์

ในขณะนี้

“ผมรู้สึกดีใจมากๆ ครับ ที่ได้รับโอกาสจากทางฮอนด้า ที่เลือกผม

เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับ All New Click160 ซึ่งครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อ

เข้ามา ผมก็รู้สึกเขินเหมือนกันครับ เพราะด้วยคอนเซ็ปต์ ‘นำาหน้า…

อย่างจ่าฝูง’ เปรียบเทียบความเป็นผู้นำาของรถสปอร์ตเอที ซึ่งผมรู้สึกเป็น

เกียรติมากครับ” เจ้าตัวเปิดใจพร้อมรอยยิ้ม

ยอดนักเตะไทยเจ้าของฉายา “เมสซี เจ” บอกเล่าคาแร็กเตอร์

ตัวรถหลังได้ทดลองขับขี่ All New Click160 บิดสนุก ควบคุมง่าย 

เครื่องยนต์ใหม่ eSP+4 วาล์ว พละกำาลังแรงโดนใจ ให้ความคล่องตัวสูง 

ขี่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองขณะเลี้ยงบอลในสนาม

“สำาหรับประสบการณ์การถ่ายโฆษณาร่วมกับ All New Click160 

รู้สึกสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ผมเห็นตัวรถครั้งแรก บอกทีมงาน

เลยว่าสวยมาก ตัวรถดูเท่ บึกบึน ทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่ทั้งคัน ยิ่งรู้ว่า

เครื่องยนต์พัฒนาใหม่ด้วย ผมยังไม่เคยขี่ก็อยากรู้ว่าเป็นไงบ้าง”

“พอได้ลองขี่ คำาแรกที่ผมนึกถึง ‘สุดยอดเลย’ นี่เป็นรถสปอร์ตเอ

ทีที่คล่องตัวมาก ขนาดผมไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยังรู้สึกเลยว่าขี่ง่ายมาก

และมีความคล่องตัวเป็นที่สุด ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพ น่าจะสไตล์

เดียวกับผมเวลาลงสนาม ด้วยจุดเด่นของผมคือความเร็ว เน้นความ

คล่องตัว จ่ายบอลเร็ว เพื่อสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีม”

“นอกจากดีไซน์ตัวรถที่ผมชอบ ในเรื่องการส่งกำาลังขับเคลื่อนก็

สมูธ ไหลลื่น แรงดี ขี่สนุกสุดๆ ตอนถ่ายโฆษณาขนาดผู้กำากับบอกคัตให้

หยุดขี่ได้แล้ว ผมยังแอบไปขอขี่เพิ่มออกนอกพื้นที่ด้วย ทีนี้พอจะถ่ายอีก

รอบก็หารถกันไม่เจอ ทีมงานขำากันทั้งกองเลย”

“สำาหรับชุดภาพโฆษณาตัวเต็ม คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับชมกัน

เร็วๆ นี้ ฝากติดตามและส่งกำาลังใจให้ผม ทั้งในนามทีมชาติและในระดับ

สโมสรด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ” ชนาธิปกล่าวทิ้งท้ายฝากถึงแฟน

คลับชาวไทย

สำาหรับ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ หลังจากพ้นโทษแบน จะ

กลับมาลงสนามช่วยต้นสังกัดคาวาซากิ ฟรอนตาเล เปิดบ้านรับ เซเรโซ                

โอซากา ในวันเสาร์ที่ 2 เม.ย.นี้ เวลา 13.00 น. โดยพีพีทีวีถ่ายทอดสด.

‘แดงเดือด’นัดประวัติศาสตร์ซื้อบัตร2เมษานี้

ไมอามี • ดานิล เมดเวเดฟ นักเทนนิสจากรัสเซียเผยสภาพร่างกาย

อ่อนล้าทำาลายโอกาสคว้าชัยชนะพร้อมกลับไปนั่งหมายเลข 1 ของ

โลกอีกหนหลังพ่าย ฮูแบร์ต ฮูร์กัตช์ จากโปแลนด์ 7-6 (9/7), 6-3 ใน

รอบก่อนรองชนะเลิศ ไมอามี โอเพ่น เมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา

ดานิล เมดเวเดฟ หล่นมาอยู่อันดับ 2 ของโลก หลังแพ้ กา

เอล มงฟิลส์ ในรอบ 3 ที่อินเดียนเวลล์สเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เขา

จะแซง โนวัก ยอโควิช จากเซอร์เบียขึ้นไปนั่งเบอร์ 1 ของโลกได้อีก

ครั้งหากเอาชนะ ฮูแบร์ต ฮูร์กัตซ์ แชมป์เก่าจากโปแลนด์ได้สำาเร็จ

แต่ที่สุดแล้วเป็นฮูร์กัตช์ มือวางอันดับ 10 ของรายการที่ผ่าน

เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หลังเอาชนะแชมป์ยูเอส โอเพ่น ที่ฮาร์ดร็อก 

สเตเดียม 2 เซตรวด และยอโควิช เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม 20 

รายการ ยังคงยึดตำาแหน่งหมายเลข 1 ของโลกเอาไว้ได้

ฮูร์กัตช์ ซึ่งตอนนี้สถิติในการเล่นกับนักหวดจากรัสเซียนั้นชนะ 

2 แพ้ 2 จะผ่านเข้าไปเจอกับ คาร์ลอส อัลการาซ เพื่อแย่งที่นั่งเข้าไป

เล่นในแมตช์ชิงชนะเลิศ หลังจากที่หนุ่มวัย 18 ปี จากสเปน เอาชนะ 

มิโอเมียร์ เคซมาโนวิช มือ 48 จากเซอร์เบีย โดยเล่นกัน 3 เซต ที่

นับเป็น 1 ในแมตช์ที่เยี่ยมที่สุดของทัวร์นาเมนต์

เมดเวเดฟกล่าวว่า ในบางครั้งเขาพบว่าตนเองหายใจค่อนข้าง

ลำาบาก รวมถึงมีอาการเป็นตะคริว

“ตลอดทั้งแมตช์ ผมไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเลย”  เมด

เวเดฟกล่าว “หลังจากที่ต้องเจอกับแต้มยากๆ ก็ยังต้องเผชิญกับการ

หายใจไม่ออก ผมฟื้นตัวได้ไม่เร็วพอ แต่ยังคงต้องสู้ ทว่าในเซตที่ 2 

เริ่มรู้สึกแปลกๆ”

“ผมไม่ค่อยรู้สึกแบบนี้ แต่ก็เป็นบ้างในบางครั้งที่สภาพอากาศ 

ร้อนๆ บางทีอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อน ซึ่งทำาให้ผมรู้สึกเวียนหัว

และเหนื่อย และมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมเสิร์ฟไม่ได้เลย พอเข้าไปในล็อก

เกอร์ก็เป็นตะคริว”

ในช่วงเซตที่ 2 ของการแข่งขัน เมดเวเดฟเรียกเมดิคัล

เทรนเนอร์เข้ามาดูอาการ ซึ่งเขาบอกว่า “นักกายภาพให้อะไรบาง

อย่างกับผม ซึ่งคุณไม่มีทางรู้เลย คุณหวังว่ามันจะมีเวทมนตร์อะไร

บางอย่าง แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไป” 

“ผมรู้ดีว่าฮูแบร์ตสามารถเล่นเทนนิสได้อย่างยอดเยี่ยม และ

สิ่งที่สำาคัญกว่าการเป็นนักเทนนิสหมายเลข 1 คือการชนะแมตช์” 

เมดเวเดฟกล่าว “การเป็นมือ 1 ของโลกนั้นเป็นเพียงโบนัสเท่านั้น”

ทางด้านฮูร์กัตช์กล่าวว่า การรีเทิร์นลูกเสิร์ฟเป็นอาวุธสำาคัญ

ของเขาในแมตช์นี้ “ผมสามารถรีเทิร์นลูกเสิร์ฟสำาคัญได้หลายหน 

และได้แต้มฟรีบ้างในเกมเสิร์ฟของตัวเอง เนื่องจากการตีแรลลี่กับดา

นิลนั้นสนุกมาก แต่เป็นการแรลลี่ที่ค่อนข้างยาว และมันเป็นเรื่องที่ดี

ที่ได้แต้มฟรีๆ มาบ้าง”.

เมดเวเดฟรับสภาพร่างกายพาชวดมือหนึ่ง

หมดแรง • ดานิล เมดเวเดฟ นักเทนนิสจากรัสเซียโบกมือให้

แฟนๆ หลังแพ้ ฮูแบร์ต ฮูร์กัตช์ จากโปแลนด์ 7-6 (9/7), 6-3 ในรอบ

ก่อนรองชนะเลิศ ไมอามี โอเพ่น ที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม ในไมอามี 

การ์เดนส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดยเมดเวเดฟยังเป็นมือ 2 ของ

โลกอีกสัปดาห์.

พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประ                                                                                      

เทศไทยฯ เดินหน้าจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระ 

เกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha 

Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2022” หรือ “ทัวร์ ออฟ 

ไทยแลนด์ 2022” วันที่ 1-10 เมษายน 2565 โดยประเภททีมชายแข่ง

วันที่ 1-6 เมษายน เส้นทางใน จ.มุกดาหาร, สกลนคร, นครพนม รวม 

962.10 กม. ส่วนประเภททีมหญิง แข่งวันที่ 8-10 เมษายน เส้นทางใน 

จ.มุกดาหาร-นครพนม รวม 302.62 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,264.72 

กิโลเมตร มีนักปั่นทีมชั้นนำาจากทั่วโลกมาร่วมชิงชัย ผ่านจุดไหนก็ปรบ

มือให้กำาลังใจกันด้วย..••..ดีใจด้วยกับ “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่ม

แจ้ง ผลงานสอยคิวอาชีพหลังโชว์ผลงานเข้าตา เหล่าบรรดาสปอนเซอร์

สนับสนุนพรึ่บ ล่าสุดได้ นายรุ่งเรืองโรจน์ กฤษดาเรืองโรจน์ หรือ “โจ 

ลาดพร้าว 83” กรรมการผู้จัดการบริษัทจัดหางาน และธุรกิจก่อสร้าง

โดดอุ้มชูอีกแรง หลังติดตามผลงานมานานนับปีจนได้เห็น “หัวใจวิถีชีวิต

นักสู้” เจ้าตัวลั่นตั้งเป้าจะซิวแชมป์ให้ได้อีก 2-3 รายการปีนี้ เพื่อขยับ

ขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของไทย..••..สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมี

ความประสงค์ที่จะจัดจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทำาการตีพิมพ์หนังสือ

ของสมาคม ดังต่อไปนี้ 1.หนังสือรายงานวิเคราะห์ฟุตบอลไทย “The 

Analysis” จำานวน 1,500 เล่ม ขนาด 21x28 ซม. ปกกระดาษอาร์ต 

230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน สปอตยูวี จำานวน 242 หน้า โดย

ใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่มสันกาว 2.หนัง                                                                                        

สือหลักสูตรการอบรมฟุตบอลตามมาตรฐานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทย “The Curriculum” จำานวน 1,500 เล่ม ขนาด 21x28 ซม. ปก

กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เคลือบด้าน+สปอตยูวี จำานวน 

176 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม พิมพ์ 4/4 สี เข้าเล่ม

สันกาว และ 3.กล่องสำาหรับใส่หนังสือข้อ 1 และ 2 (BOXSET) จำานวน 

1,500 กล่อง ขนาด 22x6x28 ซม. กระดาษอาร์ต ไดคัตปะข้าง ผู้สนใจ

ยื่นข้อเสนอได้ที่อีเมล secretarial@fathailand.org ภายในวันที่ 4 

เมษายน พ.ศ.2565..••..มหกรรมหนังสือยิ่งใหญ่ระดับโลก บิ๊กแบ๊ดวูฟ 

บุ๊ก เซลล์ แบงค็อก 2022 กลับมาจัดงานอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์

ระบาดของโรคโควิด-19 กำาหนดจัดถึง วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธาน ีหนอนหนังสือพลาดไม่ได้.

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

แชมป์เอเชีย • “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ หมายเลข 24 และ 

“ตี” อนุภาพ ซามูล หมายเลข 500 2 นักบิดจากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซ

ซิ่งทีม คว้าอันดับ 1 และ 3 ตามลำาดับ ในรุ่น Asia Superbike 1,000 cc 

ศึกชิงแชมป์เอเชีย รายการเอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2022 สนาม

ที่ 1 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต นำาเพลงชาติไทยกระหึ่ม

สนามช้าง เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา

เสมอๆ การมาดวลแข้งพร้อมกันในประเทศไทยที่มีฐานแฟนคลับเหนียว

แน่นรับรองได้เลยว่าจะสนุกและน่าตื่นเต้นแน่นอน”

ฟิล บ๊าบบ์ อดีตกองหลังสโมสรลิเวอร์พูล กล่าวว่า “ผมจำาได้

แม่นเลยว่าสมัยเป็นนักเตะ pre-season match สำาคัญมาก และ

ความรู้สึกนั้นคงไม่ต่างไปจากที่ทีมรู้สึกในวันนี้ การวางแผน match 

ล่วงหน้าในแต่ละฤดูกาลเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญมากๆ และการที่ได้

มาประเดิมแมตช์แรกของ pre-season 2022/23 ที่กรุงเทพฯ ก็

ยอดเยี่ยมสุดๆ แฟนหงส์ในประเทศไทยเหนียวแน่นมาก 

และเราตื่นเต้นมากที่จะได้เตะกับสโมสรแมนเชส

เตอร์ ยูไนเต็ด รับรองว่าสนุกแน่นอน”

สำาหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันมีทั้งหมด 7 

ราคา คือ 5,000 / 7,000 / 12,000 / 15,000 

/ 20,000 / 22,000 และ 25,000 บาท ทั้งนี้ 

สำาหรับผู้สนใจสามารถซื้อตั๋วเข้าชมการ

แข่งขัน THE MATCH Bangkok Century 

Cup 2022 ได้ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา 

หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.

thaiticketmajor.com โดยเปิดจำาหน่ายให้บุคคลทั่วไป

พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 

10.00 น. (จำากัดการซื้อตั๋วไม่เกินคนละ 4 ใบ).

เหรียญทอง • ปัญญา หอม

มาลัย นักว่ายน้ำาคนพิการ

หนุ่ม กรุงเทพฯ เร่งจ้วงทำา                         

สปีด ก่อนที่เจ้าตัวจะว่าย

แตะขอบสระเป็นคนแรก 

ด้วยเวลา 5.46.40 นาที คว้า

เหรียญทองการแข่งขันว่าย

น้ำาฟรีสไตล์ 400 เมตรชาย 

พิการทางปัญญา S14 ใน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่ง

ชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำาดวน

เกมส์” เมื่อวันที่ 1 เม.ย.

2565

‘เจ’กับบทบาทใหม่นอกสนาม

พรีเซ็นเตอร์‘ฮอนด้าคลิก160’

“เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับเอเชีย

ฟิล บ๊าบบ์ อดีตกองหลัง

สโมสรลิเวอร์พูล 

แอนดี โคล ทูตสโมสร

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 
นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรช

แอร์ เฟสติวัล จำากัด
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10 บันเทิงเทศ

รานอาหารที่จะแนะนําในวันนี้ คือ ราน ครัวคุณกุง อยูริม

แมน้ําเจาพระยาที่ทาชาง ในราชนาวีสโมสร ซึ่งแมน้ําเจาพระยา

นี้ ทุกทานคงทราบกันเปนอยางดีวา 

นอกจากจะสวยงามมาก โดยเฉพาะใน

ยามค่ําคืนแลว ในอดีตแมน้ําเจาพระยา

นี่แหละครับเปนทางผานของเรือจาก

ประเทศตางๆ ที่นําสินคามาขายและแลก

เปลี่ยนกับพอคาไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

แมน้ําเจาพระยาชวงตรงราชนาวี

สโมสรที่รานครัวคุณกุงตั้งอยูนั้น นอกจาก

แมน้ําจะสวยงามมากแลว อาหารที่รานครัวคุณกุงก็ไมเปนสอง

รองใคร เพราะตัวของคุณกุง สุธารัตน กรรณสูต นั้นไดนําสูตร

อาหารไทยตนตํารับที่มีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็ม รสชาติจัดจานแต

กลมกลอม เพราะความรูความชํานาญในวัฒนธรรมไทยพื้นบาน 

ใชวัตถุดิบอยางดีมากกวา 40 ป ทํารานอาหารมานานตั้งแตขาย

ขาวแกงและอาหารตามสั่งที่ในสโมสรการไฟฟาฝายผลิต โรง

จักรพระนครใต การไฟฟานครหลวง มีลูกคามาอุดหนุนมิไดขาด 

ดวยความวิริยะอุตสาหะของคุณกุงที่ยึดหลักอาหารตองสะอาดมี

รสชาติอรอย ทําใหผลตอบแทนที่ไดรับไมใชวาเปนเงินทองอยาง

เดียว แตยังไดความภาคภูมิใจที่ไดรับเกียรติจากผูคนที่มาอุดหนุน

จากหน�วยงานตางๆ จึงเปนที่มาของการขยายสาขา จนไดมา

เปดบริการในสโมสรของกองทัพเรือ เพ� อใหบริหารกับทหารเรือ 

ขาราชการ และบุคคลภายนอก ดวยอาหารที่มีคุณภาพ รสชาติ

จัดจานอรอย แตขายในราคา

ที่ ไมแพง ปจจุบันมีสาขาอยู 3 

สาขา คือ สาขาทาชาง ราช

นาวีสโมสร สาขาบางใหญ 

นนทบุรี และครัวคุณกุง สาขา

จังหวัดลําพูน

เดินเขาไปที่ราน จะเลือก

นั่งภายในอาคารของราชนาวี

สโมสร หรือนั่งในเทอเรสที่ย� น

เขาไปในแมน้ําเจาพระยา มีทั้งในหองแอรและดานนอกเพ� อรับลม

เย็นๆ ดูเรือใหญนอยแลนผานไปมา พรอมทั้งจินตนาการวาเม� อใน

อดีตนั้น ตรงเบื้องหนาเรามีเรือสําเภาตางชาติผานเขาออกไปกรุง

ศรีอยุธยา ก็จะมีความสุขมากครับ

จะมีความสุขอยางยิ่งถาไดชิมอาหารอรอยๆ ของ

ราน ที่มี คุณผาณิต (น้ําออย) กรรณสูต บุตรสาวคน

สวยของคุณกุง ที่เรียนจบทางดานการโรงแรมจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนผูดูแลรับผิดชอบทั้ง

รสชาติอาหาร ความสะอาดและการบริการ อาหารที่จะแนะนําให

สั่งมาชิม ก็เชน

เมี่ยงปลาทับทิม เปนอาหารกินเลนๆ เพลินๆ แตมีรสชาติ

อรอย ไดกินแลวจะหยุดไมไดตองกินตอไปเร� อยๆ เม� อสั่งอาหาร

เมนูนี้แลวไดเห็นพนักงานยกออกมาอาจจะแปลกใจ เพราะมี 

2 จาน ยกออกมาพรอมกัน จานแรกเปนปลาทับทิมตัวโตที่แล

เนื้อออกมาหั่นเปนลูกเตาใหญ ทอดกรอบพรอมทั้งตัวปลา อีก

จานเปนเมี่ยงคําที่มีเคร� องครบ จะแยกกินแตเมี่ยงคําอยางเดียว

ก็ได แตทางที่ดีตักเนื้อปลาทับทิมลูกเตาที่ทอดจนเนื้อดานนอก

กรอบดานในนุม วางบนใบชะพลู ใสเคร� องตางๆ ที่มีทั้ง มะพราว

คั่ว หอมแดง มะนาว  ตะไคร ขิง ถั่วลิสง พริกขี้หนู ตักน้ําเมี่ยง

ราดยกใสปากเคี้ยว ก็จะไดกินรสชาติครบทุกรส ทั้งกรอบๆ มันๆ 

เปรี้ยวๆ หวานๆ เผ็ดและเค็ม ยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งเพลินจนตองทําเมี่ยง

เปนคําที่สองที่สามตอเชียวครับ

อาหารเด็ดที่หากินที่ไหนๆ ไมได เพราะเปนเมนูที่คุณกุงเธอ

คิดขึ้นมาเอง คือ ยําชะอมทอด ใครที่เคยชอบยําถั่วพูเม� อไดชิม

ยําชะอมทอดผมคิดวาจะตองลืมยําถั่วพูอยางสนิทเพราะสูตรของ

คุณกุง เธอจะนํายอดชะอมออนๆ มารูดออกจากกานนําไปคลุกกับ

แปงบางๆ เพ� อไมใหชะอมกอดกัน แลวนําไปฉาในน้ํามัน เตรียม

ไวยํา สําคัญก็ตรงที่น้ํายํานี่แหละครับ ใครทําก็ไมเหมือน เพราะ

สูตรนี้ตองใชน้ําพริกเผาที่ทําเอง มีน้ํามะขามเปยก น้ํามะนาว 

มะพราวคั่ว หอมแดง พริกขี้หนู ถั่วลิสง เมล็ดมะมวงหิมพานต 

หมูสับ และกุงคลุกเคลาใหเขากัน โรยดวยชะอมทอดไวดานบน 

ยิ่งกินก็ยิ่งมันครับ เพราะทั้งกรอบทั้งมัน มีครบทุกรส ทั้งเปรี้ยวทั้ง

หวานมันเค็ม เมนูนี้เหมาะสําหรับเปนกับแกลมอยางยิ่ง

อาหารกินเปนกับขาว ขอแนะนําใหสั่ง คือ แกงปาหมูแดด

เดียว มาชิม เคยไดกินแตแกงปาปลาเห็ดโคน แกงปาไก ฯลฯ แต

เม� อไดกินแกงปาที่นี่ที่ใชหมูแดดเดียวกรุบๆ กรอบๆ มันๆ หวานๆ 

มาใสแทน ก็จะอรอยเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ เพียงแคกินหมูแดด

เดียวเปลาๆ ก็อรอยมากแลว นี่ยังเพิ่มพริกแกงสูตรพิเศษที่ทําเอง

รสชาติจัดจานเขาไปอีก แคคิดแลวน้ําลายอดสอออกมาไมได

แตถาไมชอบอาหารประเภทแกง ขอแนะนําใหสั่ง น้ําพริก

ระกํา มากินกับขาว เพราะคุณกุงเธอเปนคนภาคตะวันออก จึง

รูเร� องผลไมประจําภาค คือ ระกํา ไดเปนอยางดี ระกํานั้นดูดาน

นอกคลายๆ กับ สละ มีรสชาติเปรี้ยว แตหอมกวา เนื้อของระกํา

จะมีรสชาติเฉพาะตัว เอามาทําน้ําพริกกับกะปอยางดีของระยอง 

ใสกุงสดกินกับผักสดและผักลวกตามฤดูกาลกับขาวสวยรอนๆ 

รับรองวาขาวจะหมดหมออยางแทบไมรูตัวเชียว

ยังมีเมนูอรอยๆ อีกหลายอยาง เชน ปลาหมึกผัดไขเค็ม กุง

ผัดพริกเกลือ หอยแมลงภูนิวซีแลนดผัดฉา ปลากะพงสมุนไพร 

ฯลฯ สั่งมาชิมแลวไมผิดหวังครับ

ชิมยําชะอมทอดอรอยที่ราน 
ครัวคุณกุง

ราชนาวีสโมสร

ช� อราน  ครัวคุณกุง

เจาของ  คุณผาณิต  กรรณสูต

สถานท่ี  ราชนาวีสโมสร (ทาชาง) รานอยูในราชนาวีสโมสรทาชาง เปดบริการทุกวันต้ังแตเวลา 11.00-

21.00 น. โทรศัพท 08-6320-9484

าวฮอลลีวูดยังตกอกตกใจกับข่าวที่นักแสดงสายบู๊ระดับ

ตำ�น�นอย่�ง บรูซ วิลลิส ประก�ศอำ�ล�วงก�ร หลัง

เจ้�ตัวเผยว่�ได้รับก�รวินิจฉัยว่�เป็นโรคภ�วะบกพร่อง

ท�งก�รสื่อคว�ม หรือ aphasia

ข่�วดังกล่�วประก�ศออกม�ผ่�นลูกส�วคนโตของนักแสดง

วัย 67 ปี รูเมอร์ อ�ยุ 33 ปี ซึ่งเธออ�ศัยช่องท�งท�ง 

Instagram story ในก�รกระจ�ยข่�วนี้ออกไปเมื่อช่วง

เช้�วันพุธ

บรูซไม่ได้เข้�สตูดิโอหลัก สตูดิโอใหญ่ของ  

ฮอลลีวูดม�น�นนับตั้งแต่ภ�พยนตร์เรื่อง Motherless 

Brooklyn ของวอร์เนอร์ บรอส ในปี 2019 แต่อันที่

จริงเข�ก็ยังวุ่นอยู่กับก�รทำ�หนังถึง 15 เรื่อง ในช่วง 

2 ปีที่ผ่�นม� โดยที่มีถึง 8 เรื่องที่ยังรอเข้�ฉ�ยอยู่

อะเฟเซีย (aphasia) เป็นภ�วะบกพร่องท�งก�ร

สื่อคว�ม คว�มผิดปกติในก�รสื่อภ�ษ�ที่เกิดจ�กคว�ม

ผิดปกติของระบบประส�ทและสมอง ทำ�ให้เสียก�รสื่อ

คว�ม ก�รฟัง ก�รพูด ก�รอ่�น ก�รเขียน และคว�ม

เข้�ใจ

รูเมอร์ ลูกส�วของเข� กล่�วว่� โรคนี้ส่งผล 

กระทบต่อคว�มส�ม�รถท�งปัญห�ของเข� ซึ่งท้�ย

ที่สุดทำ�ให้เข�ต้องตัดสินใจอำ�ล�วงก�รก�รแสดงไป

เรียบร้อย

มีข่�วลือย้อนหลังไปเมื่อปี 2015 ตอนนั้นวิลลิส

เปิดตัวละครบรอดเวย์ ดัดแปลงจ�กเรื่อง Misery ของ

‘บรูซ วิลลิส’ ปล่อยหนัง 15 เรื่องในช่วง 2 ปี

มีเตรียมเข้าฉายอีก 8 แม้อำาลาวงการแล้ว

สตีเฟน คิง ว่�เข�ต้องใช้หูฟังให้มี

คนคอยบอกบทให้กับเข�

นับจ�กปล�ยปี 2019 วิลลิส

ทำ�ภ�พยนตร์ส�รคดีไป 21 เรื่อง 

ทยอยปล่อยไปแล้ว 15 เรื่อง ส่วน

ใหญ่ลงวิดีโอ ได้แก่ 10 Minutes 

Gone with Michael Chiklis, 

Trauma Center with Nicky 

Whelan, Survive the Night with 

Chad Michael Murray, Hard Kill 

with Jesse Metcalfe และ Breach 

with Thomas Jane

นอกจ�กนั้นก็ยังมี Midnight 

in the Switchgrass with Megan 

Fox and Emile Hirsch, Deadlock 

with Patrick Muldoon, Fortress 

with Jesse Metcalfe and Chad 

Michael Murray and his most 

recent film, A Day to Die with 

Frank Grillo and Kevin Dillon โดย

เรื่องหลังสุดปล่อยออกม�เมื่อต้นเดือนมีน�คมที่ผ่�นม�นี้

ส่วนหนังอีก 8 เรื่องของเข�ที่รอคิวอยู่ มี 5 เรื่องที่จะออกม�ให้ได้ชมกันภ�ยใน

ปี 2022 ได้แก่ Vendetta with Clive Standen and Mike Tyson, a Fortress sequel 

dubbed Fortress : Sniper’s Eye with Metcalfe and Murray returning, The Wrong 

Place with Ashley Greene, Die Like Lovers with Dominic Purcell and Corrective 

ช

รางวัลหอเกียรติยศ WWE Hall of Fame คือ

คว�มภูมิใจของนักกีฬ�มวยปล้ำ�อ�ชีพ จัดขึ้นครั้งแรก

ในปี 1993-1996 และกลับม�จัดอีกครั้งในปี 2004 

จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นก�รยกย่องและมอบร�งวัล

ให้กับตำ�น�นนักมวยปล้ำ�อ�ชีพทั้งแบบเดี่ยวและ

แบบแท็กทีม จัดพิธีมอบร�งวัลปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 

1993 จนถึงปัจจุบัน

มีนักมวยปล้ำ�ที่ได้รับ

ก�รเสนอชื่อม�กกว่� 

230 คน โดยปีนี้ท�ง 

WWE ได้ประก�ศร�ย

ชื่อนักมวยปล้ำ�ที่ได้

รับก�รเสนอชื่อเข้�สู่

หอเกียรติยศ ก่อนจะ

ถึงวันเปิดง�นศึกใหญ่ 

Wrestle Mania ครั้งที่ 

38 โดย 2 ตำ�น�นที่

ได้รับก�รคัดเลือกเข้�

สู่หอเกียรติยศที่แฟนมวยปล้ำ�ในเมืองไทยต่�งคุ้นชื่อ

คือ ดิ อันเดอร์เทคเกอร์ และบิ๊ก แวน เวเดอร์

ดิ อันเดอร์เทคเกอร์ หรือ ม�ร์ก วิลเลียม ค�

ล�เวย์ นักมวยปล้ำ�อ�วุโสผู้มีท่�ไม้ต�ยคือ Tombstone 

Piledriver ก�รจับคู่ต่อสู้ให้เท้�ช้ีฟ้� ล็อกคอไว้ระหว่�ง

เข่� แล้วท้ิงลงบนพ้ืนเวที และ Chokeslam ก�รบีบคอ

คู่ต่อสู้แล้วจับทุ่ม เข�โลดแล่นในวงก�รมวยปล้ำ� 30 ปี 

และมีผลง�นก�รันตีอย่�งโชกโชน เคยเป็นแชมป์โลก 

WWE 4 สมัย, แชมป์โลกเฮฟวีเวต 2 สมัย, แชมป์

แท็กทีมของ WWE 6 สมัย, แชมป์แท็กทีมของ WCW 

ดิ อันเดอร์เทคเกอร์

บิ๊ก แวน เวเดอร์

‘ดิ อันเดอร์เทคเกอร์’ ควง ‘บิ๊ก แวน เวเดอร์’

ตบเท้าเข้า‘ดับเบิลยูดับเบิลยูอี ฮอลล์ ออฟ เฟม’

1 สมัย, แชมป์ฮ�ร์ดคอร์ 1 สมัย และชนะศึกรอยัลรัม

เบิล ปี 2007 ร�ยก�ร WrestleMania คร้ังท่ี 7 ซ่ึงเป็น

ร�ยก�รสูงสุดของดิ อันเดอร์เทคเกอร์ โดยคร้ังแรกชนะ

จิมมี ซูเปอร์ฟล�ย สนุคก� จ�กน้ันไม่เคยแพ้ใครอีกเลย

ใน Wrestle Mania กระท่ังล�วงก�ร

ตำ�น�นคนที่ 2 คือ บิ๊ก แวน เวเดอร์ หรือ ลี

ออน เอเลน ไวท์ นัก

มวยปล้ำ�อ�ชีพสัญช�ติ

อเมริกัน เข้�วงก�รเมื่อ

ปี 1985 ผู้ม�พร้อมท่�

ไม้ต�ย Vader Bomb 

จับยกคู่ต่อสู้ให้ลำ�ตัว

ขน�นกับพื้น แล้วทุ่ม

ลงบนพื้นเวที และท่� 

Vadersault ตีลังก�กลับ

หลัง ซึ่งอ�จจะเป็นท่�

ทั่วไปสำ�หรับคนรูปร่�ง

ปกติ แต่เมื่อ บิ๊ก แวน 

เวเดอร์ นำ�ม�ใช้กลับกล�ยเป็นคว�มน่�สนใจที่คนหุ่น

อ้วนล่ำ�ส�ม�รถทำ�ได้ ผลง�นที่น่�ขนลุกบนสังเวียน

มวยปล้ำ�มีม�กม�ย อ�ทิ แชมป์โลก WCW 3 สมัย, 

แชมป์เฮฟวีเวต AJPW 2 สมัย และแชมป์โลก IWGP 

3 สมัย หล�ยคนรู้จักเข�จ�กรูปร่�งที่เป็นเหมือน

เครื่องจักรสังห�รที่ดิบเถื่อนผู้ม�พร้อมค�แร็กเตอร์

ดุดัน ได้รับฉ�ย�ว่�เป็นแชมป์ 3 ทวีป ก่อนล�โลกไป

เมื่อ 18 มิถุน�ยน 2018 ทิ้งไว้เพียงลีล�ก�รปล้ำ�ที่จะ

คงอยู่ในคว�มทรงจำ�ของแฟนมวยปล้ำ�ตลอดไป.

interthaipost69@gmail.com
รูเมอร์ วิลลิส
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11บันเทิงไทย

อยากลองละคร

แนวนี้มานาน

แล้ว พอมีโอกาส 

ก็ตัดสินใจรีบรับ

ทันทีเลย 

เรื่องนี้ต้อง

ไปฝึกเรียนยิงธนู 

คาราเต้ เพราะ

ตัวนางเอกต้อง

เก่งศิลปะป้องกัน

ตัว เป็นอะไรที่

ท้าทายสำาหรับ

เรามากจริงๆ 

ละคร บุหลันมันตรา เป็นละครเรื่องแรกที่

ชิปปี้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระ ตอนนี้รู้สึก

อนหน้านี้มีภาพออกมาเห็นว่า 

นางเอกสาว ชิปปี้-ศิรินทร์ ปรีดี

ยานนท์ โผล่ร่วมงานที่ตึกอาร์เอส 

กรุ๊ป พร้อมถ่ายภาพร่วมเฟรมกับผู้บริหาร

ช่อง 8 จนหลายคนคาดเดาว่าชิปปี้กำาลัง

จะมีผลงานกับทางช่อง 8 หรือเปล่า ล่าสุด

ผู้จัดมากฝีมือ กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ บริษัท 

แบร์ อินมายด์ สตูดิโอส์ จำากัด คอนเฟิร์ม

แล้ว มือไวคว้าสาวชิปปี้ฟิตติ้งลงละครเรื่อง

ใหม่ บุหลันมันตรา ทันที ซึ่งเป็นละครแนว

โรแมนติกดรามา ในบทบาทสุดท้าทายสาม

คาแรกเตอร์ด้วยกัน พร้อมจับประกบคู่

พระเอก นิว วงศกร และนางเอกลูกรักของ

ช่อง ยีน เกวลิน  

ชิปปี้เผยว่า “ก่อนอื่นต้องขอบคุณ

ทางช่อง 8 ทางผู้จัดที่มอบโอกาสดีๆ ให้ชิป

ปี้ เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครพีเรียด

และตัวนางเอกต้องย้อนยุค ก็รู้สึกตื่นเต้น

มากๆ ไม่เคยเล่นละครแบบนี้มาก่อนเลย 

ชิปปี้ก็พร้อมรับและสร้างสรรค์ผลงานอะไร

ใหม่ๆ ที่แฟนๆ ไม่เคยได้เห็นมาก่อน เรื่อง

นี้ ไม่กดดันเลย ชิปปี้มองว่าเรื่องนี้มีความ

สนุกสนาน มีความผจญภัยต่างๆ แถมเป็น

คาแรกเตอร์ที่เราเองไม่เคยเล่นมาก่อน เรา

ก่

สบายตัวขึ้น ได้ลองออกมาทำาอะไรใหม่ๆ ที่

เป็นคอมฟอร์ตโซนของตัวเราเอง เราเอง

ก็รู้สึกโตขึ้น แถม

ได้เปลี่ยนมายด์

เซตของตัวเราเอง

ด้วย การที่ชิปปี้

ออกมาเจออะไร

ใหม่ๆ เป็นอะไร

ที่ท้าทายตัวเอง 

มากๆ สุดท้ายนี้

ฝากละคร บุหลัน

มันตรา ด้วยนะ

คะ เป็นละครเรื่อง

แรกกับช่อง 8 

และชิปปี้เองก็ได้

รับบทที่เป็นบท

บาทใหม่ๆ เรื่อง

นี้มีความเข้มข้น

มากๆ และเป็น

ละครที่มีครบทุก

รสเลยนะคะ ฝาก

ติดตามด้วยค่ะ”.

แพนเค้ก-เขมนิจ 

จามิกรณ์ พร้อมด้วย

หวานใจ สารวัตรหมี 

พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปร

มานนท์ ใช้เวลา 7 

ปี คว้าปริญญาเอก 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

(การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์) คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ได้สำาเร็จ โดยวันนี้ (1 เม.ย.) 

ทั้งคู่ได้เข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา

บัตรดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

แพนเค้กเผยว่า “วันนี้

มาซ้อมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรดุษฎีนิพนธ์ 

ในที่สุดก็จบสักที ดีใจ

ที่เดินทางมาจนถึง

วันนี้ เพราะว่าเราก็

ใช้เวลากับการเรียน

ตรงนี้เรียกว่าเต็มที่เลย 

7 ปี ต้องขอบคุณตั้งแต่

คุณแม่ผู้เริ่มเปิดไอเดียให้เรา 

เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทำาแล้วส่งแล้วผ่าน

เลย แต่กว่าจะถึงตอนนั้นมันมีช่วงเวลา

ของระหว่างทาง การสัมภาษณ์ต่างๆ เรียก

ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องใช้ความพยายาม 

อดทน แล้วก็ต้องมีวินัยมากๆ (รู้สึกยังไง

บ้างกับคำานำาหน้าว่าดอกเตอร์) รู้สึกเขิน 

รู้สึกภูมิใจ ที่วันนี้เราได้ทำาสำาเร็จมาอีกหนึ่ง

เรื่องแล้ว พี่หมีก็เช่นกัน แต่ถ้าเทียบกับเดิน

ทางในเรื่องของการเรียน เราก็รู้สึกว่าเรา

ได้ใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่จริงๆ ค่ะ.

ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่ง

เรื่องราวดีๆ และ

โชคดีที่ตัดสินใจ

เริ่มเรียนจนเดิน

ทางมาถึงวันนี้ 

แต่มันก็มีอะไร

ให้เราได้เจอะเจอ

ต้องแก้ปัญหากัน

เยอะ เราก็ยังพูดกัน

เสมอว่าความอดทนคือสิ่ง

ที่สำาคัญที่สุด ต้องขอบคุณครอบครัวด้วย 

รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่คอยช่วยแนะนำา

ผลักดันจนส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่ง

ระหว่างที่เรียนแพน

ไม่เคยไม่ท้อเลย คิด

ตลอดเวลาจริงๆ 

อย่างที่ทุกคนบอก

ว่า มันไม่ใช่แค่

ว่าคุณทำาได้หรือ

ว่าคุณเก่ง แต่

มันต้องอดทน

จริงๆ กว่าที่เราจะ

ทำาจนสำาเร็จเรียบร้อย 

ผู้เข้าแข่งขัน‘มาสเตอร์เชฟ’

ปะฉะดะดวลเดือดใส่กันยับ
เข้าสู่คร่ึงทางของการแข่งขันของ

เหล่าบรรดา HOME COOK เพื่อเฟ้น

หาเพียงหนึ่งเดียวเป็นมาสเตอร์เชฟ 

ประเทศไทย คนใหม่กับรายการ มาสเตอร์

เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 5 ของบริษัท เฮ

ลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำากัด ซึ่งถือว่าเป็น

อีกหนึ่งสัปดาห์ของการแข่งขันรายการ 

มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ที่บอกเลยว่า

เดือดจริงๆ เพราะ 6 ผู้เข้าแข่งขันที่ผิดหวัง

จากบททดสอบ 3 โจทย์ที่ผ่านมาต้องกับเข้า

สู่มาสเตอร์เชฟคิทเช่น แล้วต้องเผชิญหน้า

กับกล่องปริศนากล่องใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน

อยู่ตรงหน้า ก็ทำาให้ทั้ง 6 คนต่างลุ้นกัน

อย่างหนักว่าภายในกล่องจะเป็นวัตถุดิบ

อะไร 

เมื่อกล่องถูกเปิดขึ้นก็ทำาเอาทั้ง 6 คน

ถึงกับช็อก เพราะภายในกล่องไม่ใช่วัตถุดิบ 

แต่เป็นผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับผ้ากันเปื้อน 

6 คนจากรอบออดิชั่น แต่ด้วยสถานการณ์

โควิดเลยต้องกักตัว เมื่อพ้นจากการกักตัว

แล้วจึงได้รับโอกาสกลับเข้าสู่การแข่งขัน

อีกครั้ง โดยการแข่งครั้งนี้บอกเลยว่า

เดือดสุดๆ เพราะเป็นโจทย์การแข่งที่เหล่า

บรรดา Home Cook ทั้ง 12 

คนจะต้องฟาดฟันเพื่อช่วง

ชิงผ้ากันเปื้อนกันเอง มันจึง

เป็นเสมือนสงครามการต่อสู้

ระหว่างผู้ที่กลับมาเพื่อทวง

คืนผ้ากันเปื้อน และผู้ที่จะ

ต้องรักษาผ้ากันเปื้อน เรียก

ว่าเป็นการแลกกันหมัดต่อ

หมัด ใครมีไม้เด็ดอะไรก็งัด

ออกมาใส่กันแบบไม่ยั้ง แต่

สุดท้ายจุดจบของสงครามชิง

ผ้ากันเปื้อนจะเป็นอย่างไร 

ใครจะสมหวัง ใครจะผิดหวัง 

ติดตามมาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ซีซั่น 

5” ได้ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 

เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7 HD.   

7ปีที่รอคอย‘แพนเค้ก-สารวัตรหมี’ 

คว้าปริญญาเอกม.รามคำาแหงสำาเร็จ

ประกาศผล

ไปเป็นที่เรียบร้อย

แล้วสำาหรับงาน

ประกาศรางวัล

คุณภาพ คม ชัด ลึก 

อวอร์ด ครั้งที่ 18 ใน

ปีนี้ ที่จัดขึ้น ณ หอ

ประชุมใหญ่ ศูนย์

วัฒนธรรมฯ ซึ่ง

ผลงานประเภท

ละครโทรทัศน์จาก

กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 

จำากัด (มหาชน) ยังคงขึ้นแท่นเป็นละคร

คุณภาพ จนได้รับพิจารณาจากคณะ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ให้

เกียรติมอบรางวัลให้ โดยเฉพาะละคร

ฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่อง วันทอง และ

ละคร กระเช้าสีดา จากช่องวัน 31 ที่

คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่จากเวที คม ชัด 

ลึก อวอร์ด ในปีนี้มาครองได้รวมถึง 6 

รางวัล   

เริ่มต้นที่พระเอกมากฝีมือ 

ชาคริต แย้มนาม ที่คว้ารางวัลนักแสดง

นำาชายยอดเยี่ยม พร้อมกับนางเอกสาว 

ใหม่ ดาวิกา ที่ทุ่มเทการแสดงจนคว้า

รางวัลนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม จาก

ละคร วันทอง ด้านละครกระแสแรง

อย่าง กระเช้าสีดา จากค่าย CHANGE 

2561 ที่จับนักแสดงสาว กรีน อัษฎาพร 

มาพลิกบทบาทเล่นร้ายสุดๆ ก็สามารถ

พาบท รำานำา คว้ารางวัลนักแสดงสมทบ

หญิงยอด

เยี่ยม ในปีนี้

มาครองได้

สำาเร็จ   

และ

ปิดท้ายกัน

ที่รางวัล

ประเภท 

POPULAR 

VOTE ซึ่ง

งานนี้ค่าย 

GMM TV 

คว้าไปได้ 3 

รางวัล คือ 

รางวัล LGBTQ+ ยอดนิยม ได้แก่ เจนนี่ 

ปาหนัน, รางวัลสาขาภาพยนตร์ไทยยอด

นิยม ได้แก่ เพราะเราคู่กัน The movie 

และรางวัลสาขาละครไทย/ซีรีส์ ไทยยอด

นิยม ได้แก่ ซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อน ที่

นำาแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอต โอม-นนน.

กลุ่ม‘เดอะวันเอ็นเตอร์ ไพรส์’ 

กวาด6รางวัล‘คมชัดลึกอวอร์ด’ 

‘ชิปปี้’ลงละคร‘ช่อง8’ 

หลังเป็นนักแสดงอิสระ 
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MOU ศวฮ. - อาชีวะ    ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ประธานพิธีลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง รศ.ดร.วินัย ดะหลัน ผอ.ศูนย

วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับ สุเทพ แกงสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และ พล.ต.ต.สุรินทร ปาลาเร เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทย เพ� อสงเสริมและพัฒนารายวิชาและหลักสูตรการ เรียนการสอนที่เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการการผลิตสินคาและบริการฮาลาล ที่ กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาทักษะแรงงาน     ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา เปนประธานเปดงาน 

การประชุมเวททีนโยบาย โควิด19: ความทาทายใหมกับการพัฒนาทักษะและความพรอมให

แกประชากรวัยแรงงานของไทย โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร

กองทุนเพ� อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รวมปาฐกถา ณ.โรงแรม Pullman Bangkok 

King Power ซอยรางน้ํา กรุงเทพฯ

โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวนอย ฉลองความสําเร็จ รับรางวัล “The Best of SHA Awards 

2021” จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย      อองตวน เดนดา ผูจัดการทั่วไป โรงแรมเค

ปกูดู เกาะยาวนอย ในเครือ เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส พรอมดวยพนักงานโรงแรมฯ รวม

แสดงความยินดีที่โรงแรมฯ ไดรับใบประกาศนียบัตร “The Best of SHA Awards 2021” 

รางวัลดีเดนประเภทท่ีพักและโฮมสเตย จากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรม

เคปกูดู เกาะยาวนอย

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG 

- จิตพอเพียงตานทุจริตเพ� อปกหมุดพื้นที่

เสี่ยงตอการทุจริต ภาค 1 กรุงเทพมหานคร 

ในรูปแบบ Online Platform ผานระบบ Zoom 

Webinar เวลา 8.30 น. วันที่ 4 เมษายน ณ 

หองลีโอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน

เดอะมอลล กรุป จับมือ ธนาคาร

ไทยพาณิชย จัดแคมเปญพิเศษ “SCB 

จังหวะชอปที่ใช The Right Moment” ชวน

มารวมชอปไอเท็มสุดฮ็อต พรอมมอบโปรโมช่ัน

พิเศษสุดเอ็กซคลูซีฟ ตลอด 11 วันเต็ม สําหรับ

สมาชิกบัตร M Card และ ลูกคาบัตรเครดิต 

SCB M VISA, SCB แลกคะแนนรับสวนลดเพ่ิม 

รวมสูงสุด 40% หรือ เลือกรับบัตรกํานัล

หางฯมูลคา 1,000 บาท ระหวางวันที่ 31 

มีนาคม – 10 เมษายน ที่หางสรรพสินคา

เดอะมอลล   ทุกสาขา, เดอะมอลลไลฟสโตร 

ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร และ 

พารากอน ดีพารทเมนทสโตร

ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร  บริษัท 

ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอร่ิง บริษัท ไทยยามาฮา 

มอเตอร และภาคีหน�วยงานภาครัฐ ไดแก  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) สํานักงานเครือขายองคกร

งดเหลา (สคล.) กรุงเทพมหานคร สํานักงาน

เขตปทุมวัน  สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  

กองบังคับการตํารวจจราจร (บก.จร.) กรมควบคุม

มลพิษ ศูนยวิชาการเพ� อขับเคล� อนการปองกัน

และแกไขปญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)  และ 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดกิจกรรม “ที 

ลีสซิ่ง เปอนยิ้ม เพิ่มหวงใย ตรวจสภาพรถ

จักรยานยนต ฟรี! ป 3” เปดใหบริการเปล่ียน

ถายนํ้ามันเคร� อง ตรวจสภาพรถจักรยานยนต 

โดยชางชํานาญการจากฮอนดา และ ยามาฮา 

และตรวจควันดําเคร� องยนต สําหรับรถยนต

และรถจักรยานยนต โดยกรมควบคุมมลพิษ  

ใหกับประชาชนกอนเดินทางในชวงเทศกาล 

โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ระหวางวันที่ 7-8 

เมษายน เวลา 10.00 น. – 16.00 น. บริเวณ 

ลานอเวนิว โซน A ชั้น G  ศูนยการคา เอ็ม 

บี เค เซ็นเตอร

วิทูร ศิลาออน นายกสมาคมศิษยเกา 

มหา วิทยา ลัยบอส ตัน ในประ เทศ ไทย 

(BUAATH) และ ดร.อุษณีย มหากิจศิริ ลีโอณีโอ 

ประธานฝายประชาสัมพันธ ขอเชิญชวน

พ่ีนองสมาคมศิษยเกาฯ ทุกทานพรอมครอบครัว 

ตลอดจนพนักงานในสังกัด มารวมพลัง

แหงการให เพ� อชวยบรรเทาภาวะวิกฤต

โลหิตขาดแคลนในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาล

ทั่วประเทศ ในงาน Global Day of Service 

2022 “BU Thai Family & Friends – April 

Blood Drive” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 

เมษายนศกนี้ ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย เวลา 08.00 น. งานนี้

เลือด BU Thai ตางบอกเปนเสียงเดียวกันวา 

เตรียมฟตรางกาย และเตรียมความพรอม

เต็มที่เพ� อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสแกผูปวยที่

รอรับการรักษาทุกคนแน�นอน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปดรับสมัคร

นักศึกษาตางชาติที่ จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโท หรือกําลังอยูหวางการเรียนในภาค

สุดทาย เขารับการคัดเลือกรับทุนปริญญาเอก

พระจอมเกลาลาดกระบัง (KMITL Doctoral 

Scholarships) ประจําปการศึกษา 2565  

จํานวน 30 ทุน ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 

มีคาใชจายประจําเดือนให สมัครไดตั้งแต

วันนี้ - 8 เมษายน ผูสนใจสามารถตรวจ

สอบคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร

ไดที่ https://www.facebook.com/kmitloffi-

cial/posts/5060449757349602  สอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติมติดตอ 0-2329-8000 ตอ 3271, 

3272, 2245 อีเมล inter@kmitl.ac.th

เบเยอร ผูนําดานสีนวัตกรรมรักษ โลก 

รักคุณ รวมมือกับ 24 FIX ผูใหบริการซอมแซม

และกอสรางท่ีอยูอาศัย (Home Maintenance 

Service Solution) เสนอแคมเปญ “จับคูกูงานสี” 

ตอบโจทยคนรุนใหมที่ เนนความสะดวก 

รวดเร็ว และคุมคาในการซอมแซม-ปรับปรุง

ผนังทั้งภายใน-ภายนอกของบาน ที่พักอาศัย 

หรืออาคารตาง ๆ โดยชางผูเชี่ยวชาญปฏิบัติ

งานอยางเปนระบบครบวงจร ดวยผลิตภัณฑ

สีคุณภาพที่มาพรอมนวัตกรรมจาก เบเยอร

สําหรับแคมเปญ “จับคูกูงานสี” นับเปน

การผสานความแข็งแกรงของ 2 พันธมิตร

ผูเช่ียวชาญดานงานสี ท้ังผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ

และชางผูมีประสบการณอยางแทจริง โดย

เบเยอรรับหนาที่ในการสงมอบสีนวัตกรรม

คุณภาพสูงอยาง 

“สีเบเยอรคูล” ซึ่งเปนผลิตภัณฑสีหลัก

ที่ใช ในโครงการความรวมมือนี้ เน� องดวย

ความโดดเดนดานเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา

มา ให เ หมาะสมกั บสภาวะแวดล อมที่

เปลี่ยนแปลงบอยเชนบานเราโดยเฉพาะ 

อยาง เซรามิกคูลลิ่ง ชวยใหฟลมสีสะทอนรัง

สีความรอนจากแสงอาทิตย ทําใหบานเย็น

และประหยัดพลังงานมากกวา 30%* พรอม

เทคโนโลยี ไดมอนดบอนด เสริมพลังการยึด

เกาะของฟลมสี ใหยึดเกาะแน�น แข็งแกรง

ประดุจเพชร ปองกันการฝงตัวของฝุน และ

คราบสกปรกไดอยางดีเยี่ยม ฟลมสีทนทาน

ยาวนานสูงสุดกวา 15 ป พรอมเฉดสีที่มีให

เลือกกวา 1,200 เฉด 

สวน 24 FIX ที่มีความแกรงดานทีม

ชางผูเชี่ยวชาญในการซอมแซมและทาสี

ผนังอยางเปนระบบตั้งแตตนจนจบ รวมถึง

มาตรฐานการบริการลูกคา จึงเปนความรวม

มือของ 2 พันธมิตรที่สงเสริมกันเปนอยางดี 

เพ� อตอบโจทยใหกับกลุมลูกคาไดอยางยอดเย่ียม 

จากความเช� อมั่นระดับพันธมิตรสูความอุนใจ

ของลูกคาผูเลือกใชบริการ ท้ังน้ี 24 FIX คัดสรร

และมั่นใจเลือกใชผลิตภัณฑสีมีคุณภาพจาก 

เบเยอร เพ� อสงเสริมการทํางานของชางให

สามารถดําเนินงานไดสะดวก รวดเร็ว ตอกยํ้า

คุณภาพงานบริการข้ันเทพ ผสานความเช่ียวชาญ 

การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ครบทุกข้ันตอน 

การันตีมาตรฐานที่วางใจได ลูกคาผูเลือกใช

บริการจาก 24 FIX จึงอุนใจไดวาผลิตภัณฑ

และงานบริการที่ไดรับครั้งนี้ สามารถใชงาน

ไดอยางคุมคาในระยะยาว

นอกจาก เบเยอร และ 24 FIX จะ

ชวยเพิ่มความราบร� นใหกับบริการรีโนเวทสี

บานแลว ยังพรอมมอบความสุขรับหนารอน

ในกิจกรรม “สูศึกลดคาไฟ ทาชนทุกอุณหภูมิ

ฮอต” สําหรับผูที ่เลือกใชพรอมเปดบิลรับ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ฮัทชิสัน พอรท ประเทศไทย ลงนามสัญญาวาจาง เนาวรัตนพัฒนาการ 

สรางทาเทียบเรือชุด ดี เฟสสอง ทุมทุนกวา 3 พันลาน เนรมิตเปนทาเรือชั้นนําของประเทศ

      สตีเฟนท อารชเวิรท กรรมการผูจัดการ ฮัทชิสัน พอรท ประจําประเทศไทย และ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต พรอมดวย พลพัฒ กรรณสูต กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ ลงนามสัญญาวาจางงานกอสรางสวนท่ีเหลือของทาเทียบเรือชุดดี 

ของฮัทชิสัน พอรท ประเทศไทย ณ ทาเรือแหลมฉบัง ดวยเงินลงทุน 3.4 พันลานบาท ซึ่งจะ

เร่ิมดําเนินการกอสรางภายในเดือนเมษายน 2565 และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 3 ป  โดยเม� อ

โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชุดดี เสร็จสมบูรณจะสามารถใหบริการดานการขนสงสินคาทาง

เรือและรองรับตูสินคาผานทาไดมากถึง 3.5 ลาน TEU ตอป พรอมดวยระบบปฏิบัติการสุด

อัจฉริยะจากเทคโนโลยีขั้นสูงที่เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและชวยลดการปลอยกาซ

คารบอนในสิ่งแวดลอม สอดรับกับเปาหมายของบริษัทฯ เพ� อกาวสูการเปนทาเทียบเรือชั้นนํา

ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังเปนทาเทียบเรือตนแบบใหกับทาเรือ

อ� นๆ ในเครือกลุมบริษัทฮัทชิสัน พอรท ทั่วโลก

เบเยอร จับมือ 24 FIX ชวนรี โนเวทสีบานรับหนารอน จบศึกคาไฟแพงในแคมเปญ “จับคูกูงานสี”

บริการจากแคมเปญ “จับคูกูงานสี” ราคาเริ่ม

ตนเพียง 7,500 บาท (พื้นที่ 30 ตร.ม.) ได

รับสวนลดบริการทาสีเพ� อใหลูกคานําไปลด

คาไฟสูงสุด 500 บาททันที ตั้งแตวันนี้-30 

มิถุนายน  เพ� อชวยลูกคาประหยัดทั้งคาไฟ

และรายจายในชวงหนารอนนี้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โปรโมชั่น สามารถเยี่ยมชมไดทาง >> ht-

tps://bit.ly/3Nf2ZBv  ขอมูลเพิ่มเติม คลิก >> 

https://www.facebook.com/24fixco/ 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมบุคคลท่ีรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 

www.ufabet.com และ www.ยูฟาไทย.com กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาอิมมีเรียลเวิลด สําโรง

เลขท่ีบัญชี ๔๑๘-๐-๕๑๕๙๓-

๗ ช� อบัญชี นายนิติกร 

เช้ือสงา

- นายนิติกร 

เช้ือสงา

๑๙,๘๙๗.๑๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ ตาม

คําส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรม ท่ี ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาโลตัส ศรีนครินทรเลขท่ี

บัญชี ๐๖๒-๓-๒๓๔๐๔-๕ ช� อ

บัญชี นายนิติกร เช้ือสงา

- นายนิติกร 

เช้ือสงา

๖๓,๒๘๘.๒๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ ธ.ค.๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ ตาม

คําส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรม ท่ี ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

คลองหลวง เลขท่ีบัญชี 

๐๕๙-๑-๖๔๙๐๙-๔ ช� อบัญชี 

นายภูวดล คุมจินดา

- นายภูวดล 

คุมจินดา

๘๕,๓๕๕.๖๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๓ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เทสโก โลตัส 

ศรีนครินทร เลขท่ีบัญชี 

๔๐๙-๐-๔๕๒๒๕-๓ ช� อบัญชี 

นายอาณัติ ประเสริฐพงษ

- นายอาณัติ 

ประเสริฐพงษ

 ๔,๐๔๙.๐๙ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๕ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ศรีนครินทร เลขท่ีบัญชี 

๔๓๐-๐-๕๒๔๕๗-๐ ช� อบัญชี 

นายภาณุพันธ ย้ิมเจริญ

- นายภาณุพันธ 

ย้ิมเจริญ

 ๖๙๘.๕๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๖ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส มหาชัย 

๒(ถนนพระรามที่ ๒) เลข

ที่บัญชี ๐๓๘-๓-๖๓๔๙๗-๐ 

ช� อบัญชี นายพิพัฒนพงศ 

แกวโสภา

- นายพิพัฒนพงศ 

แกวโสภา

๓,๒๑๗.๗๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๗ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๗๖,๕๐๖.๓๖ บาท (หน่ึงแสนเจ็ด

หม� นหกพันหารอยหกบาทสามสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายกลุมบุคคลที่รวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� อ

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.ufabet.com และ www.ยูฟาไทย.com กับพวก 

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหนาที่

ผูอํานวยการกองคดี 4 หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วาที่ ร.ต.

(ณัฏฐวัฒน เจริญคชวัตร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประสิทธ์ิ หรือชาญชัย ชีวินนิติปญญา หรือเวยเซ๊ียะกัง 

หรือไทเซิง แซเหวย  กับพวก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(มูลคา)

หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลข

ท่ี ๘๔๑ หนาสํารวจ ๗๘๑ 

ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย เน้ือท่ี ๑ 

งาน ๘๙ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสรางเลขท่ี ๑๐๔

- นายชินวงศ 

กระฎมพร

๑,๕๕๙,๒๕๐ 

บาท (ณ รอบ

ปบัญชี ๒๕๕๙-

๒๕๖๒)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต 

เลขท่ีบัญชี ๑๘๓-๒-๑๑๘๘๘-๓ 

ช� อบัญชี นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

- นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

๒๘๖,๒๕๑.๓๙ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ท่ี ๔ ตาม

คําส่ังท่ี ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินกูเบิกเงินเกิน

บัญชีธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ลาดพราว ๒๕ เลขท่ีบัญชี 

๐๔๕-๑-๐๕๙๗๑๑-๘ ช� อบัญชี 

นางวิมลศรี ไชยวรศิลป

- นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

๒,๐๘๐,๓๕๙.๒๓ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๓ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากกระแส

รายวันธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

เลขท่ีบัญชี ๑๗๖-๑-๐๒๔๘๑-

๓ ช� อบัญชี นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

- นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

๘,๙๘๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๖ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต 

เลขท่ีบัญชี ๑๘๓-๒-๑๒๐๐๐-๔ 

ช� อบัญชี นางหทัยวรรณ 

วรวัฒนวิชัย

- นางหทัยวรรณ 

วรวัฒนวิชัย

๒๘๘,๑๖๖.๙๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๕ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔,๒๑๙,๐๐๗.๕๖ บาท 

(ส่ีลานสองแสนหน่ึงหม� นเกาพันเจ็ดบาทหาสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปญญา 

หรือเวยเซี๊ยะกัง หรือเหวยเซียะกัง หรือไทเซิง แซเหวย กับพวก 

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

เกรท วอลล มอเตอร สงมอบความ

ประทับใจใหกับผูบริโภคอยางตอเน� อง จัดแคมเปญ

แรกสุดเอ็กซคลูซีฟของ ORA ACADEMY 

พาผูบริโภครวมทําความรูจักและเรียนรูกับ

เทคโนโลยียานยนต ไฟฟาและรวมสัมผัสการ

ขับขี่อัจฉริยะและไลฟสไตลแหงอนาคตไปกับ 

ORA Good Cat เจาเหมียวไฟฟาขวัญใจคนไทย 

ผานกิจกรรม ORA ACADEMY “Let’s get 

SUPER READY Talk & Trip”  

นายณรงค สีตลายน กรรมการผูจัดการ 

เกรท วอลล มอเตอร (ประเทศไทย) เปดเผยวา 

ในปท่ี 2 ของการดําเนินธุรกิจอยางเปนทางการ

ในประเทศไทย เกรท วอลล มอเตอร จะยัง

คงสานตอภารกิจในการ

กาวขึ้นเปนผูนําดานยาน

ยนต ไฟฟ าของไทยที่ ให

ความสําคัญกับลูกคาเปน

ศูนยกลาง (User-Centric) 

ผานการรับฟงเสียงผูบริโภค

และยกระดับประสบการณ

ลูกคาในหลากหลายรูปแบบ

มากข้ึนท้ังในชองทางออนไลน

และออฟไลน ควบคูไปกับ

การนําเสนอผลิตภัณฑยาน

ยนต ไฟฟาคุณภาพใหกับตลาดอยางตอเน� อง 

เราจึงรูสึกยินดีอยางย่ิงท่ีกิจกรรม ORA ACADEMY 

“Let’s get SUPER READY Talk & Trip” 

สามารถชวยสรางความรูความเขาใจที่ถูก

ตองเกี่ยวกับยานยนตพลังงานไฟฟาพรอม

ทั้งมอบความสุขและความสนุกสนานจาก

ประสบการณการขับขี่ เหนือระดับใหกับผู

บริโภคที่ใหความสนใจมารวมสัมผัสไลฟสไตล

การใชชีวิตอัจฉริยะ รวมถึงทดสอบสมรรถนะ

ของ ORA Good Cat เจาเหมียวไฟฟา 100% 

ซึ่งไดสรางความต� นเตนใหกับวงการยานยนต

ไฟฟามาโดยตลอดนับตั้งแตการเปดตัวใน

ประเทศไทยเม� อปที่ผานมา ถือเปนอีกหนึ่ง

บทพิสูจนที่ตอกย้ําความสําเร็จอีกขั้นของ 

เกรท วอลล มอเตอร ในการสรางเสริมความ

แข็งแกรงใหกับระบบนิเวศของยานยนตไฟฟา

ในประเทศไทยเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมแห่ง

ยานยนตพลังงานไฟฟาที่สะอาดและปลอดภัย

อยางยั่งยืน เกรท วอลล มอเตอร และ ORA 

Good Cat จะไมหยุดเดินหนาสรางความสุข 

ความสนุกสนาน และประสบการณรูปแบบ

ใหมเพ� อมอบความประทับใจใหกับลูกคาและ

ผูบริโภคอยางตอเน� องผานหลากหลายชองทาง 

ไมวาจะเปนที่ GWM Experience Center, 

GWM Store และ GWM Partner Store รวม

ไปถึงชองทางออนไลนและโซเชียลมีเดีย ทั้ง 

เกรท วอลล มอเตอร จัดกิจกรรม ORA ACADEMY ‘Let’s get SUPER READY Talk & Trip”

Facebook TikTok และแพลตฟอรมโซเชียล

มีเดียอ� นๆ รวมถึงใน GWM แอปพลิเคชันของเรา 

เพื่อเชื่อมต่อประสบการณ์ลูกค้าและการ

สื่อสารระหว่างแบรนด์ของเรากับผู้ ใช้ในรูป

แบบ Online-to-Offline (O2O) แทนคําขอบคุณ

สําหรับการสนับสนุนและความไววางใจที่มีให

กับ เกรท วอลล มอเตอร ตลอดมา

สําหรับกิจกรรมตอที่หนึ่ง “Let’s get 

SUPER READY TALK” โดย ORA ACADEMY 

ซึ่งจัดขึ้นเม� อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 เปด

โอกาสใหผูบริโภคที่ผานการคัดเลือกหลังจาก

รวมสนุกลุนรับสิทธิ์ผาน GWM Application 

ไดมารวมพูดคุย สอบถาม และแบงปนประสบการณ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสุดล้ําของรถยนต ไฟฟา 

ORA Good Cat ท่ีสามารถตอบโจทยไลฟสไตล

แหงอนาคตไดอยางสมบูรณแบบ เสมือนเปน 

Mobility Gadget โดยมีทีมผูบริหารและทีม

วิศวกรยานยนตจาก เกรท วอลล มอเตอร 

ใหการตอนรับและใหขอมูลอยางใกลชิด พรอม

ดวยกิจกรรมเวิรกช็อปเทคนิคถายภาพกับชาง

ภาพมือฉมังซึ่งเคยรวมงานกับศิลปนและคนดัง

มาแลวมากมายอยางคุณ FAAD 21day ที่มา

เผยเคล็ดลับและเทคนิคการถายภาพแนวไลฟ

สไตลแบบไมมีก๊ัก ณ GWM Experience Center 

ไอคอนสยาม 

เกรท วอลล มอเตอร เดินเคร� องความ

รอนแรงอยางตอเน� องในวันที่ 27 กุมภาพันธ 

2565 กับกิจกรรมตอที่สอง ‘SUPER READY 

TRIP’ พาผูบริโภครวมสนุกสนานไปกับการทดสอบ

สมรรถนะและสัมผัสเทคโนโลยีล้ําสมัยของ 

ORA Good Cat โดยออกเดินทางจาก GWM 

แลนด โรเวอร ดีเฟนเดอร ปล๊ักอินไฮบริด 

ใหม มอบขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

ท่ีหลากหลาย โดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงเพ� อกําหนด

การผจญภัยคร้ังใหมในศตวรรษท่ี 22 ในขณะที่

คงไวซึ่งจิตวิญญาณที่พรอมฟนฝาทุกอุปสรรค

อันเปนจุดเดนของแลนด โรเวอรมานานกวา 

70 ป สําหรับรุนระบบไฟฟาปลั๊กอินไฮบริด 

(PHEV) หรือ P400e นั้น คือสิ่งสําคัญในความ

น�าสนใจที่เพิ่มขึ้นของดีเฟนเดอร ขับเคล� อน

ดวยเคร� องยนตเบนซินสี่สูบ 2.0 ลิตรที่ใหกําลัง

แรงถึง 300 แรงมาพรอมมอเตอรไฟฟา 105 

กิโลวัตตที่ขับเคล� อนดวยแบตเตอรี่ 19.2 กิโล

วัตตชั่วโมง ทําใหรถยนตรุน P400e มีขุมพลัง

รวมถึง 404 แรงมาจากระบบสงกําลัง 

PHEV ขั้นสูง ทําใหมีสมรรถนะและการ

ตอบสนองท่ีดีเย่ียมดวยพลังงานไฟฟา 

นอกเหนือจากการประหยัดเชื้อเพลิง

และลดการปล อยมลพิ ษแล วนั้ น 

ดีเฟนเดอร P400e ยังใหความเร็ว 0-100 

กิโลเมตรตอช่ัวโมงใน 5.6 วินาที อีกท้ังบน

เสนทางขรุขระสามารถใชแรงบิดทันที

จากมอเตอร ไฟฟาชวยเพิ่มขีดความ

สามารถของดีเฟนเดอรขึ้นไปอีกขั้น

ดีเฟนเดอรระบบไฟฟาปลั๊กอิน

ไฮบริด P400e รุนใหมนี้คือสิ่งสําคัญ

แลนด โรเวอร ดีเฟนเดอร ปลั๊กอินไฮบริด ใหม ราคา 6,999,000 บาท

ในการปรับปรุงดีเฟนเดอรรุ นลาสุด ซึ่งมอบ

การผสมผสานระหวางสมรรถนะและความ

ประหยัด ในขณะที่ยังคงเปนแลนด โรเวอร

ที่ทนทานที่สุด ดวยความสามารถที่ ไมมีใคร

เทียบไดและรูปทรงออฟโรดสําหรับรถยนต

ระบบไฮบริดไฟฟา 4x4 เต็มกําลัง ทําให P400e 

สามารถขับเคล� อนในโหมด EV ต่ําไดอยางเต็มที ่

นําพามิติใหมมาสูการผจญภัยในโลกกวาง

มาตรฐานของดีเฟนเดอร P400e ทุกรุนคือ

ลออัลลอยขนาด 20 นิ้ว ระบบชวงลางถุงลม

แบบอิเล็กทรอนิกส และพอรตชารจทางดาน

ซายของตัวรถ ทั้งหมดมาพรอมกับสายชารจ 

Mode 2 ซึ่งเปนอุปกรณมาตรฐาน สายชารจ 

Partner Store แอทยูพารค บางนา มุงหนาสู

จังหวัดชลบุรี แวะเช็คอินพักผอนตามแหลง

แฮงกเอาทยอดนิยม ไมวาจะเปนรานอาหาร

สุดชิคของชาวโซเชียลอยาง Sea Salt บางพระ 

คาเฟสีขาวสวยบนชายหาดสวนตัวอยาง Secret 

Beach Café & Bistro พรอมรวมภารกิจสนุกๆ 

สุดทาทายมากมาย อาทิ Challenge the Future 

ทดลองฟเจอรจอดรถอัตโนมัติ การใชระบบสั่ง

งานดวยเสียง หรือ ภารกิจถายรูปกับ AR เจา

แมวเหมียว Good Cat สุดล้ํา ทั้งยังไดเยี่ยม

ชม GWM Partner Store ซีเอซี ชลบุรีและ

ชารจไฟฟาใหกับรถที่สถานีอัดประจุไฟฟาใน

เขตเมืองชลบุรี ยิ่งไปกวานั้น ผูรวมกิจกรรม 2 

คู ที่ชนะภารกิจตามที่กําหนดยังไดรับรางวัลสุด

เอ็กซคลูซีฟเปนบัตรกํานัลที่พักโรงแรมหาดาว

สุดชิค วิรันดา รีสอรต พัทยา - เอ็มแกลเลอรี่ 

1 คืน มูลคา 5,000 บาท

ORA Good Cat เปนรถยนตพลังงาน

ไฟฟา 100% มาพรอมกับรูปลักษณภายนอก

อันล้ําสมัยแตแฝงไปดวยความคลาสสิกเหนือ

กาลเวลาภายใตคอนเซ็ปต Retro Futuristic 

สวนภายในไดรับการออกแบบอยางประณีตภาย

ใตแนวคิด “Intelligent Cockpit with Exquisite 

Craftsmanship” อัดแน�นดวยเทคโนโลยีครบครัน 

ทั้งหนาจอ Integrated Double Screen รวม

ไปถึงระบบกรองอากาศ CN95 ซึ่งสามารถลด

ปริมาณฝุน PM 2.5 และลดกลิ่นไมพึงประสงค 

ขับเคล� อนดวยมอเตอรไฟฟาแบบ Permanent 

Magnet Synchronous Motor ใหกําลังสูงสุด 

143 แรงมา แรงบิดสูงสุด 210 นิวตันเมตร 

อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวก

และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ (Driver 

Assistance and Safety Systems) อยางครบครัน 

อาทิ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ

แปรผัน (Adaptive Cruise Control) ระบบเบรก

ฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยก (Auto 

Emergency Braking + Intersection) กลอง

แสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา เปนตน

   

การตรวจสอบสภาพยางรถยนต การสึกหรอ 

รอยแตก หรือเศษไมบนดอกยางหรือแกมยาง 

กอนการเดินทางทุกคร้ังเปนเร� องท่ีควรใหความ

สําคัญ แตการเกิดอุบัติเหตุบางครั้งอาจทําให

ยางร่ัวหรือยางแตก มีโอกาสเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

แมคุณเปนระมัดระวังเปนอยางมาก ปจจุบัน

รถยนตรุนใหม ๆ ไมนิยมใหยางอะไหลและชุด

อุปกรณแมแรงเพ� อทําการเปล่ียนยางมาพรอมกับรถ 

เน่ืองจากข้ันตอนเปล่ียนยางยุ่งยากและใช้เวลา 

ปจจุบันรถยนตสวนใหญจึงมีชุดปะยางฉุกเฉิน 

เพ� อชวยใหเจาของรถสามารถแกไขสถานการณ

ไดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถใชรถเดินทางหรือ

เคล� อนยายไปยังศูนยบริการตอไป

นิสสัน อัลเมรา ขอแนะนําประโยชน

ของชุดปะยางฉุกเฉิน แกปญหาไดรวดเร็ว 

ใชเวลานอย สามารถซอมยางไดอยางรวดเร็ว 

ไมตองเสียเวลาในการถอดยางเดิม และเปลี่ยน

ใสยางอะไหล แกไขปญหาไดไวเม� อเผชิญ

สถานการณเรงรีบ  สะอาด ไมเลอะเทอะ ยาง

รถยนตมีทั้งคราบเขมาเบรก คราบฝุนโคลน

มากมายบนถนน แน�นอนวาเราไมสามารถ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสยางได ในการถอดเปลี่ยน

ยางอะไหล จึงเปนเร� องยากที่จะไมใหมือรวม

ถึงรางกายของเราไมเลอะคราบเขมาตาง ๆ ที่

ติดอยูกับยาง  สะดวกใชงานงาย อุปกรณนอย 

อุุปกรณหลักของชุดปะยางฉุกเฉินมีเพียง 2 ชิ้น 

ประกอบดวย (1) ปมลมไฟฟา กับ (2) น้ํายา

ปะยาง เพียงประกอบกระปุกน้ํายาเขากับปม

ลมไฟฟา นําไปตอกับจุบลมของยางที่รั ่วซึม 

จากนั้นต่อสายไฟของเครื่องปั๊มลมไฟฟ้าเข้า

กับชองจุดบุหรี่ในรถแลวก็เปดสวิทช เคร� องจะ

ทํางานโดยอัตโนมัติ เคร� องจะพนน้ํายาปะยาง

ไปเคลือบดานในของยาง น้ํายาจะมีความหนืด

และแข็งตัวเพ� ออุดรูรั่วบริเวณหนายางดานใน 

และเคลือบผิวยางดานในไวทั้งหมด

สิ่งที่ตองคํานึง คือ เม� อใชชุดปะยาง

ฉุกเฉินไมควรขับขี่ดวยความเร็วที่เกิน 80 กม./

ชม. รวมถึงไมควรขับตอเกินระยะทาง 80 กม. 

หลังจากซอมโดยใชชุดปะยาง ผูใชงานควรรีบ

เขาศูนยบริการนิสสันหรือศูนยบริการรถยนต

ที่ใกลที่สุดเพ� อตรวจสอบยางใหมอีกครั้งทันที 

ท้ังน้ีเพ� อความปลอดภัยในจากการขับข่ีภายหลัง 

เพ� อความสะดวกของลูกคา นิสสัน อัลเมรา 

เ ลื อ ก ใช ชุ ดปะยา งฉุ ก เ ฉิ น เ ป นอุ ป ก รณ

มาตรฐานสําหรับเหตุฉุกเฉินเชน ตะปูตํายาง

จนทําใหเกิดการรั่วซึมของ

ลมยาง โดยเนนไปที่งาน

ซอมแซมสวนของหนายาง

ที่ สัมผัสกับผิ วถนนเปน

หลัก เพ� อใหรถสามารถแลน

ตอไปยังศูนยบริการนิสสัน

หรือศูนยบริการรถยนต

ที่ ใ ก ล ที่ สุ ด ที่ มี อุ ป ก รณ

ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ช า ง ผู

ช ํานาญการ ที ่จะจัดการ

ปะซอมยางรถยนตใหกลับ

มาใชงานได เหมือนเดิม

อีกครั้ง

นอกจากนี้ นิสสัน

มอบการดูแลครอบคลุม

ตลอดอายุการใชงาน ดวย

บริการชวยเหลือฉุกเฉิน 

24 ช่ัวโมง บริการชวยเหลือ

รถเสียฉุกเฉินฟรีจากนิสสัน 

พรอมมอบสิทธิประโยชน

แกลูกคาที่ ใชงานรถยนต

ประโยชนของชุดปะยางฉุกเฉิน

Mode 2 จะใชเวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงในการ

ชารจใหถึง 100 เปอรเซ็นต จึงเหมาะอยางยิ่ง

สําหรับการชารจที่บานแบบขามคืน และดวย

การใชตัวชารจแบบชารจไวขนาด 50 กิโลวัตต

ทําใหรุน P400e ชารจไดถึง 80 เปอรเซ็นต

ภายใน 30 นาที

ดีเฟนเดอร P400e แบบ 5 ที่นั่ง พรอม

ระบบควบคุมอุณหภูมิ 3 โซนแบบมาตรฐาน 

กระจกนิรภัย และกระจกลดทอนแสงอาทิตย 

เฉพาะรุน PHEV เทานั้นที่มีการเบรคแบบ

จายพลังงานคืน ซึ่งถือเปนองคประกอบทาง

เทคโนโลยีที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายใน

การประหยัดเชื้อเพลิงที่น�าประทับใจ การฟนฟู

พลังงานที่สูญเสียไปจากการชะลอตัวและ

การเบรค และสงพลังงานเหลานั้นกลับเขาไป

ในกอนแบตเตอรี่ ระบบสงกําลังของ PHEV ยัง

นําเสนอความสามารถในการขับขี่บนเสนทาง

ที่ขรุขระอยางเหนือชั้น การสงแรงบิดเชิงเสน

ดวยมอเตอรไฟฟาและเคร� องยนตเบนซินอยาง

นุมนวลแตทรงพลัง เปนไปอยางราบร� นควบคู

กับระบบขั้นสูงที่ทําใหดีเฟนเดอรเปนแลนด โร

เวอรที่แข็งแกรงและทนทานที่สุด ดีเฟนเดอร

ไดนําเสนอระดับความสามารถในการขับขี่บน

เสนทางที่ขรุขระในโหมดพลังงานไฟฟาแบบ

เต็มกําลัง ควบคูไปกับการนําเสนอรูปทรงออฟ

โรดที่เหนือกวาสําหรับรถยนตระบบไฟฟาปลั๊ก

อินไฮบริด เพ� อใหมั่นใจวาความสามารถอัน

มหาศาลของดีเฟนเดอรจะถูกใชงานรวมกันกับ

เคร� องยนตและระบบสงกําลังทั้งหมด ลักษณะ

เหลานี้ยังคงเปนสิ่งสําคัญ

ตอความสามารถในการ

ลากจูงของดีเฟนเดอร โดย

ในรุน P400e สามารถ

ลากจูงไดมากถึง 3,000 

กิโลกรัม และสามารถรับ

น้ํ าหนักบนหลังคาไดถึง 

168 กิโลกรัมระหวางขับขี่ 

หรือ 300 กิโลกรัมเม� อ

อยูกับที่

  

อายุเกิน 3 ปที่ไมอยูในระยะประกัน ใหไดรับ

ความชวยเหลือรถเสียฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ไดอยางตอเน� อง เพียงนํารถยนตนิสสันเขารับ

การตรวจเช็คและบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่

ศูนยบริการนิสสันทุกแหงทั่วประเทศ เปน

ประจํา ทุก 6 เดือน สวนลูกคารถใหมนิสสัน

ทุกคันไดรับสิทธิ์การบริการฯ นี้ ฟรี เปนเวลา 

3 ป หรือ 100,000 กม. (แลวแตระยะใด

ถึงกอน) เพ� อใหคุณมั่นใจไดวา แมจะเกิดเหตุ

ขัดของในระหวางการเดินทางและตองการ

ความชวยเหลือ นิสสันพรอมชวยเหลือลูกคา

ในทุกสถานการณ

NEW MG ZS EV รถพลังงาน

ไฟฟา 100% ในรูปแบบ SUV ที่มา

พรอมคอนเซ็ปต “TRULY EASY” 

ยนตรกรรมที่จะทําใหชีวิตของคุณ 

“งาย” ขึ้นอยางแทจริง ดวยดีไซน

โดดเดนสะดุดตา ภายนอกเรียบหรู

ลํ้าสมัยภายใตแนวคิด BRIT DYNAMIC 

ลงตัวสมบูรณแบบในทุกดาน ท้ัง

สมรรถนะ การควบคุม การออกแบบ 

และความปลอดภัย ตอบโจทยไลฟ

สไตลทันสมัย ขับข่ีงาย ม่ันใจในทุกเสนทาง

EASY & STYLISH - EXTERIOR 

DESIGN: ดีไซนภายนอกล้ําสมัย 

NEW MG ZS EV มาพรอมกับรูปลักษณภายนอก

ท่ีโดดเดนตามแบบฉบับรถ SUV ของ MG เรียบงาย

แตแฝงดวยความสปอรต ผสานเขากับเสนสายที่

ทันสมัย ลงตัวในทุกรายละเอียด พรอมกระจังหนา

และกันชนหนาดีไซน ใหมสะทอนภาพลักษณ

รถยนตพลังงานไฟฟา 100% มากย่ิงข้ึน มิติตัวถัง 

4,323 x 1,809 x 1,649 มิลลิเมตร (ยาว x 

กวาง x สูง) ระยะชวงลอ 2,585 มิลลิเมตร 

กระจังหนา และกันชนหนาแบบ GRILLE-LESS 

DESIGN ไฟหนาแบบ LED พรอมไฟสองสวาง

สําหรับการขับข่ีตอนกลางวัน (Daytime Running 

Lights) ไฟทายแบบ และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ 

LED สปอยเลอรหลังพรอมราวหลังคา ลอ

อัลลอยด ดีไซนใหม ขนาด 17 นิ้ว พรอมฝา

ครอบลอแบบ Aero Wheel Cover

EASY & CONVENIENT - INTERIOR 

DESIGN: ดีไซนภายใน เพ� อการใชงานท่ี “งาย” 

และ สบาย ยิ่งขึ้น NEW MG ZS EV ไดรับ

การออกแบบใหมีพ้ืนท่ีภายในกวางขวาง มาพรอม

ดีไซนเรียบหรู แฝงความสปอรตพรีเมี่ยมดวย

คอนโซลหนาลายคารบอนไฟเบอร และเบาะ

หนังดําเดินดายแดง พรอมวัสดุบุนุมแบบ 

Soft Touch และฟงกชันการใชงานที่ครบครัน 

ระบบชารจโทรศัพทแบบไรสาย พวงมาลัย

มัลติฟงกชั่น ควบคุมเคร� องเสียงพรอมปุมรับ-

วางสายโทรศัพท หนาจอแสดงผลอัจฉริยะ

แบบดิจิตอล ขนาด 7 นิ้ว หนาจอสีระบบสัมผัส

ดีไซนใหม ขนาด 10 นิ้ว หลังคาซันรูฟแบบพา

โนรามา (Panoramic Sunroof) เบาะน่ังคนขับ

ปรับไฟฟา 6 ทิศทาง เบาะผู โดยสารดานหนา

ปรับ 4 ทิศทาง พ้ืนท่ีเก็บสัมภาระปรับได 2 ระดับ 

ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพรอม ชองแอร

สําหรับผู โดยสารตอนหลัง กระจกมองหลัง

ตัดแสง ระบบกรองอากาศ PM 2.5 ลําโพง 6 

ตําแหน�ง ระบบเช� อมตอมัลติมิเดีย Apple CarPlay 

และสมารทโฟนระบบ Android 

EASY DRIVE: สมรรถนะเพ� อการขับขี่ที่

งาย มั่นใจและ ปลอดภัยยิ่งขึ้น NEW MG ZS 

EV เปนรถยนตพลังงานไฟฟา 100% ท่ีใชระบบ

ขับเคล� อนดวยมอเตอร ไฟฟา ใหกําลังสูงสุด 

177 แรงมา แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร มี

อัตราเรง 0-100 กม./ชม. อยูที ่ 8.6 วินาที 

เปดตัว NEW MG ZS EV ใหม

และดวยแบตเตอรี่ขนาดใหญ ที่มีความจุ 50.3 

kWh ทําใหสามารถขับขี่ ไดระยะทางสูงสุดถึง 

403 กิโลเมตร* ตอการชารจเต็ม 1 ครั้ง ตาม

มาตรฐาน NEDC พรอมมีระบบ Liquid Cooling 

System ชวยระบายความรอนใหท้ังมอเตอรไฟฟา 

และแบตเตอรี่ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

มอเตอร ไฟฟาแบบ Permanent Magnet 

Synchronous Motor แบตเตอรี่ Lithium-Ion 

ขนาด 50.3 kWh แบตเตอรี่มาตรฐานความ

ปลอดภัย IP67 ในการปองกันน้ําและฝุน ระบบ 

KERS (Kinetic Energy Recovery System) 3 

ระดับ โหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ ไดแก โหมด 

Eco โหมด Normal และโหมด Sport ระบบ

พวงมาลัย Rack and Pinion ควบคุมดวย

ไฟฟา (EPS) ดิสกเบรก 4 ลอ พรอมระบบชวง

ลางหนา MacPherson Strut พรอมเหล็กกัน

โคลง และระบบชวงลางหลัง Torsion Beam 

*ทดสอบตามมาตรฐานความประหยัดพลังงาน 

NEW EUROPEAN DRIVING CYCLE (NEDC)

NEW MG ZS EV มาพรอมระบบ

โครงสรางตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) 

ปรับแตงระบบชวงลางแบบ EURO TUNING 

SUSPENSION และมีการติดตั้งระบบความ

ปลอดภัยรอบคัน ดวยระบบความปลอดภัย

มาตรฐาน Advanced Synchronized Protection 

System 20 ระบบ  นอกจากนี้ยังเสริมอุปกรณ

ความปลอดภัย อาทิ จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ 

ISOFIX ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Speed 

Sensing Door Lock) เข็มขัดนิรภัยคูหนาแบบ

ดึงรั้งกลับ ถุงลมนิรภัยคูหนา ดานขาง และ

มานถุงลมนิรภัย กลองมองภาพรอบทิศทาง

แบบ 3 มิติ (3D Around View Monitor) พรอม

สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง ระบบกุญแจ

นิรภัยแบบ Immobilizer ระบบตรวจสอบความ

ผิดปกติของลมยาง และระบบไฟสองนําทาง

หลังจากดับเคร� อง 

EASY CHARGE: งาย สะดวกสบาย 

ทุกการชารจ ดวยสถานีชารจที่ครอบคลุม 

NEW MG ZS EV ทําใหการใชงานรถยนต

ไฟฟาเปนเร� องงายและสะดวกสบาย ดวยระบบ

การชารจ 2 รูปแบบ รองรับทั้งแบบ Quick 

Charge และ Normal Charge พรอมสถานี

อัดประจุไฟฟาของเอ็มจี MG Super 

Charge ที่ติดตั้งแลวกวา 120 แหง

ทั่วประเทศ ชารจแบบเร็ว Quick 

Charge ชารจไฟฟาจาก 30% - 80% 

ใชเวลาประมาณ 30 นาที* ชารจ

แบบธรรมดา Normal Charge ผาน 

MG HOME CHARGER 0% – 100% 

ใชเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง 15 นาที 

ลาสุด กับระบบจายกระแสไฟ V2L 

(Vehicle to Load) จายพลังงานจาก

รถสูอุปกรณไฟฟาอ� น *ระยะเวลาใน

การชารจ ขึ้นอยูกับระดับแบตเตอรี่

คงเหลือและกําลังของเคร� องอัดประจุไฟฟา

EASY CONNECT: ดวยเทคโนโลยีการ

เชื่อมต่ออัจฉริยะที่ทําให้การใช้งานง่ายและ

สะดวกสบายอยางแทจริง

NEW MG ZS EV มาพรอมระบบปฏิบัติ

การอัจฉริยะ i-SMART ที่พรอมทําใหทุกการ

เชื่อมต่อในรถมีความง่ายและสะดวกสบาย

มากยิ่งขึ้น ตอบรับทุกไลฟสไตล เช� อมใหผูใช

งานและรถเปนหนึ่งเดียวกัน

Smart Check ระบบตรวจสอบสถานะ

รถยนต และระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต 

ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส ระบบสั่งการ 

และระบบคนหารถ Find My Car ระบบตรวจ

สอบสถานะแบตเตอร่ี การชารจ และสถานีชารจ 

ระบบชวยคนหาศูนยบริการ นัดหมาย และ

บันทึกการดูแลรักษารถยนตตามระยะ 

Smart Command กุญแจดิจิตอล ระบบ

สั่งการผานเสียงภาษาไทย ระบบควบคุมการ

ทํางานของระบบปรับอากาศผานทางสมารท

โฟน ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan 

และตั้งคาการเดินทางแบบ Team Travel โทร

ออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน ระบบโทรอัตโนมัติ

กรณีฉุกเฉิน Emergency Call ระบบเลขาสวน

ตัว MG Call Centre ระบบสั่งการชารจ สถานี 

MG Super Charge ผานทางสมารทโฟน

Smart Connect ระบบนําทาง Navigation 

พรอมรายงานการจราจรแบบ Real Time ระบบ

ชวยคนหารานอาหาร และท่ีพักบนแผนท่ีนําทาง 

ระบบเลนเพลงออนไลนแบบสตรีมมิ่ง ระบบ

เรียกดูขอมูลขาวสาร เหตุการณปจจุบัน และ

อัพเดทขอมูลพยากรณอากาศ อัพเกรดระบบ

ตาง ๆ ผานออนไลน (FOTA)

NEW MG ZS EV มีใหเลือกท้ังหมด 2 รุน

ยอย ไดแก รุน D และรุน X พรอมสีตัวถังท้ังหมด 5 สี 

ไดแก ไดแก สีนํ้าเงิน สีเงิน สีแดง สีดํา และสีขาว 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เครื่องบินทัพฟ้าเกาหลีใต้ตกเสียชีวิต 4 คน

โซล • เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินกองทัพอากาศ

เกาหลีใต้ 2 ลำา เฉี่ยวชนกันกลางอากาศและตกเมื่อวันศุกร์ 

ส่งผลให้นักบินเสียชีวิต 4 ราย สำาหรับเครื่องบินที่ตกเป็น

เครื่องบินฝึกหัดรุ่น เคที-1 ตกใกล้เมืองซาชอน ห่างลงไปทาง

ใต้จากกรุงโซลราว 300 กม. “เครื่องบินฝึกหัดเคที-1 จำานวน 

2 ลำา ที่ฐานทัพอากาศซาชอน เฉี่ยวชนกันกลางอากาศขณะ

ฝึกซ้อมและตก” กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลง พร้อม

ยืนยันว่านักบิน 4 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ โดยทาง

กองทัพจะตรวจสอบความเสียหายและสาเหตุของอุบัติเหตุ

ครั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่

เอฟ-5 ของกองทัพอากาศเกาหลีใต้ตก นักบินเสียชีวิต 1 คน 

เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเกาหลีใต้สั่งระงับ

การบินของฝูงบินขับไล่ F-35 ทั้งหมด หลังมีหนึ่งลำาในนั้น

ต้องลงจอดฉุกเฉินเนื่องจากระบบทำางานผิดพลาด

เม็กซิโกสยองอีก 6 ศพคาดฝีมือแก๊งค้ายา

เม็กซิโกซิตี • เอเอฟพีรายงานว่า พบผู้เสียชีวิต 6 คนเมื่อ

วันพฤหัสบดีภายในรถยนต์คันหนึ่งทางตอนใต้ของเม็กซิโก 

โดยทั้งหมดถูกยัดไว้ในถุงพลาสติกหลายถุงในรถยนต์คันหนึ่ง

ในเมืองชิลาปา รัฐเกร์เรโร แต่รายงานที่บอกว่าศีรษะของ

แต่ละคนถูกตัดและวางไว้บนหลังคารถนั้นยังไม่มีการยืนยัน 

เม็กซิโกพบศพทิ้งไว้ในที่สาธารณะหรือแขวนจากสะพานเพิ่ม

มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ จากความพยายามข่มขู่อริของ

บรรดาแก๊งค้ายาเสพติด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบมาก

ถึง 10 ราย ในรถเอสยูวีที่จอดเย้ยทิ้งไว้หน้าที่ทำาการผู้ว่าเมือง

ซากาเตกัส ทางเหนือของประเทศ และเมื่อเดือนมิถุนายน 

2564 พบศีรษะ 2 ศีรษะ และชิ้นส่วนมนุษย์ทิ้งไว้ที่หน่วย

เลือกตั้งในเมืองชายแดนติฮัวนาในวันเลือกตั้ง 

ราคาน้ำามันร่วงรับข่าวสหรัฐเปิดคลังสำารอง

นิวยอร์ก • ราคาน้ำามันร่วงลงทันทีเมื่อวันพฤหัสบดี หลัง

สหรัฐประกาศว่าจะปล่อยน้ำามันในจำานวนที่มากสุดเป็น

ประวัติการณ์จากคลังน้ำามันสำารองของประเทศ เพื่อต่อสู้กับ

ราคาที่พุ่งขึ้นนับจากรัสเซียบุกยูเครน ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน ของสหรัฐ บอกว่า การปล่อยน้ำามันจากคลังครั้งใหญ่ครั้ง

นี้น่าจะได้เห็นน้ำามันจากรัฐบาลสหรัฐเข้าสู่ตลาดทุกวัน วันละ

หนึ่งล้านบาร์เรลเป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งหากสหรัฐปล่อยน้ำามัน

ตามที่บอกจริง จะเป็นการปล่อยน้ำามันจากคลังสำารองที่มาก

ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2517 ราคาน้ำามันดิบเวสต์เทกซัส

ตอบรับข่าวดังกล่าวทันที มีการปรับลดลง 7% และเกือบลง

ไปอยู่ที่ราคาต่ำากว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่

ราคาน้ำามันดิบเบรนต์ปรับลดลงเกือบ 5% แต่นักวิเคราะห์

หลายคนไม่คาดหวังว่าการปล่อยอุปทานนี้จะช่วยให้ตลาด

น้ำามันมีเสถียรภาพ “การคว่ำาบาตรรัสเซียทำาให้ตลาดพลังงาน

ผันผวน และแม้ทางวอชิงตันจะมีความเคลื่อนไหวออกมาว่า

จะปล่อยน้ำามันที่สำารองไว้เข้าสู่ตลาด แต่มันก็แค่ชั่วคราวเท่า 

นั้น” แดนนี ฮูว์สัน จากเอเจ เบลล์ กล่าว.

คนจำานวนหนึ่งยังปักหลักอยู่ในกรุงเคียฟ เมืองหลวง

ของประเทศแม้จะกลายเป็นเป้าของการโจมตีอย่างหนัก

หน่วงตลอดกว่าหนึ่งเดือนของการบุกใหญ่ของรัสเซีย

ก็ตาม

หนึ่งในนั้นคือ Veronika Melkozerova  

บรรณาธิการบริหารของ New Voice of Ukraine ซึ่งเป็น

เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษ

เธอเขียนเล่าถึงบรรยากาศของกรุงเคียฟภายใต้ความ

เสี่ยงและความวุ่นวายของชีวิตชาวยูเครนอย่างเห็นภาพชัดเจน

เธอเล่าว่า ทุกเช้าจากหน้าต่างที่บ้านจะเห็นรถหลายร้อย

คันเรียงราย เพื่อไปยังสะพานในบริเวณใกล้เคียงที่ทอดออกจาก 

Kyiv เพื่อหนีความตายที่ขยับมาใกล้ตัวทุกที

เกือบ 2 ล้านคนได้หนีออกจากเมือง Kyiv อันเป็นที่รัก

ของเธอแล้ว

เธอเป็นหนึ่งในคนประมาณอีก 2 ล้านคนที่ยังอยู่ในเมือง

หลวงที่กลายเป็นสมรภูมิรบอันน่าสยดสยอง

ชาวเคียฟกว่า 200 คนได้เสียชีวิตไปแล้ว

และกว่า 900 คนได้รับบาดเจ็บระหว่างการโจมตีของ

รัสเซียในเมืองที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเมื่อใด

รัสเซียได้ทำาลายอาคารมากกว่า 70 แห่งในเคียฟ

เกือบทุกช่ัวโมง ผู้คนจะได้ยินเสียงถล่มของปืนใหญ่ฝ่ังยูเครน

ท่ีโจมตีตำาแหน่งของรัสเซียทางตะวันตกเฉียงเหนือของเคียฟ 

หรือไม่ก็เป็นเสียงของระบบป้องกันภัยทางอากาศของ

ยูเครนยิงสวนขีปนาวุธของรัสเซียบนท้องฟ้า 

ชาวบ้านเริ่มจะแยกออกว่าเสียงดังตูมตามๆ นั้นมาจาก

แหล่งใดและมีจุดประสงค์อันใด

แน่นอนว่า แม้จะเคยชินกับเสียงถล่มต่อเนื่อง แต่ก็หวัง

ว่ามันจะไม่ใช่ขีปนาวุธที่จะหล่นลงมาบนที่พักของตน

หรือแฟลตของสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และ

เพื่อนๆ ชาวเคียฟตื่นตกใจทุกคืน เพราะเสียงไซเรนหรือเสียง

ระเบิดตอนตี 4 

“พอถูกปลุกด้วยเสียงระเบิดกลางดึก ฉันก็จะหยิบโทรศัพท์

ขึ้นมาตรวจสอบว่ามีระเบิดไปลงเป้าหมายที่ไหนบ้างในคืนนั้น...”

ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน รัสเซียใช้ขีปนาวุธทำาลายห้างสรรพ

สินค้า เคียฟและอาคารใกล้เคียง 

มีคนตายไม่น้อยกว่า 8 ราย

มีคนถามเธอว่าทำาไมยังไม่ออกจากเคียฟ ทั้งๆ ที่มันมีความ

เสี่ยงหนักขึ้นทุกวัน...และเธอมีทุกอย่างในชีวิตที่จะต้องปกปักรักษา

เอาไว้

“ในวันแรกของสงคราม เพื่อนของฉันและนายจ้างบางคน

จากต่างประเทศขอให้ฉันออกจาก Kyiv แต่ฉันตัดสินใจที่จะอยู่ ด้วย

เหตุผลมากมายที่ฉันไม่สามารถระบุสาเหตุหลักได้...”

เหตุผลแรกคือเธอบอกว่าคนเราไม่เคยทิ้งคนที่ตนรัก

“และ Kyiv คือความรักของฉัน” วิโรนิกาเขียนเล่า

เพราะเคียฟเป็นที่เธอเกิดมาดูโลกครั้งแรกเมื่อ 31 ปีที่แล้ว 

ปี 1991 เป็นปีที่ยูเครนได้รับเอกราชจากสหภาพโซเวียตกลับ

คืนมา 

เป็นเมืองที่เธอพบสามีในอนาคตของเธอ

และเป็นเมืองที่เธอได้สร้างอาชีพด้านสื่อ

“ฉันทิ้งความทรงจำาไว้บนถนนเกือบทุกสายของ Kyiv” เธอ

เขียนในรายงานตีพิมพ์ใน The Atlantic

นอกจากนั้นเคียฟยังเป็นเมืองที่มีการปฏิวัติสามครั้งเพื่อต่อ

ต้านระบอบโปรโซเวียตหรือรัสเซีย 

เป็นเมืองที่ชาวยูเครนโค่นล้มคนที่เธอเรียกว่า “ผู้นำาหุ่นเชิดที่

สนับสนุนรัสเซียที่ทุจริต”

และชาวยูเครนก็ลุกฮือขึ้นเพื่อขับไล่เขาออกนอกประเทศ

เธอหมายถึงอดีตประธานาธิบดี Viktor Yanukovych ที่ถูก

โค่นในปีนั้นหลังการชุมนุมครั้งใหญ่

เธอย้ำาว่าส่ิงสำาคัญเก่ียวกับ Kyiv คือเป็น “เมืองแห่งอิสรภาพ”

“เพราะที่นี่ คุณสามารถเป็นใครก็ได้ที่คุณต้องการ รักใคร

ก็ได้ และรู้สึกมีความสุขถ้าคุณทำางานหนัก เคียฟยินดีต้อนรับชาว

ต่างชาติและชาวยูเครนจากเมืองอื่นๆ เสมอ...”

เคียฟเคยเป็นเมืองท่ีคึกคัก แต่วันน้ีมีคนเหลือ 2 ล้านคนเท่าน้ัน 

กลายเป็นเสมือนเมืองร้าง

บรรณาธิการคนนี้บอกว่ารัสเซียไม่สามารถปล่อยให้ Kyiv 

เป็นอิสระได้ 

เธอบอกว่าในการโฆษณาชวนเชื่อที่แสดงให้เห็นถึงการ

รุกรานนั้นยูเครน เครมลินอ้างว่า

ยูเครน “ไม่ใช่ประเทศที่แท้จริง 

แต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์

ของรัสเซีย”

แต่ในความเห็นของเธอ

นั้น Kyiv เป็นเมืองอิสระ และมอ

สโกเป็นเมืองที่ตำารวจควบคุมและ

จักรวรรดินิยมที่ก้าวร้าว 

“มอสโกเป็นเมืองท่ีผู้คนกลัวท่ี

จะแสดงออกถึงความคิดของตนเอง” 

เป็นเมืองท่ีมีแต่คนท่ีเฝ้าดูขณะ

ท่ีเจ้าหน้าท่ีตำารวจทุบตีผู้ประท้วงต่อ

ต้านสงครามอย่างรุนแรง 

“Kyiv เป็นเมืองที่ลุกขึ้น

ต่อต้านความรุนแรงของตำารวจ

ในปี 2014 ระหว่างการปฏิวัติ 

Euromaidan”

วันนี้ในกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆ ของยูเครน ผู้คนไม่กลัว

ที่จะยืนหยัดต่อสู้กับผู้บุกรุกชาวรัสเซียที่ติดอาวุธและพยายาม

หยุดรถถังด้วยมือเปล่า

แต่เธอก็ยอมรับว่าการตัดสินใจที่จะอยู่ใน Kyiv เธอไม่ได้

คิดถึงแต่เรื่องประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณ

“ขณะที่ชาวรัสเซียวางระเบิดโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ในละแวกของฉัน ฉันก็นึกถึงคุณยายและแม่ของฉัน คุณย่า

ของฉันอายุ 76 ปี และเธอบอกฉันว่าเธอไม่ต้องการออกจาก

อพาร์ตเมนต์ของเธอ เธอบอกว่าเธออยากตายที่นั่นมากกว่าใน

ห้องใต้ดินที่สกปรก...”

สำาหรับชาวยูเครนหลายพันคน ห้องใต้ดินสกปรกเหล่า

นั้นได้กลายเป็นบ้านใหม่แล้ว 

“ฉันรู้ว่าคุณย่าของฉันจะไม่รอด ถ้าเราตัดสินใจเดินทาง

ไกลเพื่อแสวงหาความปลอดภัยที่เมือง Lviv สามีของแม่ฉันเป็น

มะเร็งและเขาไม่สามารถออกจากอพาร์ตเมนต์ได้...”

เธอเล่าว่า ชีวิตใน Kyiv กลายเป็นเรื่องเลวร้ายสำาหรับผู้ที่

ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

เพราะผู้คนต้องใช้เท้าเพื่อไปไหนมาไหน เพราะการขนส่ง

สาธารณะเป็นสิ่งที่หายากยิ่ง

ทุกการเดินทางไปซื้อยาหรืออาหารง่ายๆ ล้วนกลายเป็น

ภาระหนักที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง

“เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันต้องเข้าแถวที่ร้านขายยาเป็นเวลา

สองชั่วโมง เพื่อซื้อยารักษาโรคหัวใจให้ย่าของฉัน ฉันเอาขวด

สุดท้าย ตกใจหมด…”

ชีวิตใน Kyiv กลายเป็นเรื่องเลวร้ายสำาหรับผู้ที่ไม่สามารถ

ดูแลตัวเองได้อย่างเต็มที่ 

“คุณต้องใช้เท้าเดินทางไปไหนมาไหน เพราะการขนส่ง

สาธารณะเป็นสิ่งที่หายากในปัจจุบัน และทุกการเดินทางไปซื้อ

ยาหรืออาหารง่ายๆ จะกลายเป็นภารกิจหนักและเสี่ยง...”

 ที่น่ากลัวที่สุดคือคุณไม่รู้ว่าคุณจะยังมีชีวิตอยู่ถึง

ชั่วโมงหน้าหรือไม่!.

ผู้

เมือง‘มาริอูโปล’ยังคงวิกฤตหนัก
มาริอูโปล • พลเรือนที่ติดอยู่ในเมืองมาริอูโปลยังคงรอความ

ช่วยเหลือด้านอาหารและการอพยพ หลังกองทัพทหารรัสเซีย

ตีมึนข้อตกลงด้านมนุษยธรรม ทำาให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องความ

ปลอดภัย รวมถึงวิกฤตด้านอาหารที่กำาลังก่อตัวขึ้น เนื่องจาก 

สูญเสียพื้นที่เพาะปลูกและแรงงานไปจำานวนมากจากภาวะสง 

คราม

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                              

งานความเคล่ือนไหวของสงคราม

ในยูเครนเมื่อวันศุกร์ท่ี 1 เมษา 

ยน 2565 กล่าวว่า เมืองมาริอู

โปลในยูเครนยังคงประสบวิกฤต

ในการช่วยเหลือพลเมืองท่ีติด

ค้าง ท้ังปัญหาความขาดแคลน

น้ำาและอาหาร และความไม่ปลอด                         

ภัยในการอพยพ เพราะยังมีการ                                          

ปะทะกันอยู่เนืองๆ ท้ังๆ ท่ีกาชาด                       

สากลได้ทำาข้อตกลงด้านมนุษย 

ธรรมกับทางกองทัพทหารรัสเซีย

ไปแล้ว

ปีโตร อันเดรยูเชนโก ผู้

ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองมาริอู

โปล กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เมือง

แห่งนี้ยังคงถูกปิดล้อมและปิด

กั้น ทั้งยังอันตรายเกินไปสำาหรับ

ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาหรืออพยพ

ออกไป เพราะกองทัพรัสเซียยัง

คงไม่เปิดกว้างกับการให้ความ

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่าง

ที่เคยตกลงไว้ พวกเขาปิดกั้น

แม้กระทั่งความช่วยเหลือเล็กๆ 

ด้านเสบียงแก่พลเรือนที่ยังติด

ค้างอยู่ในเมือง พูดง่ายๆ คือ

ยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆ เกิด

ขึ้นกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ด้านอิ

รินา เวเรชชุก รองนายกรัฐมน                                           

ตรีของยูเครน กล่าวทางโพสต์

ออนไลน์ว่า จะพยายามอีกคร้ัง                                              

“เพื่อผลักดันให้เกิดความช่วย

เหลือด้านมนุษยธรรมไปยังเมือง

มาริอูโปล และไม่ให้ประชาชน

ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”

มาริอูโปลเป็นจุดยุทธศาสตร์

ท่ีสำาคัญของสงครามระหว่างท้ัง                                                 

สองฝ่าย เพราะเป็นประตูสู่ทะ                                             

เลดำาซ่ึงเช่ือมโยงทางเดินยุทธ 

ศาสตร์ระหว่างกองกำาลังแบ่งแยก                                               

ดินแดนท่ีได้รับการสนับสนุนจาก

รัสเซียในยูเครนตะวันออกและ

คาบสมุทรไครเมีย ทำาให้มีการ

โจมตีและปะทะอย่างหนักหน่วง

ต่อเนื่องระหว่างท้ังสองฝ่าย จน

ความเสียหายเกิดข้ึนเป็นวงกว้าง 

โดยเฉพาะกับพลเรือน ยูเครน

อ้างว่ามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตี

ของฝั่งรัสเซียไปแล้วกว่า 5,000 

คน

วิกฤตด้านอาหารจากผล

ของสงครามเป็นอีกปัญหาหนึ่ง

ท่ียูเครนต้องเผชิญ การเก็บเก่ียว

ผลผลิตการเกษตรครึ่งหน่ึงของ

ยูเครนในปีน้ีอาจสูญเสียไปจาก

ความเสียหายของทุ่งข้าวสาลีท่ี

โดนระเบิด ฟาร์มเกษตรและปศุ                             

สัตว์ถูกท้ิงร้าง เพราะผู้คนบาง

ส่วนหนีตาย ประชาชนบางส่วน

ไปออกรบท่ีด่านหน้า ห่วงโซ่อุป 

ทานของประเทศและของโลกเร่ิม

ขาดสะบ้ัน และวิกฤตกำาลังก่อตัว

ไปเป็นปัญหาใหญ่ในอีกไม่ก่ีเดือน                                                  

ข้างหน้า ซ่ึงสำาคัญไม่น้อยกว่าวิกฤต

พลังงานท่ีท่ัวโลกกำาลังเผชิญ

ปีท่ีแล้วยูเครนซ่ึงได้รับการ

กล่าวขานว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำาของ

ยุโรป สามารถเก็บเก่ียวธัญพืช

ได้กว่า 106 ล้านตัน แต่ในปีนี้

ตัวเลขอาจลดลง 25-50% ตาม

คำาแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงนโยบายเกษตรกรรมและ

อาหารของยูเครน

นอกจากน้ี ยูเครนยังมีชื่อ

เสียงในด้านดินสีดำาที่อุดมสม 

บูรณ์ เป็นผู้ส่งออกข้าวโพดราย

ใหญ่เป็นอันดับส่ีของโลก และกำา                                      

ลังจะก้าวเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลี                                                  

รายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก                                                     

หากไม่มีสงครามในครั้งนี้ ซึ่ง                                                

สร้างความหายนะให้ท้ังการเกษตร 

และเศรษฐกิจ.

ศรีลังกาคุมเข้มเมืองหลวงหลังเหตุประท้วง

โคลัมโบ • ศรีลังกาส่งกำาลังตำารวจ                                                         

และทหารรักษาการณ์ท่ัวกรุงโค 

ลัมโบเมื่อวันศุกร์ หลังผู้ชุมนุม

หลายร้อยคนท่ีโกรธแค้นต่อวิกฤต

เศรษฐกิจที่เลวร้ายพยายามบุก

ล้อมบ้านพักประธานาธิบดีเมื่อ

คืนวันพฤหัสบดี จนเกิดเหตุเผา

รถและปะทะกับตำารวจ

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 

2565 ว่า ศรีลังกากำาลังเผชิญ

กับวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายท่ีสุด                                                

ของประเทศนับตั้งแต่ได้รับเอก 

ราชในปี 2491 โดยขาดแคลน

สินค้าจำาเป็นอย่างหนักและราคา 

สินค้าสูงขึ้นมาก และเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ผ่านมา น้ำามันดีเซล

หมดประเทศ ทำาให้ต้องขยาย

เวลาปิดไฟแต่ละวันเพ่ิมเป็น 13 

ช่ัวโมง เนื่องจากไม่มีน้ำามันดีเซล

สำาหรับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 

เมื่อคืนวันพฤหัสบดีท่ีผ่าน

มา นักเคลื่อนไหวหลายคนที่ไม่                            

เปิดเผยนาม ประกาศเชิญชวน                                  

ประชาชนทางโซเชียลมีเดียให้

รวมตัวกันเดินขบวนไปท่ีบ้านพัก                                                 

ของประธานาธิบดีโกตาบายา 

ราชปักษา ท่ีชานกรุงโคลัมโบ เรียก

ร้องให้เขาลาออก มีประชาชน

เข้าร่วมชุมนุมหลายร้อยคน การ

ชุมนุมบานปลายจนเกิดเหตุรุนแรง 

ผู้ชุมนุมเผารถบัสทหาร 2 คัน 

และรถจี๊ปตำารวจ 1 คัน, ขว้าง

ก้อนอิฐใส่ตำารวจและเผายางรถ 

ยนต์กลางถนนในกรุงโคลัมโบตำา                                                     

รวจยิงแก๊สน้ำาตาและฉีดน้ำาแรง

ดันสูงสลายการชุมนุม มีผู้ชุมนุม

ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย

นิฮัล ตัลดูวา โฆษกตำารวจศรี

ลังกา แถลงว่าจากเหตุปะทะกับ                                                  

ผู้ชุมนุม ตำารวจได้รับบาดเจ็บ 

5 นาย เข้ารักษาตัวในโรงพยา 

บาล และมีผู้ถูกจับกุม 54 คน 

มีการประกาศเคอร์ฟิวระ                          

หว่างเกิดการชุมนุมเม่ือคืนวัน

พฤหัสบดี แต่ประกาศยกเลิก

แล้วในเช้าวันศุกร์ และส่งกำาลัง

ตำารวจและทหารประจำาการในพ้ืน 

ท่ีต่างๆ ของกรุงโคลัมโบ ซาก

รถบัสที่ผู้ชุมนุมเผายังจอดขวาง

ถนนทางไปบ้านพักนายกฯ 

สำานักประธานาธิบดีโกตา                                   

บายาแถลงเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้ประ                               

ท้วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นพวกหัว                                            

รุนแรงท่ีต้องการให้เกิด “อาหรับ

สปริง” เพื่อเกิดการไร้เสถียรภาพ

ในประเทศ 

โทรทัศน์เอกชนช่องหนึ่ง

ของศรีลังกาถ่ายทอดสดการชุม                          

นุมเมื่อคืนวันพฤหัสบดี แต่ต้อง                                     

ตัดสัญญาณกลางคัน ผู้สื่อข่าว                                     

เผยว่า เนื่องจากได้รับการกดดัน

จากรัฐบาล 

คลิปวิดีโอการชุมนุมท่ีเผย

แพร่ทางโซเชียลมีเดีย ผู้ชุมนุมตะ 

โกนว่า “คนวิกลจริต, กลับบ้านไป” 

พวกเขาเรียกร้องให้ตระกูลราช

ปักษาลาออกจากตำาแหน่งท้ังหมด.

ไฟแค้น • สภาพรถบัสของกองทัพที่เสียหายใกล้บ้านพักของประธานาธิบดีโกตาบายา ราชปักษา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน หลังผู้ประท้วง

ชาวศรีลังกาพยายามบุกล้อมบ้านของผู้นำาประเทศด้วยความโกรธเคืองต่อวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อคืนวันพฤหัสบดี.

ชีวิตแขวนบนเส้นด้าย

ณ สมรภูมิกรุงเคียฟ



‘สมพร’ โยนบาป

โดยกรมที่ดินมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับรองถูกต้อง

ทุกอย่าง ต่อมาในปี 2533 ตนได้รับการ

แนะนำาจากนายสมัคร สุนทรเวช ซึ่งในสมัย

นั้นเป็นนักการเมืองสำาคัญในบ้านเมือง ให้

มาซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลที่เป็นเจ้าของ

ที่ดิน ซึ่งนายกมล ว่องกุศลกิจ กรรมการ

ผู้จัดการบริษัทมิตรผลก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ 

รู้จักกันดี เมื่อทั้งเจ้าของและผู้แนะนำาให้ซื้อ

เป็นคนที่น่าเชื่อถือ จึงไม่คิดเลยว่าที่ดังกล่าว

จะผิดกฎหมาย

“ฉันยืนยันว่าครอบครัวเราไม่ได้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. 

ตอนท่ีฉันซ้ือท่ีดินก็มีเอกสารสิทธิรับรองถูก

ต้องตามกฎหมาย ซื้อขายมาหลายทอดแล้ว 

และฉันก็ไม่มีอำานาจบารมีไปบังคับ ข่มขู่ 

ให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิให้ ที่ดินก็เป็น

ที่ของบริษัทใหญ่ มีเครดิตดี คนแนะนำาเป็น

นักการเมืองใหญ่ เอกสารสิทธิก็มีเรียบร้อย เรา

จึงไม่คิดเลยว่าจะมีปัญหาอะไรทางกฎหมาย” 

นางสมพรกล่าว  

ส่วนกรณีท่ีมีสื่อบางสำานักเสนอข่าวว่า

นางสมพรเคยมีบันทึกกับกรมท่ีดินว่ารับทราบ

อยู่แล้วว่าท่ีผืนน้ีเป็นท่ีป่า นางสมพรยืนยันว่า 

เอกสารฉบับน้ีเน้ือหาระบุแค่ว่าตนรับทราบ

ว่าท่ีดินแปลงน้ีอาจเป็น หรือไม่เป็น ท่ีป่าไม้

ถาวรก็ได้ บันทึกถ้อยคำาดังกล่าว สำานักงาน

ที่ดินทำาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนฟ้อง 

ถ้ามีการเพิกถอนสิทธิในภายหลัง ซึ่งใน

กรณีนี้ กรมที่ดินเองก็ไม่รู้ว่าเป็นที่ป่าหรือ

ไม่ แล้วตนเองเป็นราษฎรธรรมดาจะทราบ

ได้อย่างไร

“ฉันมีท่ีดินผืนน้ีมา 30 ปีไม่เคยมีปัญหา

อะไร จนกระท่ังลูกชายมาทำางานการเมือง 

ลูกก็โดนยัดคดีร้ายแรงให้สารพัด ส่วนตัวฉัน

เองก็โดนร้องเรียนว่ารุกป่า กินป่า เป็นเรื่อง

เป็นราวเป็นคดีใหญ่โต ฉันยืนยันตรงน้ีว่าท่ี

ผืนน้ี ถึงจะซ้ือมาถูกกฎหมายทุกประการ มี

เอกสารสิทธิเรียบร้อย แต่อยู่มาวันหนึ่งรัฐ

บอกว่าผิด จะเพิกถอน ฉันไม่มีปัญหา แต่

ต้องไปพิสูจน์ถูกผิดกันตามกฎหมาย ถ้าออก

มาว่าเป็นป่าจริง ฉันยินดีคืนที่ให้ แต่อย่า

มากล่าวหาว่าครอบครัวฉันโกงบ้านโกงเมือง

เด็ดขาด” นางสมพรกล่าว

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2564 

สำานักข่าวอิศราได้เผยแพร่บันทึกถ้อยคำา 2 

ฉบับ ท่ีนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ น.ส.ชนาพรรณ 

จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ซ้ือท่ีดินกับผู้ขายท่ีดิน รับทราบ

ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่า น.ส.3 ก. อยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยืนยันจดทะเบียน

นิติกรรมซื้อขายที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้

ฉบับแรก บันทึกถ้อยคำาของนางสม

พร จึงรุ่งเรืองกิจ ระบุว่า

“ตามที่ข้าพเจ้าทั้ งสองฝ่ายได้ยื่น

คำาขอจดทะเบียนและนิติกรรมขายที่ดิน

แปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างบนนี้ ข้าพเจ้า

ทั้งสองฝ่ายทราบแล้วว่าที่ดินแปลงนี้อยู่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรืออาจจะอยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาติตามหนังสือกรมที่ดิน

ที่ มท.0700/ว.2064 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2529 เรื่องการจดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินที่ยัง

มีปัญหาสงสัยว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

นั้นจะออกไปโดยไม่ชอบ ข้อ 2 ความว่า ‘ถ้า

เป็นกรณีที่ยังมีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าการ

ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ออกไป

โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

และผู้มีอำานาจในการสั่งแก้ไขหรือเพิกถอน

หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินยังพิจารณาไม่

ยุติ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมใดๆ ต่อไปได้ แต่ก่อนจด

ทะเบียนให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณี

ทราบถึงเหตุที่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้น

อาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอน หากคู่กรณี

ทราบแล้วแต่ยังประสงค์จะจดทะเบียนก็ให้

บันทึกถ้อยคำาไว้แล้วจดทะเบียนต่อไปได้”

“พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้ข้าพเจ้า

ท้ังสองฝ่ายทราบข้อความข้างต้นแล้ว และ

ท่ีดินแปลงดังกล่าวน้ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่ง

ชาติ หรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

จึงอาจจะถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้ ข้าพเจ้า

ท้ังสองฝ่ายมีความประสงค์ขอให้พนักงานเจ้า

หน้าท่ีทำาการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้

แก่ข้าพเจ้าด้วย หากมีการแก้ไขหรือเพิกถอน

หรือเกิดการเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยว

กับที่ดินแปลงนี้ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายขอรับ

ผิดชอบเองทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับพนักงานเจ้า

หน้าที่ผู้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและ

ทางราชการที่จะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด” 

ฉบับท่ีสอง บันทึกถ้อยคำาของ น.ส.ชนา

พรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ วันที่ 19 มิ.ย.2540 

ระบุว่า

“ตามที่ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นขอ

จดทะเบียนขายที่ดินแปลงเครื่องหมายข้าง

บนนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจบริเวณที่ดินแปลง

นี้จากระวางรูปถ่ายทางอากาศ หมายเลข 

4836 / แผ่นที่ 104 ซึ่งในระวางฯ ระบุว่า 

ที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหมายเลข 

85 และเจ้าหน้าที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทั้งสอง

ฝ่ายทราบแล้วว่า หลักฐาน น.ส.3 ก. ฉบับ

ดังกล่าว อาจออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ซ่ึงต่อไปทางราชการอาจดำาเนินการแก้ไขหรือ

เพิกถอน น.ส.3 ก.ได้ ซ่ึงทำาให้การซ้ือขายท่ีดิน

ครั้งนี้เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายทราบ

และเข้าใจดีแล้ว แต่ข้าพเจ้าขอยืนยันให้
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พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนขายที่ดินให้

ข้าพเจ้าครั้งนี้ ได้ หากเกิดการเสียหายใดๆ 

ขึ้นเกี่ยวกับการนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเอง

ทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด”. 

พล่าน! บิ๊กตู่

ด้านการเดินทาง

ขณะที่นายสุชัชวีร์  สุวรรณ สวัสดิ์  ผู้

สมัคร ผู้ ว่าฯ กทม. เบอร์ 4  พรรคประชา ธิ 

ปัตย์  พร้อมคณะ ลงพ้ืนท่ีหาเสียงบริเวณ

ตลาดเคหะสุขสวัสด์ิ 38 ซอยสุขสวัสด์ิ แขวง

บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โดยนายสุชัช

วีร์กล่าวว่า ต้ังใจจะลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนพ่ีน้อง

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีอยู่บริเวณรอบนอกของ 

กทม. เนื่องจากในอดีตได้รับความสำาคัญค่อน

ข้างน้อย 

นายสุชัชวีร์ยังให้สัมภาษณ์ถึงหาปราศรัย

ของพรรค โดยเชื่อว่ายังพอมีเวลาเตรียมตัว

อีกนาน อย่างไรก็ดี ทางทีมงานได้มีการหา

วันท่ีจะปราศรัยใหญ่อยู่ แต่ยังไม่ระบุชัดเจน 

ส่วนตัวมีความพร้อมท่ีจะปราศรัยใหญ่ เพราะ

ลงพื้นที่มา 50 เขต โดยมีทีม ส.ก.ทั้ง 50 เขต

คอยให้การช่วยเหลือ ตนจึงเห็นปัญหาแทบ

ทุกอย่าง ดังนั้น มีพลังในการทำางานแน่นอน

เมื่อถามถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ไป

เดินตลาดแล้วมีการใช้คำาพูดคล้ายกับว่า

จะเชียร์และให้กำาลังใจบุคคลที่ทำางาน โดย

หลายคนมองว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง อดีตผู้ว่าฯ กทม. และผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. เบอร์ 6 ในนามอิสระนั้น นายสุชัชวีร์

ตอบว่า ไม่ทราบเรื่องนี้ และไม่ขอออกความ

คิดเห็นใดๆ 

ส่วน น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่า 

กทม. เบอร์ 11 พรรคไทยสร้างไทย ได้ลงพื้น

ที่หาเสียงที่ตลาดใหม่ดอนเมือง และชุมชน

ริมคลองเปรมประชากร พร้อมกับเปิดเผย

ว่า จะเป็นผู้ว่าฯ คนแรก ที่จะคืนอำานาจให้

ชาวกรุงเทพฯ ทุกคน ได้ร่วมตัดสินใจในการ

ใช้งบประมาณ กทม. ไปแก้ไขปัญหาให้ตรง

จุดตามความต้องการของประชาชน รวมถึง

การตรวจสอบงบประมาณของ กทม.ด้วย

สภาประชาชน 

เมื่อช่วงสายวันศุกร์ พล.ต.อ.อัศวิน 

พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำาแหง 2 

ท้ังน้ี พล.ต.อ.อัศวินให้สัมภาษณ์ว่า การเดิน

หน้าหาเสียง ไม่จำาเป็นต้องมีนโยบายใหม่ 

เพราะตนจะสานต่อนโยบายเดิมในโครงการ

ต่างๆ และนโยบายเดิมได้ให้ความสำาคัญกับ

ประชาชนกับทุกศาสนาอยู่แล้ว 

นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ ผู้สมัคร 

ส.ก. หมายเลข 8 จากกลุ่มรักษ์กรุงเทพ 

ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงกรณีการจับฉลาก

หมายเลขผู้สมัคร ส.ก. เมื่อวันท่ี 31 มี.ค.ว่า 

มีความพยายามของผู้สมัครหลายคนจาก

พรรคการเมืองหน่ึงท่ีจะจับฉลากให้ได้หมาย 

เลขตรงกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ท่ีลงสมัครใน

นามอิสระหรือไม่ เช่น ในเขตวังทองหลาง 

ท่ีตนเองลงเป็นผู้สมัคร พบว่าผู้สมัครจาก

พรรคการเมืองหนึ่ง อยากได้หมายเลข 8 

โดยผู้สมัครคนดังกล่าวได้เดินออกมาด้าน

นอก เพื่อรอให้มีการสมัครครบ 7 คนแล้ว 

จึงจะเดินกลับเข้ามายื่นใบสมัครอีกครั้ง เพื่อ

ให้ได้หมายเลข 8 

“เข้าใจได้ว่าเป็นความต้ังใจอย่างชัดเจน 

ดังน้ันผมจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมดังกล่าว และ

เม่ือเห็นว่าเม่ือมีผู้สมัครอิสระอีกหน่ึงท่าน

เดินเข้ามาย่ืนเอกสารขอสมัครเป็นลำาดับท่ี 

7 ผมจึงรีบยื่นเอกสารต่อทันที ทำาให้หมาย 

เลข 8 ตกเป็นของผมและผู้สมัครจากพรรค 

การเมืองนั้น ซึ่งหวังจะได้หมายเลข 8 จึงได้

รับหมายเลข 9 แทน”

นายกิตติพัฒน์ยังเผยอีกว่า ยังมีผู้

สมัครของพรรคการเมืองดังกล่าวอีกหลาย

คนพยายามใช้วิธีการแบบเดียวกัน เพื่อให้ได้

หมายเลข 8 ตรงกับผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ที่ลง

ในนามอิสระ จึงขอตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรม

ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และวิธี

การเช่นนี้สะท้อนว่าผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.บาง

คนอาจไม่อิสระจริงหรือไม่ จึงอยากให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ช่วยตรวจ

สอบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะในแง่ของ

ความเป็นอิสระ และเพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน

ในอนาคต

สำาหรับความเคลื่อนไหวการหาเสียง

ของผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) โดยในช่วงเช้า นายอภิชัย เตชะ

อุบล ผอ.การเลือกตั้ง ส.ก. พรรค พปชร. 

นำาผู้สมัคร ส.ก.พรรคทั้ง 50 เขต สักการะ

ไหว้ศาลหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน

ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อม

ตะโกนเอาฤกษ์ “ชนะทุกเขต” 

นายอภิชัยกล่าวถึงความม่ันใจในการ

เลือกต้ัง ส.ก.ว่า ม่ันใจว่าจะได้ ส.ก.ท้ังหมด 

ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเราเตรียมทีม

ของเราพร้อมอยู่แล้ว และผู้สมัคร ส.ก.ทุก

คนลงพ้ืนท่ีมาโดยตลอด และมองว่าการไม่ได้

ส่งผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ไม่ใช่จุดด้อยของพรรค 

เพราะประสานงานกับผู้ว่าฯ กทม.ได้ทุกคน  

อย่างไรก็ตาม พปชร.ยังมีชื่อเสียงดีอยู่ ไม่มีชื่อ

เสียงท่ีไม่ดี ประชาชนยังชื่นชอบผู้บริหารอยู่  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรค พปชร. กล่าวว่า คิดว่าผู้สมัคร 

ส.ก.ของ พปชร.จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาพอ

สมควร เพราะว่าเรามีการทำาพื้นที่อย่างต่อ

เนื่อง มีฐานเสียงใน กทม.ที่ชัดเจน คะแนน

นิยมของ พปชร.ว่ายังดีอยู่ เพราะรัฐบาลมี

ผลงาน อีกทั้งเชื่อมั่นว่า ชาว กทม.ยังคงไว้

วางใจ พปชร. โดยเฉพาะผู้ที่สนับสนุนพรรค 

วันเดียวกัน ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่คลอง

โอ่งอ่าง เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่านึก

อยู่แล้วว่าสื่อมวลชนจะต้องถามเรื่องนี้ นา

ยกฯ คิดว่าวันไหนว่างก็จะไป นึกออกว่าวัน

นี้อยากจะไปไหนก็จะไป ส่วนจะไปไหนบ้าง

มันเรื่องของตน 

ผู้สื่อข่าวถามว่า แต่การลงพื้นที่เมื่อ

วันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น ถูกมองว่าตรงกับ

วันรับสมัครผู้ว่าฯ กทม. พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจง

ว่า แล้วเกี่ยวอะไรกับตน ตนไปเกี่ยวอะไรกับ

เขา พวกคุณวิเคราะห์กันไปเอง วิเคราะห์

แบบนี้ทั้งนั้น ถ้าแบบนี้คงไม่ต้องไปไหนเลย 

นั่งอยู่แต่ทำาเนียบฯ แล้วกัน ความเดือดร้อน

มันเกิดขึ้นเฉพาะช่วงนี้เสียที่ไหน มันเกิดขึ้น                                                             

ทุกวัน อยากจะไปดูทุกวัน แต่ทีนี้มีติดราช 

การบ้างอะไรบ้าง บางทีไม่สะดวก ไปแล้ว

เกิดปัญหาวุ่นวายการจราจรติดขัด เลยไป

เล็กๆ 

นายกฯ กล่าวว่า ที่ตนเดินทางไป

คลองโอ่งอ่าง เพราะนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นคน

สนับสนุนโครงการนี้ขึ้นมา คลองสวยน้ำาใส 

และคูคลองใน กทม.จะต้องได้รับการพัฒนา 

เป็นนโยบายของรัฐบาล และเป็นหน่วยงาน

แรกๆ ที่ทำาในเรื่องที่เกี่ยวกับคูคลอง และ

ตอนนี้ทำาอีกหลายโครงการด้วยกัน กทม.มี

ทั้งหมดกว่า 120 คลอง ต้องดูว่าทำาอย่างไร

น้ำาจะไม่ดำา ได้ปรึกษา พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า

จินดา รมว.มหาดไทย ที่เราทำาได้เรื่องน้ำาไม่

ดำาคือปิดรูระบายน้ำาที่จะลงคลองนี้ให้หมด 

และหาทางชักน้ำาไปเข้าโรงบำาบัดน้ำาเสียทาง

อื่น นั่นแหละคือสิ่งที่ตนจะทำาให้ได้มากที่สุด 

ดีที่สุด ทุกๆ คนที่พูดมาขอให้ทำาสำาเร็จก็แล้ว

กัน 

ซักว่า การลงพบปะชาวบ้านได้สะ 

ท้อนปัญหาอะไรโดยตรงบ้าง นายกฯ ตอบ

ว่า สะท้อนว่าเข้าใจรัฐบาล เข้าใจถึงภาระ

ความจำาเป็น และเข้าใจสถานการณ์ โรคโค

วิด-19 เข้าใจสถานการณ์ โลก อย่างไรก็ตาม 

ตนไม่อยากให้ กทม.กลับไปที่เดิม ไร้ระเบียบ

รกรุงรัง ซึ่งมันดีขึ้นมาตั้งเยอะแล้วไม่ใช่หรือ 

ทำากันต่อไป ใครจะทำาก็ทำาเถอะ ทำาให้ได้จริง

แล้วกัน

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า หากมองด้วย

ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคน

ไหน การลงพ้ืนท่ีน่าจะเป็นผลดีต่อการทำางาน 

อย่างน้อยได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหา ตน

มองว่าการลงพ้ืนท่ีไม่ว่าจะได้รับคำาชม คำาบ่น 

หรือข้อเสนอแนะ ถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้น ไม่ได้

คิดเป็นเรื่องอื่น ส่วนจะลงพื้นที่อื่นเพิ่มเติม

อีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่นายกฯ อย่างไรก็ตาม 

ขณะนี้ยังไม่มีกำาหนดการลงพื้นที่ต่างจังหวัด 

แต่หากจะลงพื้นที่จังหวัดใด จะประสานกระ

ทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย 

ถามว่า การเริ่มลงพื้นที่ถี่ในช่วงนี้

เป็นสัญญาณว่าจะใกล้ถึงการเลือกตั้งใหญ่

ใช่หรือไม่ รมว.มหาดไทยเผยว่า เท่าที่ได้ยิน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พรรรค

ร่วมรัฐบาลยืนยันว่าจะตั้งใจทำางานและอยู่

ปฏิบัติหน้าที่ไปจนครบวาระ ตนทราบเพียง

เท่านั้น ส่วนจะยุบสภาหรือไม่เป็นอำานาจนา

ยกฯ

ด้านนายชัยวุฒิกล่าวว่า นายกฯ มี

ความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะ

พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเศรษฐกิจ 

บางรายค้าขายไม่ดี มีปัญหาต่างๆ จึงต้องการ

ลงพ้ืนท่ีเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ส่วนท่ีมีบาง

ฝ่ายพยายามโจมตีการลงพ้ืนท่ีของนายกฯ 

น้ัน มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ อย่าไปกลัว ไม่

ควรตีตนไปก่อนไข้ การท่ีนายกฯ ลงพ้ืนท่ีถือ

เป็นเรื่องท่ีดี จะได้ใกล้ชิดประชาชน ไปรับฟัง

เสียงพี่น้องประชาชน ไม่ได้ไปหาเสียงให้กับ

ใคร

นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รองเลขานุ 

การคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทาง

การเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีดัง

กล่าวว่า พอมีการหาเสียงเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. 

พล.อ.ประยุทธ์กลับขยันผิดวิสัย ถ้าไม่มีการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ ไม่รู้ว่าประชาชนจะได้เห็น

หน้า พล.อ.ประยุทธ์หรือไม่ 

มีท่าทีท่ีน่าสนใจจากพรรคเพ่ือไทย 

หลังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 

ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี…) พ.ศ.… ลง

มติให้ใช้บัตรเลือกต้ังสองใบคนละเบอร์ โดย

นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค

เพื่อไทย ในฐานะโฆษก กมธ.ชุดดังกล่าว 

ออกมาระบุว่า จะมีการสงวนความเห็นเมื่อ

มีการนำาเข้าที่ประชุมร่วมรัฐสภา ในวาระ 2 

เพื่อขอเสียงสนับสนุนให้เห็นด้วยกับ กมธ.

เสียงข้างน้อย เพราะ กมธ.เสียงข้างมากไม่

เห็นด้วยกับการใช้บัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวกัน

ทั้งประเทศ หากถามว่าโอกาสที่จะใช้บัตร

เลือกตั้งเบอร์เดียวกันทั้งประเทศมีความเป็น

ไปได้หรือไม่นั้น ก็มีโอกาสเป็นไปได้. 

 

กลุ่ม 608

สมุทรปราการ 933 ราย, สมุทรสาคร 854 

ราย, สงขลา 744 ราย, ขอนแก่น 726 ราย, 

นนทบุรี 716 ราย, ราชบุรี 701 ราย และ

นครปฐม 698 ราย 

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นา 

ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม กล่าวถึงการยกเลิกตรวจ RT-PCR 

สำาหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศในวันที่ 1 

เม.ย. ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมา เราก็ต้องรับผิด

ชอบร่วมกัน เพราะภายในประเทศได้เตรียม

การตั้งรับไว้เต็มที่ ซึ่งอะไรที่ปลดล็อกได้ก็

ปลด แต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ต้องย้อนกลับ

ไปเริ่มต้นทำากันใหม่ นี่ละคือความยากง่าย 

เพราะเราบริหารคนเป็นล้าน 

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกันโควิด-

19 ในช่วงสงกรานต์ว่า ศบค.มีแนวทาง

ปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนจะมีมาตรการเพิ่มเติม

หรือไม่ ให้รอการประชุม ศบค. วันที่ 8 

เม.ย.นี้ 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์

กำาชับให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเตรียมความ

พร้อมรองรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้า

ประเทศภายใต้มาตรการสาธารณสุขท่ีมีความ                                                            

เข้มงวด ตามแนวทาง Covid Free Setting 

พร้อมเตือนประชาชนให้ดูแลตนเองข้ันสูงสุด 

อย่าการ์ดตก ปฏิบัติตัวเองตามมาตรการต่างๆ 

อย่างเคร่งครัด 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประ 

จำาสำานักนายกฯ กล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการ

ให้ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปรับระ 

บบการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 หากพบว่า

เป็นกลุ่ม 608 คือผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ผู้ป่วย

โรคเรื้อรังและเด็กเล็ก ให้ประสานเพื่อส่งตัว

ไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลโดยทันที ไม่

ต้องรอรักษาตามอาการ เพื่อลดการสูญเสีย

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

แถลงถึงแนวทางการดูแลรักษาโรคโควิด-19 

ในกลุ่ม 608 ว่า วันนี้รายงานเสียชีวิต 92 

ราย เป็นนิวไฮของระลอกการแพร่ระบาด

ของเชื้อโอมิครอน โดยเป็นกลุ่ม 608 มาก

ถึง 93% ซึ่งแนวทางการดูแลรักษากลุ่ม 

608 คือสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจำาตัว 

และหญิงตั้งครรภ์ ถือเป็นกลุ่มสีเหลือง หาก

ติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้สิทธิยูเซปพลัส 

(UCEP Plus) เข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง จะ

ไป รพ.เอกชนก็ได้ ซึ่งตามกฎหมาย รพ.ไม่มี

สิทธิ์ปฏิเสธคนไข้

สำาหรับสถานการณ์เตียงโควิด-19 สี

เหลือง คือเตียงระดับ 2.1 และ 2.2 ภาพรวม

พบว่าทุกเขตสุขภาพมีเตียงเพียงพอ หาก

กลุ่ม 608 ต้องนอนรักษาใน รพ.ก็สามารถ

ทำาได้ ส่วนรายจังหวัดนั้น หากดู 10 จังหวัด

ที่ติดเชื้อสูงสุด ก็ยังมีเตียงระดับ 2.1 และ 

2.2 เพียงพอ ยกเว้นบางจังหวัดที่อาจตึงตัว

บ้าง เช่น จ.สงขลา ที่เตียงสีเหลืองมีอัตรา

การครองเตียงเกิน  50% ขึ้นไป ส่วนเรื่องยา

รักษานั้น ตามแนวทางการรักษาฉบับล่าสุด 

หากเป็นกลุ่มมีอาการเล็กน้อย แต่ไม่มีปอด

อักเสบ  ไม่มีความเสี่ยงรุนแรง พิจารณาให้

ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยเริ่มยาให้เร็วที่สุด ส่วน

มีอาการรุนแรงสามารถพิจารณาให้เรมดิซิ

เวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และแพกซ์ โลวิดได้ 

ซึ่งได้กระจายยาโมลนูพิราเวียร์ไป รพ.ต่างๆ 

แล้ว 5 หมื่นคอร์สการรักษา  ส่วนแพกซ์ โล

วิดอีก 5 หมื่นคอร์ส จะกระจายก่อนเทศกาล

สงกรานต์

“วัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงได้ รวม

ถึงในเด็กด้วยท่ีเร่ิมมีการเสียชีวิตมากข้ึน ดัง

น้ันถ้าเข้าเกณฑ์ฉีดวัคซีนก็ให้ไปฉีด และช่วง                                                

สงกรานต์ท่ีกลับไปเย่ียมผู้สูงอายุ เน้นย้ำามาตร 

การป้องกันโรค อย่าเพิ่งจัดงานสัมผัสใกล้

ชิดที่ถอดหน้ากากมากๆ  จะช่วยลดจำานวน

ผู้ติดเชื้อ โอกาสเจออาการรุนแรงก็น้อยลง” 

นพ.สมศักดิ์กล่าว.

 

แม่แตงโม

โดยจะใช้พยานหลักฐานท้ังหมดในการพิจารณา 

แจ้งข้อหาเพิ่ม 

นางภนิดากล่าวว่า พอใจกับผลการ

ชันสูตรรอบ 2 ส่วนปอและโรเบิร์ตได้ติดต่อ

มาหาตนเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ได้พูดคุยถึงการ

ปฏิบัติธรรมว่าทำาให้อารมณ์เย็นลง แต่ยัง

ไม่ได้เป็นการนัดเจอกัน หรือพูดคุยกันใน

ประเด็นการสารภาพเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือ 

ซึ่งตนก็ยังไม่ได้เค้นถามเพื่อเอาคำาตอบ

ถามว่า ทนายกฤษณะยังออกมา

เคลื่อนไหวอยู่ มารดาของแตงโมกล่าวว่า ได้

สั่งให้ทนายกฤษณะหยุดพูด หากไม่หยุดคง

ต้องมีเรื่อง ซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่นายกฤษณะ

พูดเป็นการสร้างข่าวขึ้นมาเองหรือไม่

ท่ีกองปราบปราม นายอัจฉริยะ เรือง                                                              

รัตนพงศ์ ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญา 

กรรม นำาคลิปวิดีโอ ภาพน่ิง เข้าร้องทุกข์

กล่าวโทษดำาเนินคดีอาญา นายวิศาพัช มโน 

มัยรัตน์ หรือแซน  1 ใน 5 คนบนเรือ ให้การ

เท็จต่อคณะพนักงานสอบสวนและสืบสวน

ภาค 1 และ สภ.นนทบุรี ในคดีแตงโมพลัด

ตกเรือเสียชีวิตปริศนา

“แซนพูดให้การเท็จค่อนข้างชัดเจน 

โดยเรามีคลิปจากบริษัทเอกชนมาประกอบ 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมเกี่ยวกับ

เรื่องของแสงเงาในเวลากลางคืนของกล้อง

วงจรปิด ให้เห็นว่าแซนไม่ได้นั่งท้ายเรือ

อย่างที่เขาให้การไว้กับพนักงานสอบสวนว่า

นั่งท้ายเรือและนอนเล่นมือถือ วงจรปิดที่ได้

มาจะไม่มีแซนนั่งที่ท้ายเรือเลย แต่เป็นการ

นั่งในเรือ นั่งหันหน้าไปทางหัวเรือ หลังจาก

นั้นไปนั่งด้านข้างเพราะอ้างว่าลมพัดเข้าตา” 

นายอัจฉริยะระบุ

ส่วนนายษิทรา เบ้ียบังเกิด เลขาธิการ

มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ กล่าวถึง

กระแสข่าวการออกหมายจับบุคคลบนเรือ

เพิ่มเติมว่า เรื่องนี้ ไม่น่าจะใช่ เพราะการจะ

ขอศาลออกหมายจับข้อหานั้นต้องมีโทษจำา

คุก 3 ปีขึ้นไป หรือไม่มาตามหมายเรียกครั้ง

ที่ 2 ของตำารวจ แล้วค่อยไปขอหมายจับ 

และโทษจำาคุกคดีให้การเท็จมีเพียง 6 เดือน 

ส่วนคนบงการก็รับโทษเสมือนตัวการก็เท่า

กัน จึงไปขอหมายจับไม่ได้อยู่แล้ว

“หากวานน้ี (31 มี.ค.) จะมีการขอ

หมายจับจริง ฟันธงว่าตำารวจจะขอหมายจับ

ในคดีเร่ืองประมาทเป็นเหตุให้ถึงแก่ความ

ตาย โทษจำาคุกสูงสุด 10 ปี และข้อหาทำาลาย

พยานหลักฐาน โทษจำาคุก 5 ปี แต่ศาลยก

คำาร้องข้ึนมา เลยต้องปล่อยข่าวเรื่องมีคน

บงการเพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ เนื่องจาก

ตำารวจอาจมีพยานหลักฐานไม่แน่นหนา

พอ เชื่อว่าเป็นการปล่อยประเด็นนี้ให้สังคม

ไปสนใจเรื่องคนบงการแทน ตำารวจอาจจะ

สรุปสำานวนมาเป็นเรื่องความประมาทแล้ว

คงไม่ถูกใจคนที่ติดตามเรื่องนี้ เพื่อให้ทัวร์ไป

ลงกับทนายหรือผู้ที่อยู่บนเรือไปปรึกษาชุด

แรก” นายษิทรากล่าว. 

ถก ‘บอร์ดดิจิทัล’

คร้ังท่ี 1/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ภายหลังการประชุม นายกฯ กล่าวว่า 

วันนี้เป็นการประชุมเรื่องดิจิทัล ซึ่งเป็นเรื่อง

สำาคัญสำาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาให้เกิด

ความต่อเนื่อง ซึ่งเราได้เริ่มต้นมาหลายปี

แล้ว วันนี้หากดูจากสถิติต่างๆ คนไทยเข้า

ถึงการใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 80% สูงกว่าเกณฑ์

เฉล่ียของโลก ซ่ึงได้เรียนรัฐมนตรีไปว่าท่ีเข้า

ถึงดิจิทัลเยอะ ได้ประโยชน์อะไรจากตรงน้ี

หรือไม่ อย่างน้อยก็ทำาให้เกิดความรู้ รายได้ 

ทำาให้คุณภาพชีวิตดีข้ึนมากกว่าไปใช้ในเรื่องท่ี

ไม่สร้างสรรค์ 

“นี่คือการพัฒนา เราต้องหาให้เจอ 

หาเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่มันดีขึ้นให้เจอ เรื่องที่

ยังไม่ดีไม่เรียบร้อยก็บอกมา รัฐบาลและ

หน่วยงานก็พร้อมที่จะแก้ไข เราต้องทำางาน

หลายอย่างไปด้วยกัน ขอให้กลับไปดูว่าวัน

นี้มีอะไรดีขึ้นหรือยัง หลายคนอาจยังไม่

พอใจ มันน่าจะดีกว่านี้ แต่ถ้าทุกคนเข้าไป

สู่ในระบบการบริหารจัดการมันไม่ง่าย ส่ิง

สำาคัญท่ีสุดทุกกิจกรรมมันมีห่วงโซ่ มีผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียจำานวนมากในแต่ละเรื่อง จะทำา

อะไรก็แล้วแต่ต้องฟังประชาชน ถ้าประชาชน

ยอมรับ ตอบรับ สามารถทำาได้หมด ก็จะเหลือ

ปัญหาอย่างเดียวคือการจัดหางบประมาณให้

เพียงพอ ก็ขอให้ทุกคนต้ังสติให้ดี เวลาเขาพูด

มาก็ขอให้ฟัง ใคร่ครวญหาเหตุผลว่าใช่หรือ

ไม่ จริงหรือไม่  ถ้าเรายิ่งไปขยายสิ่งที่ไม่

จริงออกไป ก็จะยิ่งทำาให้การแก้ไขปัญหายุ่ง

ยาก สับสนอลหม่านไปหมด ซึ่งก็ไม่ได้ โทษ

สื่อ”นายกฯ กล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังนายกฯ ให้สัมภาษณ์

ก่อนเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าได้หันมาพูดกับ

สื่อว่า เปิดดูหนัง Netflix ด้วย เรื่องล่ารา

ชาคริปโต (TRUST NO ONE) ไปดูจะได้รู้ว่า

มันมีทั้งดีและมีวิกฤตโอกาส และความเสี่ยง

สูง เพราะว่ามันเป็นการทำางานผ่านคอมพิว 

เตอร์ในการสื่อสารกับคน เข้าใจไหม 

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมบอร์ด

ดีอีว่า นายกฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าไทยกำาลัง

อยู่ในช่วงการเปล่ียนแปลงไปสู่โลกยุคใหม่ 

ตามเทรนด์ของเทคโนโลยีและดิจิทัล ขณะท่ี

ปัจจุบันระบบกำากับดูแลเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล

กระจายอยู่ภายใต้หลายหน่วยงาน ดังน้ัน 

จำาเป็นท่ีต้องจัดการบูรณาการของทุกหน่วย

งาน ทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถ

กำาหนดมาตรการ ปรับปรุงกฎหมาย และ

มีการจัดทำากฎหมายที่เข้มแข็ง เพื่อกำากับ

ดูแลด้านความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีและดิจิทัล นอกจากนี้ นา

ยกฯ แสดงความห่วงใยเรื่องความปลอดภัย 

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อ

ขายสกุลเงินดิจิทัล และการทำาธุรกรรม

ออนไลน์ เพราะมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง

คู่กันเสมอ ภาครัฐ หน่วยงานกำากับดูแล ผู้

ประกอบการจึงต้องช่วยกันดูแล ต้องระวัง

ตั้งแต่วันนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้ง

ระบบ

สำาหรับมติท่ีประชุมท่ีสำาคัญ ได้แก่ 1. 

รับทราบรายงานความคืบหน้าเก่ียวกับการ

ดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพย์สิน หลังส้ินสุดสัญญาดาวเทียมสื่อสาร

ภายในประเทศ โดยเฉพาะกรณีข้อพิพาท

ดาวเทียมไทยคม 7 และดาวเทียมไทยคม                                              

8 ระหว่าง บมจ.ไทยคม และ บมจ.อินทัช โฮล 

ด้ิงส์ ซ่ึงเรียกร้องว่าไทยคม 7 และ 8 ไม่อยู่

ภายใต้สัญญาสัมปทานกับกระทรวงดิจิทัลฯ 

โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการทางอนุ 

ญาโตตุลาการ 2.รับทราบผลการดำาเนินงาน 

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กองทุนดีอี) 

โดยได้อนุมัติโครงการต่อยอดการใช้ประโยชน์

ของเทคโนโลยี 5G จำานวน 9 โครงการ รวม

วงเงินกว่า 345 ล้านบาท 3.โครงการเพิ่มประ 

สิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง

ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค ขณะนี้คืบหน้า 

90% ของระยะการดำาเนินการทั้งโครงการ.

อนุทินย้ำา

ส่ิงท่ีเราเคยพูด ต้องทำา และต้องทำาให้สำาเร็จ ขอ

ขอบคุณทางบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่

ร่วมกันผลักดัน จนกัญชาได้ปลดออกจาก

ความเป็นยาเสพติดแล้ว ทั้งในประมวลกฎ 

หมายยาเสพติด และประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข เราใช้เวลา 3 ปี ผลักดันเรื่อง

นี้มาไกลมาก เราเริ่มก้าวแรก จากการใช้

ประโยชน์ในทางการแพทย์ มีผู้ป่วยได้รับการ

รักษานับแสนราย จากการไปตรวจเย่ียมโรง

พยาบาลตามที่ต่างๆ ได้เห็นการใช้น้ำามัน

กัญชาในการรักษาผู้ป่วยจากหลากหลายอา 

การ ผลของการใช้การนำากัญชาโรคลมชัก 

โรคพาร์กินสัน ภาวะคลื่นไส้และอาเจียน

จากยาเคมีบำาบัด นอนไม่หลับ ที่ผู้ป่วยและ

ญาติเล่าว่า การใช้กัญชาสามารถเสริมการ

รักษาแผนปัจจุบันได้อย่างดี   ช่วยให้คุณภาพ

ชีวิตดีย่ิง ในบางรายลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน

ราคาแพงที่ต้องเสียเงินเพิ่มได้

อย่างไรก็ตาม การใช้กัญชาจำาเป็นต้อง

อยู่ภายใต้การดูแลรักษาโดยแพทย์ แพทย์แผน

ไทย หรือแพทย์พื้นบ้านที่มีใบอนุญาตในการ

สั่งจ่าย

เป้าหมายท่ีสอง คือ การผลักดันให้

กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ต้องขอ

ขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา ท่ีทำางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใน

การปรับเปล่ียนข้อกฎหมายเพื่อให้ประชาชน

เข้าถึงการปลูกและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์

และบริการสุขภาพได้ง่ายข้ึน มีการจัดทำา

แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กัญชา 

กัญชง อำานวยความสะดวกให้เกษตรกร

และผู้ประกอบการดำาเนินการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันเรามีวิสาหกิจชุมชน ปลูก

กัญชากว่า 400 แห่ง ปลูกกัญชงกว่า 1,800 

แห่ง ที่ได้รับอนุญาตและมีผลิตภัณฑ์จาก

กัญชา กัญชง ออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง

การเปิดโอกาสให้ประชาชนรวมตัวกัน

เป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถขออนุญาตปลูก

กัญชาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา 

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำาอาง ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนคือ การสร้าง

งาน การสร้างเงินท้ังในระดับครัวเรือน ระดับ

วิสาหกิจชุมชน และระดับประเทศ กัญชา

สามารถพลิกโฉมให้เกิดการขับเคล่ือนทาง

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

“ปัญหาตอนน้ีคือ เจตนารมณ์ของกฎ 

หมายน้ัน กัญชาได้ถูกปลดออกไปจากความ

เป็นยาเสพติดแล้ว และจะบังคับใช้ในช่วง

วันท่ี 8-9 มิถุนายนน้ี แต่กว่าจะถึงจุดน้ัน น่ี

คือช่วงเปล่ียนผ่าน เป็นช่วงท่ีหลายๆ ฝ่าย

เกิดความสับสน กระทั่งมีการจับชาวบ้านที่

ปลูกกัญชา 1 ต้นไว้รักษาตนเอง ซึ่งผมใน

ฐานะตัวแทนรัฐบาล ต้องขอโทษด้วย ทั้งนี้ 

นโยบายกัญชาจะมีความสมบูรณ์ ในเดือน

มิถุนายน ก่อนจะถึงเวลานั้น หากต้องการ

จะปลูก ให้รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนไป

ก่อน และเมื่อถึงเวลานั้น ขอให้ประชาชนใช้

กัญชาในทางที่ถูกต้อง อย่าให้กัญชาต้องวน

กลับไปที่จุดเดิม เราสามารถช่วยกันได้” 

สำาหรับเขตสุขภาพที่ 7 ประกอบไป

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม 

และกาฬสินธุ์ มีการดำาเนินการทั้งในส่วน

ต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา โดยในส่วนต้นน้ำา 

มีการปลูกกัญชา 57 แห่ง พื้นที่ 5,703 

ตารางเมตร ปลูกกัญชง 114 แห่ง พื้นที่รวม 

160,463 ตารางเมตร ในส่วนกลางน้ำา มีโรง

พยาบาลท่ีมีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชา

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร คือ โรงพยาบาล

มหาสารคาม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัด

ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัด

กาฬสินธ์ุ และโรงพยาบาลพล จังหวัด

ขอนแก่น ส่วนปลายน้ำา สามารถเปิดคลินิก

กัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐ

และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ภาคเอกชน 

รวม 74 แห่ง ซ่ึงทำาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา

กัญชาท้ังแผนไทยแผนปัจจุบัน 

จุดเด่นของเขตสุขภาพท่ี 7 อีกอย่าง

หน่ึงคือ การพัฒนาเพื่อนำาไปใช้เป็นส่วนผสม

ในอาหาร ท้องถ่ินและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ 

เช่น น้ำาปลาร้าปรุงรสผสมใบกัญชา ดักแด้

ทอดกรอบผสมใบกัญชา เจลล่ี น้ำามัลเบอร์

รีผสมใบกัญชา ผลิตภัณฑ์ขัด พอกและ

บำารุงผิวจากเมล็ดกัญชง เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด 

และการนำาผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงไป

ประยุกต์ให้บริการในสปาอีสานอีกด้วย

สำาหรับบรรยากาศภายในงานออกบูธ 

นายอนุทินได้แวะบูธสาธิตร้าน “เฮือนคำา

นาง” โดยร่วมทำาอาหารในเมนู “เอาะปูนา

ผสมใบกัญชา” ซึ่งเป็นการนำาปูนามาแล่เอา

มันปูต้มกับน้ำาปลาร้า ใส่ผักต่างๆ รวมถึงใบ

กัญชา ซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นของภาคอีสาน ผู้

ที่มาเยือนขอนแก่น จะต้องเรียกหาเมนูนี้ 

นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้สนใจใช้บริการ 

“สปากัญชง” ที่นำาเมล็ดกัญชงมาสกัดน้ำามัน

นวดเพื่อผ่อนคลาย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น

ถึงการปลดล็อกกัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ

และรายได้.
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